
กม.ลูกลมอันตราย!

มติ‘ยูเอ็น’ทวมทน

รัสเซียยุติสงคราม

‘โบ’ควง‘โจก’ลุยมังกรฟา

สลากดุ!ตัดสิทธ์ิตลอดชีพ

เจาหนาที่กําลังฉีดวัคซีนเข็มกระตุนใหคุณยายภายในรถ ซึ่งเขตทวีวัฒนาไดจัดบริการไดรฟทรูใหกลุม 608 สามารถเขามาใช

บริการฉีดวัคซีนดังกลาวได

วิษณุรับบัตร2ใบแลนดสไลดแน�/อุงอิ๊งเหนียมนั่งนายกฯ

หนา...2หนา...2

‘สงกรานต-รอมฎอน’ ปนี้
อยา ‘เปอนเลือด’ ซํ้า 18 ปที่ผานมา
‘สงกรานต-รอมฎอน’ ปนี้

อยา ‘เปอนเลือด’ ซํ้า 18 ปที่ผานมา

             
|

ประกาศเลือกต้ังผูวาฯกทม.

เคียฟ/มอสโก • สมัชชายูเอ็นผานขอมติที่

ไมมีผลผูกมัดฉบับที่ 2 ดวยคะแนนทวมทน 

เรียกรองใหรัสเซียยุติสงคราม ยูเครนอาง

ถูกถลมโรงละครสัปดาหกอนมีคนตาย 300 

คน โฆษกเครมลินโตใชระเบิดฟอสฟอรัส 

ยันไมไดทําผิดกฎหมายระหวางประเทศ ตอก                                                           

กลับ “ไบเดน” บิดเบือนกลบเกล� อนโครง 

การอาวุธเคมีของสหรัฐ

รายงานของเอเอฟพีและรอยเตอร

เม� อวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 กลาววา 

ที่ประชุมสมัชชาองคการสหประชาชาติ

วาระฉุกเฉินที่นิวยอรกเม� อวันพฤหัสบดี ลง

คะแนนขอมติที่เสนอโดยยูเครน เรียกรอง

ใหรัสเซียยุติสงครามครั้งนี้ โดยทันทีเพ� อให                                               

สงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและปก 

ปองพลเรือน ขอมติซึ่งไมมีผลผูกมัดนี้ผาน

ความเห็นชอบจาก 140 ชาติสมาชิก โดย

มี 5 ประเทศคัดคาน ไดแก รัสเซีย, ซีเรีย, 

เกาหลีเหนือ, เอริเทรีย และเบลารุส อีก 38 

ประเทศงดออกเสียง รวมถึงจีน

การลงมติเกิดในวันเดียว

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” สั่งเดินหนาปราบปราม

แกงคอลเซ็นเตอร-ลอตเตอรี่แพง “แรมโบ” 

ควง “บิ๊กโจก” บุกสํานักงานบริษัท มังกร

ฟาฯ 2 จุด ทั้ง “นนทบุรี-เลย” พบลอตเตอรี่

กวา 2 ลานฉบับ จากผูมีโควตากวา 4 พัน

คนเก็บเอาไว พรอมยึดตรวจสอบเขาขายทํา                                    

ผิดจําหน�ายลอตเตอร่ีเกินราคาหรือไม “กอง

สลาก” เตน! เรงขยายผลหากพบผูได โควตา

ทําผิด ยกเลิกตัดสิทธิ์ตลอดชีพทันที

เม� อวันที่ 25 มี.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน                                                    

ตรี กลาวถึงมาตรการแกปญหาแกงคอลเซ็น                                                                

เตอรและลอตเตอรี่ราคาแพงวา พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ไดสั่งการสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ เรงปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอยาง                                                          

จริงจัง พรอมกับสั่งการหน�วยงานที่เกี่ยว 

ของเรงหาแนวทางเสริมภูมิความรูใหกับประ                                                                 

ชาชน ซึ่งขณะนี้

ไทยโพสต • “วิษณุ” รับอันตราย ถาทํา

กม.ลูกไมทัน กมธ.ซีก พปชร.ยังไมไดสัญ 

ญาณโหวตแบบไหน “อุงอิ๊ง” เปดใจอยาก

เปลี่ยนรัฐบาลแลว อุบ “แมว” กลับไทย

ตอนไหน กลัวไมเซอรไพรส บอกถึงเวลา

รูเอง ยังเหนียมไมพรอมนั่งนายกฯ แตไม

หวั่นซ้ํารอยพอ-อา 

เม� อวันที่ 25 มี.ค. นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงกรณีมี

ขอกังวลเร� องการพิจารณาพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และราง พ.ร.ป.พรรคการ 

เมือง จะเสร็จตามกําหนดเวลาหรือไม วาการ

ดําเนินการมีระยะเวลา 180 วัน นานพอที่

จะทําใหทัน หากไมทันก็ใชรางที่มี แตถาไม

อยากใชกฎหมายนี้ตองดําเนินการแกไขให

ทันตามกรอบเวลา ฉะนั้นไมมีคําวาไมทัน 

สวนจะแกออกมาอยางไร ขึ้นอยูกับคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญจะพิจารณา รัฐ 

บาลไมไดไปยุงอะไรเลย 

“แตที่จะอันตรายคือ ถาทําไมทันแลว 

เกิดจะตองใชกฎหมายลูกอันเดิมมาใช โดยที่

ยังแกไขไมเสร็จ เชน เกิดยุบสภา จะใชราง

นี้ก็ไมได แตอาจจะตองใชรางนี้ เพราะไม

อยางนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

จะเอากฎหมายอะไรมาใช เปนตน” นาย

วิษณุระบุ

ผูส� อขาวถามวา มีอะไรที่น�าเปนหวง

หรือไม รองนายกฯ กลาววา คิดวาไมมี

อะไรน�าหวง เม� อถามวากติกาเลือกตั้งใหม

ที่จะออกมาสามารถทําใหเกิดคะแนนแลนด

สไลดเหมือนที่บางพรรคการเมืองประกาศ

ไดหรือไม รองนายกฯ ยอมรับวาอาจจะเกิด

ขึ้นได และถาใครคิดวาจะมีอันตรายตรงจุด

ไหน ชวยมีสติปญญาแกไป การแกกฎหมาย

ลูกตองรูตั้งแตตอนแกไขรัฐธรรมนูญแลววา

จะเกิดเหตุอยางนี้ขึ้น เพราะแตละคนเปน

เซียนทางการเมือง 

กรุงเทพฯ • กกต.ออกประกาศเลือกตั้ง “ผู

วาฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา-สมาชิก

เมืองพัทยา” แลว สภากลาโหมไฟเขียว

ผูสมัครทุกคนเขาหาเสียงในคายทหารได 

“เทพไท” ของใจ “ชัชชาติ-เพ� อไทย” เขา

ขายฮั้ว

เม� อวันศุกรที่ 25 มี.ค.2565 เว็บ ไซต

ราชกิจจา นุเบกษาไดเผยแพรประกาศคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 ฉบับ ที่

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. 

ไดลงนามไว ประกอบดวย ประกาศ กกต. 

เรื่องกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และประกาศ กกต. เร� อง

กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมือง

พัทยาและนายกเมืองพัทยา ซึ่ง กกต.ตอง

ดําเนินการภายใน 60 วันนับแตวันที่ กกต.

ประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 

พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวง

กลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม 

ครั้งที่ 3/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม เปนประธาน

สงครามยูเครนกระทบ

‘ความมั่นคงทางอาหารโลก

หาปบคลุมหัวเถอะ

ธุรกิจตั้งใหม

เดือน ก.พ.ทรุด

ไทยโพสต • โปะแตก! ศาลแจงไทมไลน 

ยิบตนตอผูพิพากษาออกหมายจับ “ทั่น ส.ส. 

รังสิมันต” ระบุชัดพฤติกรรมสอไปในทาง

บายเบ่ียงไปเร� อยๆ มีแนวโนมวาจะหลบหนี 

เพราะสารพัดอางติดประชุม แตความจริง

ไมมี  

เม� อวันศุกร นายสรวิศ ลิมปรังษี                                                         

โฆษกศาลยุติธรรม ไดช้ีแจงข้ันตอนกระบวน              

การพิจารณาคํารองขอใหศาลอาญาตลิ่งชัน

ออกหมายจับนายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคกาวไกล (ก.ก.) ซึ่งถูกพนักงาน

สอบสวน สน.บางขุนนนท แจงขอกลาวหา

ดําเนินคดีฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการ

โฆษณา มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด                       

วาเม� อวันที่ 27 ต.ค.2564 พนักงานสอบ 

สวน สน.บางขุนนนทไดย� นคํารองขอใหศาล                                                            

ออกหมายจับนายรังสิมันต โดยอางเหตุผู

ตองหาไมพบพนักงานสอบสวน

ไทยโพสต • ศบค.แจงพบผูปวยโควิดใหม 

26,050 ราย สูญเสียอีก 69 ชีวิต นคร

ศรีฯ มาแรงแซงขึ้นที่สองจังหวัดติดเชื้อสูง                   

สุด ศธ.รับหว่ันสงกรานตทําผูติดเช้ือพุง วอน                                                          

รวมมือเพ� อยังเอาอยู ผูประกอบการถนน

ขาวสารวอน “บ๊ิกตู” ไฟเขียวจัดงานสงกรานต 

โอดเดือดรอนมา 2 ปแลว

เม� อวันที่ 25 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 26,050 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อ                                                        

สะสมยืนยันต้ังแตป 2563 จํานวน 3,477,030 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 22,219 ราย ทําให

มียอดหายปวยสะสม 3,208,271 ราย อยู

ระหวางรักษา 244,111 ราย อาการหนัก 

1,619 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 630 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 69 ราย เปนชาย 33 ราย 

หญิง 36 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 55 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

1 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 24,648 

ราย สวนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 24 มี.ค. 

238,813 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 

ก.พ.64 จํานวน 128,101,553 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก                                                         

ที่สุด ไดแก กทม. 3,739 ราย, นครศรี 

ธรรมราช 1,645 ราย, ชลบุรี 1,090 ราย, 

สมุทรปราการ 902 ราย, สมุทรสาคร 831 

ราย, รอยเอ็ด 655 ราย, นนทบุรี 647 ราย, 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  9  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9264

อิสรภาพแหงความคิด

โฆษกศาลแจง

ตบหนาทั่นโรม

ตนตอหมายจับ
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สธ.หวงสงกรานตโควิดพุง

ขาวสารวอนบ๊ิกตูใหสาดน้ํา
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2 ในประเทศ

กว่าจะได้เวลาแก้หวยแพง

ต้องรอให้การเมืองแตกคอ

โยบายแก้ปัญหาหวยแพงนับแต่คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ เรื่อยมาจนถึง

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา หลังการ

เลือกตั้ง น่าจะเป็นเรื่องแรกที่คนไทยให้ความสนใจและ

ติดตามดูว่าผู้มีอำานาจจะแก้ไขปัญหาสำาเร็จได้จริงตาม

ที่ประกาศไว้หรือไม่ พร้อมรอความหวังว่าจะได้จ่ายเงิน

ซื้อลอตเตอรี่ในราคา 80 บาทตามราคาจริงเมื่อใด แต่

ทว่ารัฐบาลบริหารประเทศมา 7 ปีกว่าแล้ว กลับเพิ่งเริ่ม

ตั้งอนุกรรมการฯ ขึ้นมาดำาเนินการ ประกาศเดินหน้าให้

เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมในปีนี้ ซึ่งปฏิเสธได้ยากว่าหวังผล

คะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำาลังจะมาถึง 

นอกจากจังหวะเวลาแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลทางการ

เมืองในการสกัดกลุ่มที่ประกาศตัวอยู่ฝั่งตรงข้าม เดิมกลุ่ม

นี้ใช้ฐานธุรกิจดังกล่าวเป็นทุนหนุนหลัง ด้วยการดูดซับเงิน

จากผู้บริโภคทุกสาขาอาชีพที่นิยมเสี่ยงโชคหวังรับเงินรางวัล

ในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำาแย่ การทำามาหากินยากลำาบาก วัดได้

จากดัชนีความนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ โชคลาภในแต่ละสถานที่

ที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำาเข้าสู่ระบบออนไลน์ กลายเป็นกระ

แสที่สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้าที่ชอบเสี่ยงโชคเพิ่มปริมาณ

การซื้อในหลายช่องทาง เพราะหวังว่าจะเป็นผู้ โชคดี

ล่าสุด ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อมเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญา ที่บริษัท 

มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ จำากัด สำานักงานใหญ่ เลขที่ 24 ม.2                             

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายหลังสืบสวนจน

ทราบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรโควตาแล้วมีการ

กว้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ได้รับโควตาผู้ค้ารายย่อย

และบุคคลทั่วไปมากกว่า 2 ล้านฉบับ แล้วนำาเข้าสู่ระบบ

แพลตฟอร์มมังกรฟ้า เสนอขายหรือแทรกแซงกลไกราคา

จนทำาให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่าสูงกว่าที่กฎหมาย

กำาหนด พบเงินหมุนเวียนนับ 100 ล้านบาท

โดยใช้ช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายด้วยการสร้างมูลค่า

การขายเลขจากสลากกินแบ่งแบบทวีคูณ เนื่องจากลูกค้า

ในยุคโควิดที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไม่ออกไปนอกบ้านก็จะ

นิยมเข้าไปซื้อจำานวนมาก ทำาให้กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยที่

ขายลอตเตอรี่ในแผงของตัวเองไม่หมด ทำาให้กลไกในการ

จำาหน่ายลอตเตอรี่บิดเบี้ยว รายได้ที่เข้ารัฐถูกแบ่งสันปัน

ส่วนไปสู่มือเสือนอนกิน ที่หากินกับสิ่งเหล่านี้มานานหลาย

ทศวรรษ และถ้าไม่มีปัญหาภายในฝ่ายรัฐเองอันเกิดจาก

ความขัดแย้งทางการเมือง ก็เชื่อได้ว่าเครือข่ายเหล่านี้จะ

สยายปีกไปเรื่อยๆ เพราะผู้มีอำานาจหลับตาข้างเดียว

จึงเหลือแต่ระบบพรรคพวกที่เจ้าหน้าที่รัฐอะลุ่มอล่วย

ให้กับคนสีเดียวกัน บางครั้งได้รับการช่วยเหลือ อุปถัมภ์เป็น

หนี้บุญคุณตามแบบฉบับสังคมไทย ทำาให้การแก้ไขไม่เคย

เดินไปถึงสุดทางสักที และหากในที่สุดผลประโยชน์ลงตัวขึ้น

มา ปัญหาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะถูกกวาดไปซุกใต้พรม 

หมุนกลับไปสู่วงจรอุบาทว์ อะลุ่มอล่วยให้กับผู้กระทำาความ

ผิด เพราะไม่มีหลักฐานในการเอื้อมไปถึงผู้ที่คุมผลประโยชน์

หวยตัวจริง สิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศก็จะกลายเป็นเพียง

กระแสที่จะค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา 

ก็ได้แต่หวังว่า การเดินหน้าจัดการเรื่องนี้ซึ่งคนใน

สังคมเฝ้าติดตามดูอยู่ตลอดนั้นจะเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่าง

แท้จริง ด้วยการที่รัฐต้องเป็นหลักในการสร้างระบบที่เป็น

ธรรม ตัดวงจรผู้หากินส่วนต่างกับความหวังของผู้คน  

ไม่ใช่แค่ขึงขัง ข่มขู่ ต่อรอง กดดันการเมืองกลุ่มปฏิปักษ์

เท่านั้น หรือในที่สุดทำาได้แค่เปลี่ยนมือ เตะหมูเข้าปากหมา 

เข้าทางนายทุนรายใหม่ แต่ในเบื้องต้นสามารถทำาได้เห็น

ผล ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ในราคาที่เป็นจริง กระแสสังคม

ย่อมตอบรับได้เอง ไม่ต้องเสียเวลาป่าวประกาศความ

สำาเร็จให้เมื่อยปาก.

โดยจะเห็นได้ที่ก่อนหน้านี้ว่า พรรคนั้น พรรคนี้ เขา

อยากได้แบบนี้ แต่อีกพรรคหนึ่งต้องการอีกอย่าง เพราะเขา

รู้ว่าสุดท้ายจะนำาไปสู่อะไร และในที่สุดพรรคไหนชนะก็ออก

มาเป็นแบบนี้ คือบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เมื่อมาถึงจุดนี้ต้องเดินไป

แบบนี้ ไม่มีทางที่จะหวนกลับไปใช้บัตรใบเดียว นอกจากแก้

รัฐธรรมนูญใหม่.

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

ามองภาพของอุตสาหกรรม 4.0 ที่วันนี้กำาลังกลายเป็น

ฐานสำาคัญในภาคการผลิตและบริการ เป็นที่พึ่งพาใหม่ของ

ทุกกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และชีวิตความเป็นอยู่อย่างเข้มข้นทุกขณะ หาก

เข้าใจสังคมอุตสาหกรรม 4.0 ในมิติของสภาพแวดล้อม 

ความเคลื่อนไหว และพลังขับเคลื่อนที่มีต่อโลกวันนี้

และอนาคตข้างหน้า จะพบว่าความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรม 4.0 นั้น เป็นเหมือนโลกใบใหม่ที่ต่างจาก

โลกเก่าอย่างสิ้นเชิงในแทบทุกบริบทของกลไกความ

เคลื่อนไหว โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างความคิด 

ระบบงาน-ลักษณะงาน ทักษะ-สมรรถนะความรู้และการ

ทำางาน รวมทั้งผลลัพธ์ โดยรวมที่พึงมี-พึงได้จากโลกของ

อุตสาหกรรม 4.0!!!

กลไกความเคลื่อนไหวในระบบการผลิตและ

บริการแบบ 4.0 มีโครงสร้างเฉพาะที่ต้องเข้าใจเพื่อการ

ออกแบบระบบการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นไปตาม

รูปแบบและเป้าหมายที่ต้องการ! ซึ่งนัยสำาคัญของกลไก

ความเคลื่อนไหวของระบบดังกล่าว จะเปลี่ยนจากความ

เคลื่อนไหวและการงานที่เคยพึ่งพาความคิด-ขั้นตอนการ

งาน-แรงงาน ที่ใช้มนุษย์เป็นหลัก สู่การปรับสร้างยุค

ใหม่ที่เชื่อมต่อความต้องการและความสามารถของคน

เข้ากับโครงสร้างระบบดิจิตอล ที่มีหุ่นยนต์กลไก ระบบ

ข้อมูล การออกแบบระบบ ที่จะสร้างผลลัพธ์เป็นผลผลิต

และบริการตามเป้าหมาย จากการเชื่อมต่อกันของระบบ

อัตโนมัติ หุ่นยนต์กลไก ที่มีลักษณะโครงสร้างการจัดการ

และการงานแบบใหม่ ที่ต่างจากระบบเดิมๆ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยุคเก่าที่ขับเคลื่อนการผลิตและบริการของ

บ้านเมืองอยู่!!! 

ระบบการผลิตและบริการในอุตสาหกรรม 4.0 

ผู้คน-บุคลากรจะมีภารกิจการงานหลัก นอกจากการ

ออกแบบระบบแล้ว ก็จะทำางานในกลุ่มการขับเคลื่อน 

ควบคุม และซ่อมบำารุงในระบบวงจรงานตามระบบและแบบแผนที่

วางไว้ การผลิตและบริการในอุตสาหกรรม 4.0 จะพึ่งพาเทคโนโลยี 

และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ 5G ต้องการใช้ผู้คนที่มีความรู้-

ทักษะ-สมรรถนะที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และการ

ทำางานบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ที่จะทำาให้มีผลิตผลและประสิทธิภาพ

โดยรวมจะสูงกว่า/ดีกว่าระบบเดิม ซึ่งจากการศึกษาความแตกต่างจะ

พบว่ามีศักยภาพรวมสูงกว่ากันราว 40 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ มีผลผลิต

+ผลรวมจากการผลิตที่มากกว่า+การประหยัดทรัพยากรมากกว่า+ 

ความสูญเสียที่น้อยลงกว่าเดิม ที่รวมแล้วดีกว่าเดิมเกือยร้อยละ 40 ที

เดียว ขณะเดียวกันก็จะใช้บุคลากรทำางานลดลงกว่าเดิมราว 10 เท่า 

นี่คือภาพรวมความเปลี่ยนแปลงและผลิตภาพโดยเปรียบเทียบระหว่าง

ระบบอุตสาหกรรมเดิมกับระบบอุตสาหกรรม 4.0!

ผลรวมดังกล่าวมีความหมายต่อการจัดการองค์กรในการผลิต

บริการในหลายมิติ ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร ระบบการผลิตและบริการ 

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการ

ปรับสร้างทักษะสมรรถนะในกลุ่มบุคลากร ฯลฯ ซึ่งการทำางานใน

ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ต้องการบุคลากรที่มีฐานความรู้ เนื้อหาความ

เข้าใจโลกของดิจิทัล และการปรับสร้างพัฒนาทักษะความรู้และ

สมรรถนะโดยรวมที่ต่างไปจากเดิม! ซึ่งประเด็นนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของ

สถาบันการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันที่มีนัยสำาคัญยิ่ง 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ระบบการศึกษาปรับตัววนอยู่แค่ชายขอบ

ของสาระสำาคัญทางการศึกษาเท่านั้น! มีการปฏิรูปโครงสร้าง วิธีการ 

ขอบเขตตำาแหน่งอำานาจ และเรื่องจิปาถะส่วนใหญ่ ฯลฯ ที่ล้วนอยู่

นอกบริบทของการสร้างความรู้ การพัฒนาสติปัญญา และการยก

ระดับทักษะสมรรถนะที่จะปรับตัวให้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ผุดขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องและอย่างมากมายที่รับรู้กันอยู่! 

สภาพรวมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึง

ส่งผลให้การศึกษาระบบเดิมถูกเบียดขับทำาลายพ้นวงจรความต้องการ

จริงอยู่ทุกขณะในวันนี้! นี่คือโจทย์ปัญหาใหญ่ที่สำาคัญของ

การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรวันนี้! ไม่นับรวมปัญหา

อุปสรรคจากระบบระเบียบที่เป็นขวากหนาม ที่ไม่ส่งเสริม

ให้มีการต่อยอดพัฒนาเรียนรู้สร้างสรรค์ หรือการปรับตัว

ในแบบ unlearn relearn ตามความต้องการจริงของยุค

สมัย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตาม

สภาวะการปรับตัวของนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่

ในภาคการผลิต-บริการ ในโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและ

วิถีชีวิตยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องรวดเร็วใน

ปัจจุบัน!

ช่วงเวลาราวเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหว

ของการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก มุ่งปรับทิศทางการศึกษาทุกระดับ

ให้หลุดพ้นจากระบบเดิม ที่มีความสูญเปล่า-สูญเสียมหา

ศาล สู่ทิศทางใหม่ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการบุคลากร

ตามสมรรถนะและฐานความรู้ที่เปลี่ยนจากโลกอนาล็อก

สู่โลกดิจิตอล ในทิศทางการพัฒนาบุคลากร-การศึกษาที่

เรียกโดยรวมว่า Demand driven เพื่อสร้างฐานหลักใน

การจัดวางการศึกษา-การพัฒนาบุคลากร ให้ปรับตัวได้

ทุกระดับ-เชื่อมต่อกับความต้องการที่แท้จริงของการมี

งานทำา-การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการศึกษาในวังวนเดิม

ถูกตีกรอบแน่นฝังในระบบระเบียบเก่า ไม่ผูกโยงกับการ

พัฒนา-ความก้าวหน้า-และความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง

ความเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่นี้ยังอยู่ในระยะแรกของการ

ปรับตัว ยังต้องการพลังที่จะขับเคลื่อน-เชื่อมโยงระบบการ

ศึกษา ให้เป็นหนึ่งเดียวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ-

สังคมของประเทศทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ! โดย

เฉพาะในการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก ที่แม้จะมีความร่วมมือที่ดีจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง 

กระทรวงการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ 

รวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม 12 

s-curve ที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลแล้ว แต่ก็ยังต้องการเพื่อนร่วม

ทางและพลังอีกมากเข้าร่วมปรับตัวขับเคลื่อนเรื่องนี้ ให้เท่าทันอนาคต

ที่กำาลังไล่ล่าใกล้เข้ามาทุกขณะ!!!.

ปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ลด โทน ของความรุนแรงลงมา ไม่มีการโจมตีเจ้า

หน้าที่ด้วย ระเบิดแสวง

เครื่อง และไม่มีการ ซุ่มยิง ด้วย

อาวุธปืน มีเพียงประชาชน 

และผู้นำา ท้องที่ ซึ่งเสีย

ชีวิตจากการ ซุ่มยิง ที่ฝ่าย 

สืบสวนสอบสวน ยังไม่มี 

บทสรุป ว่าเกิดจากฝีมือของ

ฝ่ายไหน หรือเป็นการ ล้าง

แค้น กันเอง จากเรื่อง ส่วน

ตัว และจากการ หักหลัง ใน

เรื่อง ธุรกิจ ที่ผิดกฎหมาย 

ในส่วนของ ทหาร จาก กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ในรอบสัปดาห์ก็มีการ ลดโทน ของความ ดุ

เดือด ในการปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการ ปิดล้อม

ตรวจค้น ลง แม้ว่าจะมีการนำากำาลังเข้าจับกุม แนวร่วม ที่มีหมาย

จับ แต่ก็เป็นการเข้า จับกุม แบบไม่แสดง แสนยานุภาพ ให้ฝ่าย 

ปีกการเมือง ของ บีอาร์เอ็น นำาไปเป็น ประเด็น ของ

ความรุนแรง 

ซึ่งประเด็นการยกกำาลังครั้งละ 40-50 คน ของเจ้า

หน้าที่จาก ฉก.ต่างๆ ด้วยอาวุธสงครามเต็ม พิกัด และ

จำานวนรถยนต์หลายสิบคันเพื่อ จับกุม คนแค่คนเดียว ผู้

เขียนเคย สะท้อน ถึงประเด็นนี้หลายครั้งว่า เป็นภาพที่ 

สะท้อน ให้เห็นถึงความรุนแรง ทั้งที่ไม่มี เสียงปืน ดังขึ้น

แม้แต่นัดเดียว 

ความรุนแรงในความรู้สึกของ สังคม ของคนใน

พื้นที่ ไม่เพียงแต่การ ปิดล้อม และจบที่การ วิสามัญ 

คนร้ายเสมอไป แต่ภาพของเจ้าหน้าที่ ทหาร จำานวนมาก 

และ อาวุธสงคราม ครบมือ ที่ใช้ ยุทธวิธ ีทาง ทหาร 

เข้า ปิดล้อม ตรวจค้นเพื่อ จับกุม ผู้ต้องหา หรือผู้ต้อง

สงสัยที่ หลบซ่อน ในบ้าน คือความรุนแรงในสายตาของ

คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ซึ่งถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เข้าใจสภาพของสังคม 

เข้าใจเรื่อง สังคมจิตวิทยา และเข้าใจประเด็นการทำา ไอโอ หรือ

ทำา สงครามข่าวสาร ของ ปีกการเมือง ของ บีอาร์เอ็น และ ลด

โทน ของการ ปฏิบัติการ ด้วยการมุ่งเน้นเพื่อแสดง แสนยานุภาพ 

ของ กองทัพ หรือลด ยุทธวิธี ของการ ขี่ช้างจับตั๊กแตน ลงไปได้ 

จะทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น และ ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น 

ก็จะไม่สามารถที่จะนำาเรื่องที่เกิดขึ้นไปทำา สงครามข่าวสาร ใน

การบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อ ป้ายส ีเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

แต่สถานการณ์ที่ไม่มีเหตุ รุนแรง เพียงสัปดาห์เดียว เจ้า

หน้าที่ก็อย่า ลิงโลด และด่วนสรุปว่า สถานการณ์อาจจะดีขึ้น

เรื่อยๆ เพราะสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะดีขึ้นหรือแย่ลง ไม่ได้เกี่ยวกับมีการก่อเหตุมากหรือน้อย เพียง

แต่อยู่ที่ กองกำาลังติดอาวุธ มี เงื่อนไข ในการก่อเหตุหรือไม่ และ

มี เป้าหมาย ในการก่อเหตุหรือไม่ 

เช่น ถ้าไม่มี เป้าหมาย หรือ เป้าหมาย ไม่ชัดเจน เพราะ

ฐานปฏิบัติการแต่ละแห่งลดการ ลาดตระเวน ลง และมีการ

ป้องกันฐานอย่างดี กองกำาลังติดอาวุธก็ไม่มี เป้าหมาย ในการ ปฏิบัติ

การ เพราะ ยุทธวิธ ีของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น จะเน้น

การ ปฏิบัติการ ต่อเมื่อ เป้าหมายชัด โอกาสมี ทางหนีพร้อม เท่านั้น 

ที่สำาคัญ เดือนเมษายนที่กำาลังจะถึงนี้ เป็นเดือน ถือศีลอด 

หรือเดือน รอมฎอน ของผู้ที่นับถือ ศาสนาอิสลาม และในทุก

ปีที่เป็นเดือน รอมฎอน ก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่า

ปกติ เพราะแม้ว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ ระลอกใหม่จะกิน

เวลายาวนานถึง 18 ปี แต่การ บ่มเพาะ ให้ แนวร่วม และ 

กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น เชื่อว่าการ ฆ่าศัตร ูใน

เดือน รอมฎอน จะทำาให้ผู้ฆ่าได้ขึ้นสวรรค์ และได้บุญกว่า

การฆ่าในเดือน ปกติ ถึง 10 เท่า 

รวมทั้งเดือนเมษายนยังเป็นเดือนที่มีวันที่เป็น สัญลักษณ์ 

ของความ เป็นไทย นั่นคือวัน สงกรานต ์ซึ่งในเดือนที่มีวัน 

สัญลักษณ์ ของความเป็น รัฐไทย จะมีการก่อเหตุร้ายเพื่อแสดงให้

เห็นถึงการ ต่อต้าน ความเป็น สยาม หรือความเป็น รัฐไทย ของฝ่าย 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน มาโดยตลอด 

ปีนี้ก็เช่นกัน ถ้าตรวจสอบจากงาน การข่าว ของหน่วยข่าวใน

พื้นที่ ก็จะมีการ รายงาน ที่คล้ายๆ กัน ที่ถูก รายงาน เข้ามายัง กอง

ข่าว ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ถึงการพบความเคลื่อนไหวของ 

แนวร่วม ในหมู่บ้านที่ เชื่อมโยง กับ กองกำาลังติดอาวุธ ที่มีการ      

เตรียมพร้อมทั้งกำาลังคนและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการก่อการร้าย 

การข่าว มีการระบุพื้นที่ที่จะมีการก่อเหตุ ระบุ เป้าหมาย ของ

การก่อเหตุ และระบุถึงกลุ่มของ กองกำาลังติดอาวุธ ว่าเป็นกลุ่ม

ของผู้ใด แม้จะเป็น การข่าว ที่ตีวงกว้าง แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีการ

เคลื่อนไหวของ กองกำาลังติดอาวุธ ที่มีแผนในการก่อเหตุร้ายในเดือน 

รอมฎอน อย่างชัดเจน 

และหากตรวจสอบข่าวสารจาก สายข่าว ในประเทศมาเลเซีย 

จะเห็นความเคลื่อนไหวของ แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น ในรัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย มีเคลื่อนไหวอยู่ใน หมู่บ้านจัดตั้ง แนวชายแดน

ไทย-มาเลเซีย มีการเตรียมคน เตรียมวัตถุระเบิด เพื่อการ ปฏิบัติการ

เอาคืน ในเดือน รอมฎอน อย่างแน่นอน 

และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จะมีการเปิดประเทศมาเลเซียอีก

ครั้ง หลังจากที่มีการ ปิดประเทศ เพราะปัญหาการระบาดของ โควิด-

19 มาร่วม 2 ปี ซึ่งถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่คิดเข้าข้างตนเอง 

และ ยอมรับความจริง ก็จะพบว่า ในรอบ 2 ปีที่สถานการณ์

การก่อการร้ายยังอยู่ในระดับที่เห็น ผู้ที่เป็น ตัวช่วย คือ โควิด-

19 และการ ปิดประเทศ และ ปิดด่าน พรมแดนไทย-มาเลเซีย 

เมื่อมีการเปิดประเทศ มีการเปิดด่านพรมแดน

ทั้ง 9 ด่าน ในภาคใต้ตอนล่าง โอกาส ย่อมเป็นของ บีอาร์เอ็น ใน

การ เคลื่อนไหว เข้า-ออกของกองกำาลังอีกครั้ง การจะ ประชุม 

การ พบปะ ระหว่าง แกนนำา ในพื้นที่ และใน มาเลเซีย จะเกิด

ขึ้นอีกครั้งแน่นอน แม้ว่าในยุค 5จ ีการ ประชุม อาจจะทำาได้ใน

ช่องทางอื่นๆ แต่ยังไม่มี ประสิทธิภาพ เท่ากับมีการ พบปะ และ 

ประชุม ในโต๊ะประชุม 

และที่สำาคัญในเดือน รอมฎอน ปีนี้ เงื่อนไข หนึ่งที่ แกน

นำา ของบีอาร์เอ็นมีการ ขับเคลื่อน กับ แนวร่วม ในพื้นที่ และภาค

ประชาสังคม ผู้นำาศาสนา ซึ่งมีการ ตกผลึก และเห็นไปใน ทิศทาง 

เดียวกัน นั่นคือหาก ทางการ ยังมีการ ปิดมัสยิด เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของ โควิด-19 เหมือนกับ 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนจะ

ไม่ยินยอม และจะ ลุกฮือ เพื่อ ขัดขวาง คำาสั่งของ ทางการ 

ซึ่งประเด็นนี้ต้องตั้งรับให้ดี เพราะเป็นเรื่องที่ เปราะบาง 

เป็นการนำาเอาเรื่องของ จิตใจ เรื่องของ ศรัทธา ในเรื่องความเชื่อ

ทาง ศาสนา มาเป็น เงื่อนไข เพื่อสร้างความรุนแรงให้เกิด

ขึ้น และเพื่อการสนับสนุนมวลชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานที่ บี

อาร์เอ็น มีความ ช่ำาชอง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ อ่อนด้อย 

และไม่เคย ถอดบทเรียน ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ 

ประเด็นสำาคัญจึงอยู่ที่หน่วยงานความมั่นคง 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ามีแผนการ มี ยุทธวิธ ีทั้งทาง 

การเมือง และทางการ ทหาร อย่างไร เพื่อที่จะทำาให้

แผนการในการปฏิบัติการให้ เดือนรอมฎอน ที่เป็นเดือน

แห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเดือนแห่งความ บริสุทธิ์ ของ

ศาสนา อิสลาม ไม่ถูก บีอาร์เอ็น แปรเปลี่ยนเป็นเดือน 

รอมฎอนเลือด เป็นปีที่ 18 อีก คำารบ หนึ่ง 

เชื่อนะว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าไม่ใช่ ตะเกียง

ขาดน้ำามัน เพราะใน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเต็ม

ไปด้วย นายทหาร ระดับ หัวกะทิ เช่น รองแม่ทัพ

ทั้ง 3-4 ท่าน ที่เคยผ่านการเป็น ผบ.ฉก.มาแล้วในแต่ละ

จังหวัด มี แม่ทัพน้อย ที่มีแผน นักรบพบรัก มีรองแม่ทัพน้อยที่

เติบโตมาตั้งแต่เป็น ผบ.มว.ปืนเล็ก ยศแค่ ร้อยตรี จนเป็นถึง พล

ตรี และยังมี นายทหาร ที่ ณ วันนี้ ทำาหน้าที่ ผบ.ฉก.อีกมากมาย 

ที่ โชกโชน ทั้งงาน มวลชน และ วิสามัญ ที่สำาคัญที่ กองกำาลัง

ติดอาวุธ ไม่มีคือ กำาลังพล และ งบประมาณ ซึ่ง บีอาร์เอ็น มี

อย่างเดียวเท่านั้นคือ ความ ตั้งใจ และ อุดมการณ์ ที่แม้ว่าจะ

เป็น อุดมการณ์ ที่ถูก ปลูกฝัง และ บ่มเพาะ ในทางที่ผิดๆ แต่ก็

ใช้ได้ผลในการก่อเหตุความรุนแรง 

ก็ได้แต่หวังว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะมีในสิ่งที่ ขาด 

หรือในสิ่งที่ บีอาร์เอ็น มี เพื่อที่จะทำาให้สถานการณ์ในเดือน 

เมษายน ซึ่งเป็นเดือนของ ปีใหม่ไทย และเป็นเดือน รอมฎอน จะ

ไม่เป็นเดือนที่ เปื้อนเลือด ขอให้เป็นปีที่มีการ รดน้ำาดำาหัว ไม่ใช่

การ รดน้ำาศพ อย่างที่ผ่านๆ มา 

คนในพื้นที่ 3 จังหวัด ขอกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแค่

นี้แหละ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘สงกรานต์-รอมฎอน’ ปีนี้ อย่า ‘เปื้อนเลือด’ ซ้ำา 18 ปีที่ผ่านมา 

นี่คือเสียงร้องขอจากประชาชน 
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น

ถ้

การปรับสร้างการศึกษาในสังคมอุตสาหกรรม 4.0

tapichart@hotmail.com



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อ้ย....เบิดคำ�สิเว้� ไหนบอก “ตำ�รวจรับใช้ประช�ชน”  ไหนบอก 

“ตำ�รวจเป็นท่ีพ่ึงประช�ชน” แต่พอได้รับรู้ รับฟัง สองส�วท่ีไปแจ้ง

คว�ม ไปขอคว�มช่วยเหลือ “ตำ�รวจ” ในคว�มเดือดร้อนของตัวเอง

สุดท้�ย “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน”

บอกตรงๆ ไม่รู้จะห�คำ�ไหนม�พูด ไม่รู้จะห�คำ�ไหนม�กล่�ว นอกจ�ก

อย�กจะบอก

“ห�ป๊ีบม�คลุมหัวเถอะ”!!!

ร�ยแรก...จังหวัดขอนแก่น หญิงส�ววัย 24 เข้�ห้องน้ำ� ท่ีหอพักแห่ง

หน่ึง ย่�นกังสด�ล หนองแวง-ต�ชู เขตเทศบ�ลนครขอนแก่น เพื่อแปรงฟัน

ในห้องน้ำ�เวล�ประม�ณเท่ียงคืน วันท่ี 19 มี.ค. แต่ในระหว่�งท่ีกำ�ลังแปรงฟัน

อยู่น้ัน ส�ยต�ได้เหลือบไปเห็นโทรศัพท์มือถือย่ีห้อไอโฟน สีดำ� สอดเข้�ม�ใน

ช่องระบ�ยอ�ก�ศของห้องน้ำ� จึงตกใจตะโกนขอคว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�ของ

หอพัก  ก่อนจะรีบว่ิงออกไปดูด้�นหลังห้อง ก็พบว่�มีรอยรองเท้�ของคนร้�ยท่ี

ปีนข้�มกำ�แพงของหอพักท่ีอยู่ติดกันติดอยู่บนกำ�แพง และรอยเท้�เหยียบบน

เบ�ะรถจักรย�นท่ีจอดอยู่ฝ่ังหอพักดังกล่�ว 

จ�กน้ันได้โทรศัพท์แจ้งเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ เพื่อให้เข้�ม�ตรวจสอบ แต่

กลับไม่มีเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจม�แม้แต่คนเดียว  เธอเล่�ว่�ต่อม�ไปแจ้งคว�มท่ีโรง

พัก แต่เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจกลับบอกให้ตนเองไปห�หลักฐ�นม�ก่อน จึงค่อยกลับ

ม�แจ้งคว�ม ซ่ึงคว�มรู้สึกตอนน้ันยังหว�ดกลัว แต่กลับต้องม�ห�หลักฐ�น

เอง ต่อม�จึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจ�กหอพักท่ีอยู่ติดกัน กระท่ังพบว่� มี

ช�ยต้องสงสัย 1 คน ท่ีเข้�ม�เดินวนเวียนอยู่ในช่วงเวล�ท่ีเกิดเหตุ

“อย�กให้เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจห�เบ�ะแสเพื่อติดต�มตัวม�สอบสวน 

เพร�ะขณะน้ีตนเองต้องอยู่อย่�งระแวง และกลัวว่�คนร้�ยจะกลับม�ก่อเหตุ

อีกท้ังกับตนเอง และคนอื่นๆ ส่วนห้องน้ำ�ได้นำ�กระด�ษม�ปิดไว้แล้ว”

ร�ยท่ีสอง...จังหวัดลำ�พูน หญิงส�ววัย 24 ถูกนำ�รูปภ�พไปแอบอ้�ง

ปลอมท้ังเฟซบุ๊ก ไอจี และต๊ิกต็อก หลอกคุยกับผู้ช�ยจำ�นวนม�กในทำ�นอง

ชู้ส�ว หน่ึงในน้ันเป็นเด็กมัธยมถูกหลอกให้โอนเงินให้ จนเธอต้องต�มสืบเอง

จนเจอตัวคนปลอมเฟซบุ๊กด้วยตัวเอง หลังแจ้งคว�มแล้วตำ�รวจบอกไม่รู้จะ

ต�มยังไง

“ไปแจ้งคว�มท่ีโรงพัก เมื่อวันท่ี 12 มี.ค.64 แต่เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจบอก

ว่�ไม่รู้จะต�มยังไง จึงทำ�ได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็นหลักฐ�น จ�ก

น้ันจึงพย�ย�มห�ข้อมูล และรวบรวมพย�นหลักฐ�นต่�งๆ ด้วยตัวเอง ค้นห�

ข้อมูลทุกอย่�งรวมถึงทะเบียนร�ษฎร แกะรอยจ�กเพื่อนผู้ท่ีติดต�มในเฟซบุ๊ก 

ต�มกันกว่� 1 ปี ก็ได้ข้อมูลม�ว่�เป็นผู้หญิงบ้�นอยู่ อ.เถิน จ.ลำ�ป�ง ม�มี

ครอบครัวอยู่ท่ี ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำ�พูน 

ก่อนต�มไปเจอพ่อของส�มีผู้หญิงคนดังกล่�ว ขอให้พ�ไปส่งถึงบ้�น

ท่ีพักอยู่กับส�มี ก็ทร�บว่�ชื่อ “เบียร์” ไม่มีง�นทำ�เป็นหลักแหล่ง และต้ังแต่ม�

อยู่ท่ีน่ีก็สร้�งแต่ปัญห�บ่อยคร้ัง เมื่อเจอหน้�ผู้หญิงท่ีชื่อเบียร์ก็สอบถ�มว่�ทำ�ไม

จึงต้องปลอมเฟซบุ๊กด้วย หญิงคนน้ีก็ตอบส้ันๆ แบบหน้�ต�เฉยว่� ชอบ แต่ก็

ไม่ได้บอกว่�ชอบท่ีหน้�ต�ตนหรือชอบอะไรแบบไหน ตนจึงขอให้ลบแอกเค�ต์

ท้ังหมดออกจ�กโซเชียล และเพื่อคว�มม่ันใจตนจึงขอซ้ือซิมก�ร์ดโทรศัพท์จ�ก

ผู้หญิงท่ีชื่อเบียร์ม�ในร�ค� 300 บ�ท แต่ไม่ได้แจ้งคว�มดำ�เนินคดี”

วังเวง...ครับ สองส�วไปแจ้งตำ�รวจให้ช่วยเหลือ สุดท้�ยต้องห�หลัก

ฐ�นช่วยเหลือตัวเอง ไม่มีเจ้�หน้�ท่ีเข้�ม�ช่วยเหลือเลย

ไม่รู้ “ผบ.ป๊ัด” ฟังเธอท้ัง 2 เล่�แล้วจะวังเวงด้วยหรือเปล่�. 

ห�ปี๊บคลุมหัวเถอะ

โ

เสียงแตกโอนรพ.สต.เบรก!ส่อขัดกม.
แต่ใช้ข้อยกเว้นท่ีว่� เป็นก�ร

ให้บริก�รภ�ยใต้ก�รดูแลของ

แพทย์ พย�บ�ล ดังน้ัน ห�ก

โอนย้�ยแล้วตัดง�นรักษ�ออก

จะส่งผลต่อก�รเข้�ถึงบริก�ร

ส�ธ�รณสุขของประช�ชนในพ้ืนท่ี 

4.ก�รบริห�รจัดก�รย� เวชภัณฑ์  

อุปกรณ์ก�รแพทย์ท่ี อบจ.ไม่

ได้แสดงถึงคว�มพร้อมในก�ร

บริห�รจัดก�รและมีปัญห�เรื่อง

งบประม�ณ เพร�ะจะแยกออกม�

จ�กเงินเหม�จ่�ยร�ยหัวอย่�งไร

“สรุปก�รถ่�ยโอน รพ.สต.

ให้ท้องถ่ินไม่ใช่ก�รกระจ�ยอำ�

น�จ แต่จะเป็นก�รว�งระบบ

ส�ธ�รณสุขของประเทศใหม่ 

ดังน้ันจึงควรพิจ�รณ�ม�กกว่�

แค่ถ่�ยโอนหรือไม่ เพร�ะห�ก

ว�งระบบไม่ดี เร�จะประสบ

ปัญห�เหมือนกับท่ีพบกับระบบ

ส�ธ�รณสุขของ กทม. ท่ีถึงแม้

จะมีโรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่หล�ย

แห่ง มีคลินิกชุมชนอบอุ่นม�กม�ย 

แต่มีปัญห�เรื่องก�รเข้�ถึงบริก�ร

ส�ธ�รณสุขของประช�ชน เร�

ใช้โอก�สน้ีทำ�ก�รปรับโฉมระบบ

ส�ธ�รณสุขไทยแบบ model 

change เพร�ะท่ีรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุขได้ทำ� ‘30 

บ�ทรักษ�ทุกท่ี’ ถือว่�เร่ิมต้น 

และก็น่�จะมีก�รดำ�เนินก�รต่อ

เนื่องและให้ก�รว�งระบบพัฒน� 

รพ.สต., โรงพย�บ�ล เป็นก�ร

ปฏิรูปใหญ่ระบบส�ธ�รณสุขไทย

อีกคร้ัง” นพ.เอกภพระบุ.

คดีแตงโมป่วนตร.ฉะกมธ.

‘นิติวัชร์’ชี้วิกฤต‘ยุติธรรม’
กรุงเทพฯ • เม่ือวันศุกร์ ท่ี 

สภ.เมืองนนทบุรี น�ยสันธนะ  

ประยูรรัตน์ ได้นำ�หลักฐ�นเป็น

คลิปเสียงท่ีอ้�งว่�มีส่วนเก่ียวข้อง

กับก�รเสียชีวิตของ น.ส.นิด� พัชร

วีระพงษ์ ด�ร�ส�ว ม�มอบให้

ตำ�รวจ ซ่ึงเชื่อว่�เป็นคดีฆ�ตกรรม 

ร�ยละเอียดมีก�รระบุชัดเจนท้ัง

เวล� สถ�นท่ี โรงแรม รวมท้ัง

ท่ีม�ของคลิปน้ีทุกอย่�งปร�กฏใน

สำ�นวนได้ ถ้�มีก�รดึงออกจ�ก

สำ�นวนก็ต้องช้ีแจงว่�ทำ�ไมไม่รับ

ฟังหรือไม่นำ�เข้�ในสำ�นวน โดย

คลิปท่ีนำ�ม�มอบให้ตำ�รวจน้ีเป็น

คลิปสนทน�กันต้ังแต่ต้นเดือน  

มี.ค. ยังไม่มีก�รเปิดเผยท่ีไหนม�

ก่อน วันน้ีตำ�รวจต้องรับ ไม่รับ

ไม่ได้

น�ยสันธนะกล่�วอีกว่� 

5 คนบนเรือต้องแยกส่วนกัน  

โรงแรมแห่งน้ี 5 คนบนเรือไม่ได้

ม�เพร�ะเป็นสถ�นท่ีส่วนตัวของ                                                

บ๊ิก สถ�นท่ีแห่งน้ีไม่ได้เปิดรับ

ลูกค้�ท่ัวไป เป็นลูกค้�เฉพ�ะกลุ่ม

ต้องมีก�รแจ้งล่วงหน้� 5 คนกับ

โรงแรมไม่มีคว�มสัมพันธ์กัน คลิป

น้ีได้ม�โดยก�รให้คนของตนเอง

โทรจองเข้�ไป เพื่อจะได้มีโอก�ส

เข้�ไปในสถ�นท่ีจริงกับหลักฐ�น

ท่ีมีอยู่มันตรงกันไหม และขณะน้ี

โรงแรมดังกล่�วมีก�รเลิกกิจก�ร

ไปแล้ว ชื่อมีอยู่ในใจตน

ท่ี สภ . เ มืองนนทบุ รี  

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้

บัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค 1 

(ผบช.ภ.1) กล่�วว่� กรณีคณะ

กรรม�ธิก�รสิทธิมนุษยชน สิทธิ

เสรีภ�พ และก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่ังก�รให้พนักง�นสอบสวนเก็บ

เรือของกล�ง  เรียนว่�ก�รเก็บเรือ

ของกล�งเจ้�หน้�ท่ีกองพิสูจน์หลัก

ฐ�น  เจ้�หน้�ท่ีกรมเจ้�ท่�และเจ้�

หน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้อง พนักง�นสืบสวน 

พนักง�นสอบสวน นิติเวชและ 

พฐ.ได้เก็บหลักฐ�นท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังหมดไปแล้ว จนหมดคว�ม

จำ�เป็นเก่ียวกับร่องรอยพย�น

หลักฐ�น ท่ียังยึดไว้เนื่องจ�กเป็น

ย�นพ�หนะในก�รกระทำ�คว�ม

ผิดเพื่อรอคำ�ส่ังศ�ลต่อไปเท่�น้ัน 

เหมือนคดีรถชนท่ัวไป เกรง

ว่�ก�รส่ังก�รของ กมธ.อ�จเข้�

ข่�ยก้�วก่�ยแทรกแซงก�รทำ�ง�น

ของเจ้�หน้�ท่ีรัฐในกระบวนก�ร

ยุติธรรมหรือไม่

ท่ีสำ�นักง�นประส�นง�น

กระบวนก�รยุติธรรม สถ�บันนิ

ติวัชร์ สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด ได้

จัดเสวน�ท�งวิช�ก�รในหัวข้อ

เร่ือง “กระบวนทัศน์ใหม่ใน

กระบวนก�รยุติธรรม  EP.2 : 

เจ็บ จ่�ย จบ บทพิสูจน์คว�มเชื่อ

ม่ันของประช�ชน” โดยผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ป�รีณ� ศรี

วนิชย์  คณบดีคณะนิติศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ระบุ

ช่วงหน่ึงว่� คดีด�ร�ตกน้ำ�เสีย

ชีวิตท่ีเป็นวิกฤตก�รณ์ประช�ชน

ข�ดคว�มเชื่อม่ันต่อกระบวนก�ร

ยุติธรรม ท่ีแม้ผู้เสียห�ยจะได้

รับชดใช้ค่�เสียห�ยแล้ว หรือผู้

ต้องห�จะถูกดำ�เนินคดีแล้ว แต่

สังคมเห็นว่�เรื่องน้ียังไม่จบ และ

ยังคงทวงคืนคว�มยุติธรรมให้ผู้

ต�ย

“ ซ่ึงคว�ม ยุ ติธ รรม ท่ี

สังคมเรียกร้องอยู่คือ ก�รได้

ทร�บคว�มจริงท่ีเกิดจ�กพย�น

หลักฐ�นท่ีสมเหตุผล สอดคล้อง

กับเป้�หม�ยของกระบวนก�ร

ยุติธรรมท�งอ�ญ�ท่ีมุ่งค้นห�

คว�มจริง ดังน้ันหน้�ท่ีของเจ้�

หน้�ท่ีในกระบวนก�รยุติธรรม คือ 

ก�รค้นห�คว�มจริงเพื่อเป็นก�ร

อำ�นวยคว�มยุติธรรมให้แก่

ประช�ชน” ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ป�รีณ�ระบุ.

เมื่อวันศุกร์ ท่ีศูนย์รับเรื่อง

ร�วร้องทุกข์ของทำ�เนียบรัฐบ�ล 

น�ยสมศักด์ิ จึงตระกูล ประธ�น

ชมรมผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลส่ง

เสริมสุขภ�พตำ�บล หรือ รพ.สต. 

(ประเทศไทย ) พร้อมด้วยสม�ชิก 

รพ.สต.จังหวัดต่�งๆ ยื่นหนังสือถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงกล�โหม เพ่ือขอให้

พิจ�รณ�ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 15 มี.ค.65 ท่ีได้เห็นชอบ

กรอบวงเงินปีงบประม�ณ 2566 

เพื่ออุดหนุนให้แก่ รพ.สต.ถ่�ยโอน 

จำ�นวน 3,384 แห่ง บุคล�กร

สมัครใจ  22,265 คน ซ่ึงสำ�นัก

งบประม�ณเสนอ ครม.เห็นชอบ

ต�มกรอบวงเงินงบประม�ณ ให้

มีก�รถ่�ยโอนเพียง 512  แห่ง 

ทำ�ให้เกิดข้อขัดข้องท�งกฎหม�ย 

และไม่เป็นไปต�มหลักก�รกระ

จ�ยอำ�น�จขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ันจึงขอเร่งรัด

ให้มีก�รถ่�ยโอน รพ.สต.ให้ครบ

ท้ังหมด ต�มท่ีเคยเป็นมติคณะ

อนุกรรมก�รบริห�รภ�รกิจถ่�ย

โอนด้�นส�ธ�รณสุขให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินภ�ยใน

ปีงบประม�ณ 2566 

น�ยสมศักด์ิระบุว่� ก�ร

ถ่�ยโอน รพ.สต.ให้ อบจ.  พวก

เร�เชื่อม่ันว่�จะทำ�ให้ก�รบริก�ร

ประช�ชนดีกว่�เดิม เพร�ะเร�

จะได้รับงบประม�ณและคน

อย่�งเต็มท่ี และเม่ือไปอยู่ภ�ย

ใต้ อบจ.ส�ยก�รบังคับบัญช�

จะส้ันลง และจะตอบสนองก�ร

แก้ไขปัญห�ได้รวดเร็ว ท้ังน้ีห�ก

พรรคก�รเมืองใดดูแลเร�เพื่อให้

เร�ไปดูแลประช�ชน เร�ก็พร้อม

ท่ีจะสนับสนุน และห�กพลเอก

ประยุทธ์ผลักดันในเร่ืองน้ี เร�

ก็พร้อมท่ีจะสนับสนุนพลเอก

ประยุทธ์ต่อ แต่ขอให้สนับสนุน

เร�จริงๆ

วันเดียวกัน นพ.เอกภพ 

เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงร�ย  โพสต์ 

เฟซบุ๊ก “หมอเอก Ekkapob Pian-

pises”  แสดงคว�มไม่เห็นด้วยกับ

ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจโรงพย�บ�ล

ทำ�เนียบรัฐบ�ล • รพ.สต.บุกทำ�เนียบฯ จ้ีบ๊ิกตู่เร่งถ่�ยโอนให้ อบจ.ปี

งบฯ 66 ตีป๊ีบวัดใจพรรคก�รเมืองไฟเขียวพร้อมเทคะแนนให้ ขณะท่ี 

ส.ส.เชียงร�ยเบรกส่อสะดุดปมขัดกฎหม�ย ช้ีต้องคิดให้ไกลกว่�เดิม

เป็นปรับโฉมปฏิรูประบบส�ธ�รณสุขคร้ังใหญ่ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.ต.เคลวิน ค็อง ผู้บัญชาการทหาร

อากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ พล.อ.ต.เดวิด เบอร์กี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาค

แปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) 

ให้แก่องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด 

(อบจ.) โดยระบุว่� จ�กก�รประชุม

รับฟังข้อมูลผ่�นกรรม�ธิก�รก�ร

ส�ธ�รณสุข แล้วพบว่�ก�รถ่�ย

โอน  รพ.สต.ท่ีมีก�รพูดถึงในขณะ

น้ี ยังไม่ได้มีก�รพิจ�รณ�กฎหม�ย

ท่ีเก่ียวข้องอย่�งรอบด้�น และ

ยังมีคว�มเห็นกันไปหล�กหล�ย

ทิศท�ง 

ส่ิงท่ีควรพิจ�รณ�ท่ีสุด 

ปัญห�ในเชิงกฎหม�ยท่ียังไม่มี

คำ�ตอบท่ีทุกฝ่�ยเห็นตรงกัน 

คือ 1.พ.ร.บ.ก�รแพทย์ปฐมภูมิ 

ม�ตร� 15 กำ�หนดให้ต้องมีแพทย์

เวชศ�สตร์ครอบครัว และม�ตร� 

43 กำ�หนดไว้ว่�เป็นคว�มรับผิด

ชอบของสำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข ในก�รดำ�เนินก�ร 

ห�กมีก�รโอนย้�ยไปแล้วท�ง 

อบจ.จะมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งไร 

2.ก�รเบิกจ่�ยค่�รักษ�จ�ก สปสช. 

หรือบัตรทองอ�จไม่มีปัญห� ห�ก

ข้ึนทะเบียน รพ.สต.เป็นเหมือน

คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่จะมีปัญห�

ก�รเบิกของประกันสังคม และ

เบิกจ่�ยร�ชก�ร

ข้อ 3 กฎหม�ยวิช�ชีพ ท่ี 

รพ.สต.มีง�นรักษ�พย�บ�ลด้วย 

‘โบ้’ ควง ‘โจ๊ก’

ศูนย์ปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี 

(ศปอส.ตร.) หรือตำ�รวจ PCT ประส�น

ท�งก�รกัมพูช�เข้�ทล�ยออฟฟิศใหญ่แก๊ง

คอลเซ็นเตอร์ใจกล�งเมืองพระสีหนุ  ประเทศ

กัมพูช� จนส�ม�รถจับกุมตัวก�รใหญ่ช�วจีน

รวมท้ังคนไทยท่ีร่วมขบวนก�ร พร้อมยึดของ

กล�งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหล�ย

ร�ยก�ร

นอกจ�กน้ียังได้เดินหน้�เร่งแก้ไขปัญห�

ลอตเตอร่ีแพง โดยประธ�นคณะอนุกรรมก�ร

ขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

เกินร�ค� พร้อมเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ และผู้อำ�นวย

ก�รสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล เข้�ตรวจ

ค้นบริษัท  มังกรฟ้� ลอตเตอร่ี จำ�กัด หลัง

สืบสวนจนทร�บว่�บริษัทดังกล่�วไม่ได้รับก�ร

จัดสรรโควต� แล้วมีก�รกว้�นซ้ือสล�กกิน

แบ่งรัฐบ�ลจ�กผู้ได้รับโควต�ผู้ค้�ร�ยย่อยและ

บุคคลท่ัวไปม�กกว่� 2 ล้�นฉบับ แล้วนำ�เข้�

สู่ระบบแพลตฟอร์มมังกรฟ้� เสนอข�ยหรือ

แทรกแซงกลไกร�ค�จนทำ�ให้ร�ค�สล�กกิน

แบ่งรัฐบ�ลมีมูลค่�สูงกว่�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 

โดยพบเงินหมุนเวียนนับ 100 ล้�นบ�ท

ท้ังน้ี สำ�หรับก�รเข้�ตรวจค้นบริษัท  

มังกรฟ้� ลอตเตอร่ีฯ ดังกล่�วเกิดข้ึนเมื่อเวล� 

09.30 น. วันท่ี 25 มี.ค. น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ใน

ฐ�นะประธ�นคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อน

ก�รแก้ไขปัญห�สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลเกินร�ค�

พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. นำ�กำ�ลังเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ พร้อมหม�ย

ค้นศ�ลอ�ญ� 2 จุด ใน 2 จังหวัด ได้แก่ บริษัท 

มังกรฟ้� ลอตเตอร่ี จำ�กัด เลขท่ี 24 ม.2 ต.อ้อม

เกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี และบริษัท มังกร

ฟ้�ฯ ส�ข�เมืองเลย เลขท่ี 68/13-14 ถ.เลย-

เชียงค�น ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี

น�ยพชร เมสสิย�ห์พร เป็นกรรมก�รผู้จัดก�ร

บริษัท มังกรฟ้� จำ�กัด 

จ�กก�รตรวจสอบเบ้ืองต้นในห้อง

นิรภัยของบริษัท พบสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลกว่� 

2 ล้�นฉบับ หรือกว่� 200,000 เล่ม เป็นสล�ก

ท่ีม�จ�กผู้มีโควต�จำ�หน่�ยประม�ณ 4,000 

คน เบ้ืองต้นตำ�รวจและสำ�นักง�นสล�กฯ 

เตรียมรวบรวมข้อมูลพิจ�รณ�เอ�ผิด ท้ังเรื่อง

ก�รจำ�หน่�ยสล�กเกินร�ค�ต้ังแต่ 90-105 

บ�ท ก�รปิดบังบ�ร์โค้ดของสำ�นักง�นสล�กฯ 

ก�รเปิดเว็บก�รพนันหลอกลวงช่อโกงและมี

ก�รข�ยซ้ำ�หรือไม่ พร้อมตรวจสอบเรื่องของ

ก�รเสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลว่�มีคว�มถูกต้อง

อย่�งไรบ้�ง เพร�ะมีร�ยได้หล�ยร้อยล้�น

บ�ทต่อเดือน

น�ยเสกสกลกล่�วว่� เจ้�หน้�ท่ีต้อง

ตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์มังกรฟ้�แห่ง

น้ีเข้�ข่�ยเป็นผู้จำ�หน่�ยลอตเตอร่ีเกินกว่�ร�ค�

ท่ีกำ�หนดจริงหรือไม่ รวมท้ังตรวจสอบในคว�ม

ผิดในข้อห�อื่น เช่น คว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ก�ร

พนัน, พ.ร.บ.ข�ยตรง, ก�รซ้ือข�ยต่อช่วง 

และใบอนุญ�ตข�ยสล�กกินแบ่งหรือไม่ รวม

ถึงต้องตรวจสอบบ�ร์โค้ดในตัวสล�กท่ีตรวจ

พบวันน้ี ท้ังภ�ยในห้องนิรภัยของสำ�นักง�น

ท่ี อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี และอีกจุดใน จ.เลย 

ว่�เป็นของใครในก�รนำ�ม�ข�ยต่อให้กับบริษัท

แห่งน้ี ห�กพบว่�เป็นของใครก็จะดำ�เนินก�ร

พิจ�รณ�ยกเลิกโควต� และดำ�เนินก�รต�ม

ข้ันตอนของกองสล�กต่อไป

“เรื่องน้ีน�ยกฯ ส่ังก�รเอ�จริงเอ�จัง

และเข้มข้น ไม่มีอภิสิทธ์ิชน และไม่เว้นหน้�

ไหนท้ังส้ิน ใครจะเป็นย่ีป๊ัวซ�ป๊ัวหน้�ไหนเร�

ไม่สนใจ เร�ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอย่�ง

เต็มท่ี ส่วนไหนท่ีเป็นของจริงเร�ก็รักษ�ไว้เพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร ถ้�ไม่ใช่ของจริงเร�ต้อง

ตรวจสอบและคัดเอ�ของจริงเอ�คนบริสุทธ์ิ

สุจริตเข้�ม� เพื่อประโยชน์ของประช�ชนใน

ก�รควบคุมร�ค�สล�ก 80 บ�ทให้ได้” น�ย

เสกสกลกล่�ว

ส่วน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่�วว่� น�ยพชร 

ผู้บริห�รบริษัทดังกล่�วได้เข้�ม�แสดงตัวเป็น

เจ้�ของธุรกิจแล้ว ส่วนข้ันตอนหลังจ�กน้ี จะ

เตรียมรวบรวมพย�นหลักฐ�นท้ังหมดเพื่อ

พิจ�รณ�คว�มผิด  แต่เบ้ืองต้นได้อ�ยัดโกดัง

ท่ีเก็บสล�กท้ัง 2 แห่งเพื่อตรวจสอบย้อนกลับ

ต้ังแต่มีก�รต้ังบริษัท รวมถึงมีก�รตรวจสอบ

ข้ันตอนว่�มีก�รรับซ้ือสล�กจ�กผู้ท่ีมีโควต�

จำ�หน่�ยอย่�งไร และพิจ�รณ�ว่�ก�รเก็บค่�

สแกนสล�ก 25 ล้�นบ�ทต่อเดือน เพื่อข�ย

ผ่�นออนไลน์ เข้�ข่�ยฐ�นคว�มผิดอย่�งไรบ้�ง

ด้�น พ.ท.หนุน ศันสน�คม ผอ.สำ�นัก

ง�นสล�กฯ กล่�วว่� ในส่วนสำ�นักง�นสล�กฯ 

จะนำ�ร�ยช่ือข้อมูลท่ีได้จ�กก�รสืบสวน

สอบสวนม�ตรวจสอบประกอบก�รตัดสิทธ์ิ

ตัวแทนจำ�หน่�ย และผู้มีสิทธิซ้ือจองท่ีนำ�

สล�กไปจำ�หน่�ยให้กับมังกรฟ้� โดยจะมีก�ร

ข้ึนบัญชีและตัดสิทธ์ิโควต�ตลอดชีวิต เพร�ะ

ถือก�รกระทำ�ผิดเงื่อนไขร้�ยแรง 

วันเดียวกัน คณะอนุกรรมก�รขับ

เคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�ก�รเสนอข�ยหรือข�ย

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลในร�ค�เกินกว่�ท่ีกำ�หนด

ในสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล มีก�รประชุมคร้ังท่ี 

3/2565 โดยให้ทุกหน่วยง�นบูรณ�ก�รก�ร

แก้ไขปัญห�โดยไม่อิงม�ตรก�รจ�กกองสล�ก

เพียงอย่�งเดียว และให้ทุกคนห�จุดอ่อน จุด

แข็ง ช่วยปิดช่องว่�งปัญห�ให้หมด ห�กมี

แนวท่ีดีกว่�ก็ขอให้ช่วยกันเสนอเข้�ม� เพื่อให้

ประช�ชนได้รับผลประโยชน์ม�กท่ีสุด ซ้ือหวย

ในร�ค�ไม่เกิน 80 บ�ทได้. 

สธ.ห่วง

ระยอง 576 ร�ย, บุรีรัมย์ 556 ร�ย และ

ปทุมธ�นี 535 ร�ย 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (สธ.) กล่�วว่� ขณะน้ีไทยยังมี

แนวโน้มพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในระดับสูง

คงตัว ทำ�ให้ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วย

ห�ยใจ และผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่

ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ป่วยท่ีไม่มีอ�ก�รหรืออ�ก�ร

น้อย ส�ม�รถเข้�รับก�รรักษ�แบบผู้ป่วยนอก

และแยกกักตัวท่ีบ้�น (OPSI) หรือเจอ แจก 

จบได้ ซ่ึงต้ังแต่วันท่ี 1-24 มี.ค. ท่ัวประเทศมี

สถ�นพย�บ�ลเข้�ร่วม 901 แห่ง ส�ม�รถให้

บริก�ร OPSI ได้วันละ 1 แสนร�ย มีผู้ป่วย

เข้�รับบริก�รสะสม 656,856 ร�ย เฉล่ียวันละ 

27,369 ร�ย เฉพ�ะพ้ืนท่ี กทม. ให้บริก�รผู้ป่วย

ได้วันละ 10,000 ร�ย มีผู้ป่วยเข้�รับบริก�ร

สะสม 65,305 ร�ย เฉล่ียวันละ 2,839 ร�ย

และจ�กก�รประเมินคว�มพึงพอใจ

ของผู้ป่วยท่ีรับบริก�ร พบว่� 92% พึงพอใจ

ระดับม�กถึงม�กท่ีสุด ขณะท่ีบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์มีคว�มพึงพอใจสูงม�ก เนื่องจ�กช่วย

ลดภ�ระง�นและก�รใช้ทรัพย�กรท่ีไม่จำ�เป็น 

“เทศก�ลสงกร�นต์ท่ีจะถึงน้ี ขอให้ทุก

จังหวัดเร่งรัดก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่

ผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีนและผู้ท่ีครบกำ�หนดก�ร

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน โดย

เฉพ�ะกลุ่ม 608 และขอให้เข้มม�ตรก�ร 

VUCA โดยเฉพ�ะจังหวัดท่ีจะจัดง�นเทศก�ล

สงกร�นต์” นพ.เกียรติภูมิกล่�ว

นพ.สุวรรณชัย วัฒน�ย่ิงเจริญชัย อธิบดี

กรมอน�มัย กล่�วว่� สธ.ค�ดก�รณ์ตัวเลขผู้ติด

เช้ือช่วงเทศก�ลสงกร�นต์แนวโน้มอยู่ในระดับ

สูงคงตัว โดยเฉพ�ะเทศก�ลสงกร�นต์ท่ีมีก�ร

เคลื่อนย้�ยของผู้คนจำ�นวนม�ก ซ่ึงมีโอก�ส

แน่นอนท่ีจะพบผู้ติดเช้ือเพ่ิมม�กข้ึน ท้ังกรณี

เป็นร�ยๆ หรือระบ�ดเป็นกลุ่มก้อน ซ่ึงมักเกิด

ข้ึนหลังช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ จึงต้องมีก�ร                                                                

เตรียมก�รท้ังก่อน ระหว่�ง และหลังสงกร�นต์ 

โดยห�กเร�ร่วมมือกัน แม้พบก�รติดเช้ือสูง

ทรงตัวต่อเนื่อง แต่จะอยู่ในระดับท่ีรับมือได้ 

ด้วยทรัพย�กรส�ธ�รณสุขท่ีเพียงพอ

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เผยว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม กำ�ชับผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัด และสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ทุกพ้ืนท่ี เตรียมพร้อมม�ตรก�รรองรับ

ประช�ชนท่ีจะเดินท�งข้�มจังหวัด ท้ังกรณี

เดินท�งไปท่องเท่ียวต�มสถ�นท่ีต่�งๆ และ

กลับภูมิลำ�เน�ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ ภ�ย

ใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

วันเดียวกัน ท่ีอ�ค�ร 26 สำ�นักเลข�ธิก�ร

น�ยกรัฐมนตรี สม�คมผู้ประกอบธุรกิจถนน

ข้�วส�ร ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อ

ขอให้พิจ�รณ�ผ่อนผันก�รเล่นน้ำ�บนถนน

ข้�วส�รในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ โดยน�ย

สง่� เรืองวัฒนกุล น�ยกสม�คมผู้ประกอบ

ธุรกิจถนนข้�วส�รระบุว่� สม�คมได้จัดประชุม

ผู้ประกอบก�รถนนข้�วส�ร และมีมติว่�ถนน

ข้�วส�รเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเป็นสถ�นท่ี

ท่ีจัดง�นสงกร�นต์ต�มประเพณีม�โดยตลอด 

ห�กได้จัดง�นสงกร�นต์ประจำ�ปี 2565 น้ี จะ

เป็นก�รอนุรักษ์ไว้ซ่ึงประเพณีสงกร�นต์ของ

ถนนข้�วส�ร และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจส่วนรวม

ของประเทศ  เพร�ะร�ยได้ท่ีจะเข้�ประเทศใน

ช่วงเดือน เม.ย. ค�ดว่�จะมีไม่ต่ำ�กว่� 1,000 

ล้�นบ�ท 

น�ยสง่�ยืนยันว่� สม�คมจะขอคว�ม

ร่วมมือผู้ประกอบก�รในถนนข้�วส�ร ในก�ร

จัดม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ต�มม�ตรก�ร COVID Free 

Setting มีท้ังกำ�หนดช่องท�งเข้�-ออกจ�กง�น 

และจัดจุดคัดกรองโรค ควบคุมคว�มหน�แน่น

ในพ้ืนท่ีจัดง�น ผู้ท่ีจะเข้�ม�ในถนนข้�วส�ร 

ต้องแสดงหลักฐ�นก�รได้รับวัคซีนแล้วอย่�ง

น้อย 2 เข็ม ควบคุมให้ผู้เข้�ร่วมง�นเว้นระยะ

ห่�ง โดยสวมหน้�ก�กอน�มัยและเฟซชิลด์

ตลอดเวล�ท่ีอยู่ในง�นสงกร�นต์ งดประแป้ง 

และไม่มีก�รจัดป�ร์ต้ีโฟม 

“รัฐบ�ลได้แต่ห้�มอย่�งเดียว ถือว่�

ทำ�ร้�ยประช�ชนเกินไป เร�เจ็บตัวม�แล้วกว่� 

2 ปี ท้ังน้ี ห�กถนนข้�วส�รส�ม�รถจัดกิจกรรม

ได้ต�มปกติ ก็อ�จจะนำ�ไปใช้เป็นโมเดลกับ

พ้ืนท่ีอื่น ส่วนท่ีมีก�รท้วงติงเรื่องของผู้ติดเช้ือ

แบบคลัสเตอร์ ย้ำ�ว่�วันน้ีตัวเลขยอดติดเช้ือก็

กระโดดอยู่แล้ว” น�ยสง่�ระบุ.

โฆษกศ�ล

ต�มหม�ยเรียก 2 คร้ัง คือในวันท่ี 15 ต.ค.

2564 และวันท่ี 26 ต.ค.2564 ซ่ึงศ�ลอ�ญ�

ตล่ิงชันไต่สวนผู้ร้องแล้วเห็นว่�ในวันดังกล่�ว

ยังไม่มีเหตุออกหม�ยจับ เนื่องจ�กผู้ต้องห�ติด

ประชุมคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญฯ ระหว่�งวัน

ท่ี 25-27 ต.ค.2564 จึงมีเหตุผลท่ีผู้ต้องห�ไม่

อ�จไปพบพนักง�นสอบสวนได้ มีคำ�ส่ังให้ยก

คำ�ร้องขอออกหม�ยจับ

น�ยสรวิศช้ีแจงอีกว่� ต่อม�วันท่ี 5 มี.ค.

2565 พนักง�นสอบสวน สน.บ�งขุนนนท์ยื่น

คำ�ร้องขอออกหม�ยจับ คร้ังท่ี 2 โดยอ้�งเหตุ

ผู้ต้องห�ไม่ม�พบต�มหม�ยเรียก ศ�ลไต่สวน

ผู้ร้องแล้ว เห็นว่�ในขณะท่ีออกหม�ยเรียกยัง

อยู่ในสมัยประชุมรัฐสภ�อันเป็นก�รต้องห้�ม

ต�มรัฐธรรมนูญ เมื่อผู้ต้องห�ไม่ได้ไปพบผู้

ร้องในวันนัด จึงไม่เป็นก�รขัดหม�ยเรียก จึง

ให้ยกคำ�ร้องขอออกหม�ยจับ และต่อม�วันท่ี 

14 มี.ค.2565 พนักง�นสอบสวนยื่นคำ�ร้องขอ

ออกหม�ยจับคร้ังท่ี 3 โดยอ้�งเหตุว่�ผู้ต้องห�

ไม่ม�พบพนักง�นสอบสวนต�มหม�ยเรียก

ในวันท่ี 11 มี.ค.2565 ศ�ลไต่สวนพย�นหลัก

ฐ�นต่�งๆ ประกอบพย�นเอกส�รคำ�ร้องขอ

คว�มเป็นธรรมของน�ยรังสิมันต์ ท่ียื่นต่อผู้

บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ลแล้วนัดให้ฟังมีคำ�

ส่ังวันท่ี 15 มี.ค.

โฆษกศ�ลยุติธรรมระบุต่อว่� วันท่ี 15 

มี.ค. ศ�ลอ�ญ�ตล่ิงชันมีคำ�ส่ังให้ออกหม�ย

จับผู้ต้องห� เนื่องจ�กปร�กฏพย�นหลักฐ�น

จ�กก�รไต่สวนว่�ผู้ร้องยืนยันว่�ได้สอบสวน

รวบรวมพย�นหลักฐ�นท่ีเก่ียวข้องในคดีน้ี

จนเสร็จส้ินแล้วเห็นควรส่ังฟ้องน�ยรังสิมันต์                                                            

ซ่ึงผู้บังคับบัญช�ก็เห็นควรส่ังฟ้องเมื่อวันท่ี 

29 พ.ค.2564 และต้องก�รนำ�ตัวผู้ต้องห�

พร้อมสำ�นวนสอบสวนส่งพนักง�นอัยก�รอัน

เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย จึงออกหม�ย

เรียกผู้ต้องห�คร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 6 ต.ค.2564 ให้

ไปพบในวันท่ี 15 ต.ค.2564 แต่ในวันท่ี 15 ต.ค. 

ผู้รับมอบอำ�น�จผู้ต้องห�ได้ม�แจ้งเหตุขัดข้อง

ว่�ติดประชุมพรรค ก.ก.ขอเลื่อนก�รเข้�พบ

เป็นวันท่ี 26 ต.ค.2564 ผู้ร้องจึงออกหม�ยเรียก

คร้ังท่ี 2 ลงวันท่ี 14 ต.ค.2564 ให้ไปพบในวันท่ี 

26 ต.ค.2564 แต่เมื่อถึงวันท่ี 25 ต.ค.2564 ผู้รับ

มอบอำ�น�จผู้ต้องห�ได้ม�แจ้งเหตุขัดข้องว่�ผู้

ต้องห�ติดประชุม กมธ.วิส�มัญพิจ�รณ�ร่�ง

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�ร 

ทรม�นและก�รกระทำ�ให้บุคคลสูญห�ย พ.ศ... 

ขอเลื่อนวันเข้�พบไปก่อน ผู้ร้องจึงโทรศัพท์ไป

ห�ทน�ยคว�มของผู้ต้องห�เพื่อให้สอบถ�มผู้

ต้องห�ว่�จะม�พบผู้ร้องได้เมื่อไร ทน�ยคว�ม

แจ้งว่�จะม�พบในวันท่ี 3 พ.ย.2564 แต่ก็ไม่

ได้ม�ต�มท่ีนัดจนผู้ร้องได้ออกหม�ยเรียกผู้

ต้องห�คร้ังล่�สุดลงวันท่ี 5 มี.ค.2565 ให้ไป

พบในวันท่ี 11 มี.ค.2565 แต่ผู้ต้องห�ก็ไม่ได้ม�

พบผู้ร้องต�มหม�ยเรียก โดยเพียงแต่ให้ผู้รับ

มอบ อำ�น�จม�แจ้งเหตุขัดข้องว่�ผู้ต้องห�ติด

ประชุม กมธ.พัฒน�ก�รเมืองฯ ขอเลื่อนวันเข้�

พบผู้ร้องเป็นวันท่ี 31 มี.ค. 2565 พร้อมแนบ

หลักฐ�นของคณะทำ�ง�นของ กมธ. แต่ผู้ร้อง

ได้ตรวจสอบในเว็บไซต์ กมธ.ไม่พบว่�มีก�รนัด

ประชุมในวันท่ี 11 มี.ค.2565   

“ศ�ลจึงเห็นว่�ข้อกล่�วอ้�งของผู้

ต้องห�ท่ีไม่ม�พบผู้ร้องในวันท่ี 11 มี.ค. ต�ม

หม�ยเรียกโดยอ้�งเหตุว่�ติดประชุมไม่อ�จรับ

ฟังได้ เนื่องจ�กไม่ปร�กฏร�ยละเอียดท่ีแสดง

ว่�ผู้ต้องห�ติดประชุมในวันดังกล่�ว และส่อ

ไปในท�งบ่�ยเบ่ียงไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ม�ต�ม

หม�ยเรียก ถือว่�เป็นก�รไม่ม�ต�มหม�ยเรียก

โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรและให้สันนิษฐ�นว่�

ผู้ต้องห�จะหลบหนี จึงเป็นกรณีท่ีมีหลักฐ�น

ต�มสมควรว่�ผู้ต้องห�น่�จะได้กระทำ�คว�ม

ผิดอ�ญ� และมีเหตุอันควรเชื่อว่�จะหลบหนี

ไม่ยอมม�พบผู้ร้องต�มหม�ยเรียก จึงอนุญ�ต

ให้ออกหม�ยจับผู้ต้องห�ต�มขอ และเม่ือ

จัดก�รต�มหม�ยจับได้แล้วให้ส่งบันทึกก�ร

จับกุมต่อศ�ลภ�ยใน 7 วัน”

 ต่อม�วันท่ี 17 มี.ค.2565 น�ยรังสิมันต์                                                          

มีหนังสือร้องขอคว�มเป็นธรรมกรณีก�รขอ

ออกหม�ยจับยื่นถึงอธิบดีผู้พิพ�กษ�ตล่ิงชัน 

ซ่ึงอธิบดีผู้พิพ�กษ�พิจ�รณ�ทุกประก�รแล้ว

เห็นว่�พนักง�นสอบสวนยื่นคำ�ร้องขอให้ออก

หม�ยจับเมื่อวันท่ี 14 มี.ค. ศ�ลได้ไต่สวน

พย�นบุคคล พย�นหลักฐ�นต่�งๆ รวมท้ัง

พย�นเอกส�รคำ�ร้องขอคว�มเป็นธรรม แล้ว

มีคำ�ส่ังในวันท่ี 15 มี.ค.2565 ให้ออกหม�ย

จับต�มคำ�ขอ

น�ยเช�ว์ มีขวด ทน�ยคว�มอ�ส� กล่�ว

ถึงกรณีน�ยรังสิมันต์ขอแรงประช�ชนให้ช่วย

กันต�มผู้พิพ�กษ�เจ้�ของล�ยเซ็นท่ีลงน�ม                                                                      

ออกหม�ยจับตนเอง ว่�น่ีคือเกมล่�แม่มดบน

โลกออนไลน์ ขอให้น�ยรังสิมันต์หยุดปลุกป่ัน 

คุกค�มศ�ล เพร�ะไม่เพียงทำ�ล�ยคว�มน่�เชื่อ

ถือของศ�ลยุติธรรม แต่ยังเป็นก�รคุกค�มผู้ทำ�

หน้�ท่ีตุล�ก�ร หน่ึงในอำ�น�จส�มเส�หลักของ

ประช�ธิปไตย    

วันเดียวกัน ท่ีศ�ลแขวงจังหวัดขอนแก่น 

ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�ระหว่�งพนักง�นอัยก�ร 

จ.ขอนแก่น กับจำ�เลยประกอบด้วย น�ยวชิร

วิทย์ เทศศรีเมือง แกนนำ�กลุ่มขอนแก่นพอกัน

ที, น�ยชัยธวัช ร�มมะเริง และน�ยเชษฐ� 

กล่ินดี ซ่ึงท้ังหมดเป็นนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น (มข.) จ�กก�รทำ�กิจกรรมเชิญธงช�ติ

ลงจ�กยอดเส� และนำ�ธงสีแดงเขียนข้อคว�ม

ว่�ปฏิรูปกษัตริย์ชักข้ึนยอดเส� เม่ือเดือน 

ก.พ.2565 ซ่ึงศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ลงโทษต�ม

ม�ตร� 45 ของ พ.ร.บ.ธง ซ่ึงโทษหนักท่ีสุด แต่

เนื่องจ�กจำ�เลยยังเป็นนักศึกษ� ไม่เคยมีโทษ 

ม�ก่อน ศ�ลจึงมีคำ�ส่ังรอก�รกำ�หนดโทษ 2 ปี.
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4 บทความ

ส

ไมรู

หลังภาพ พ่ีนอง 3 ป. มารวมรับประทานอาหารรวมกันตอเน� อง

วงกินขาวพรรครวมรัฐบาลและพรรคเล็กตามลําดับ ทําใหเห็นวารัฐบาล

น้ีไรความขัดแยง และมีแนวโนมจะอยูยาวไปถึงส้ินปน้ีอยางแน�นอน 

บรรยากาศเชิงบวกเชนนี้ พักหลัง 

“ลุงปอม” -พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) อารมณดีเปนพิเศษ 

แตเม� อชวงกลางสัปดาห มีอารมณ

ฉุนเล็กนอย หลังมีขาวหลุดจากวง ครม. วา 

“บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี บนเร� องการประชาสัมพันธผล

งานของรัฐบาล ที่ไมไดรับการส� อสารถึง

ประชาชนเทาที่ควร   

กระจอกขาวซักวา ในสวนของรอง

นายกฯ จะปรับการทํางานอยางไรบาง 

พล.อ.ประวิตร ยอนถามส� อวา “ผมทําดีหรือยัง”   

ส� อมวลชนที่สวมแมสกตอบกลับดวยเสียงแผวเบาพรอมสาย

หนาประกอบ แตคาดวา “ลุงปอม” คงไมไดยินเสียง จึงทําใหตีความ

เจตนาของส� อผิด กอนตอบกลับวา “ถาไมดีก็มาไลผมออก” กอนเดิน

ขึ้นรถไป 

สุดทายหลังเลิกวงสัมภาษณ จึงทราบวา สิ่งที่ส� อตอบกลับไป

คือคําวา ไมรู  วดีเด็ดของ “ลุงปอม” นั่นเอง มิใชระบุวา ไมดี อยางที่

เขาใจผิด 555 

ยังปลอดภัยดี

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนยัง

ตองปองกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุขขั้นสูงสุด รวมถึงบรรดา

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ลวนมีภารกิจตางๆ 

ทั้งการประชุม การลงพื้นที่ และติดตาม

งานตางๆ ในความรับผิดชอบกันแน�นทุก

คน เลยตองคลีนตัวเองใหปลอดภัยอยู

ตลอดเวลากอนเขารวมวงประชุมตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันประชุม 

ครม. ที่ตองพบปะทั้งนายกรัฐมนตรีและ 

ครม.ผูใหญมากมาย งานนี้กอนเขาประชุม 

“รัฐมนตรีลูกท็อป”-วราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ได โชวรูปถายผลตรวจโควิดวาปลอดภัยไร

เชื้อใหส� อมวลชนดู หลังจากเจาตัวไปปฏิบัติ

ภารกิจและผูรวมงานมีความเสี่ยง

รัฐมนตรีลูกท็อป ยังบอกกับส� อดวยวา “ปลอดภัย เม� อคืน

ทดสอบมา” กอนกลาวอยางอารมณดีอีกวา “นี่รูปของตัวเองนะ ไมใช

เอาของคนอ� นมา ยังปลอดภัยอยู” กอนชู 2 นิ้วสูๆ ใหส� อดวย 

แหะๆ งานนี้ “ลูกท็อป” คอนเฟรมปลอดภัยหายหวง ถือวา

รอดโควิดไปอีกซีซั่น อิอิ

เกมลาแมมด

แตกอนก็ตอวาฝายขวาจัดเลนเกมลาแมมด เที่ยวนี้ฝายซายจัด

ขอเอาบาง รังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช� อและรองเลขาธิการพรรค

กาวไกล ขอแฟนคลับชวยตามหาตัวผูพิพากษาที่เซ็นหมายจับคดีหมิ่น

ประมาท จากกรณีอภิปรายนอกสภาเครือขายมูลนิธิปารอยตอฯ 

โดย เชาว มีขวด ในฐานะทนาย กลาวถึงเหตุการณนี้วา 

“เปนเกมลาแมมดบนโลกออนไลน ใช โอกาสที่ตัวเองถูกออกหมาย

จับมาโจมตี ไมเพียงทําลายความน�าเช� อถือของศาลยุติธรรม ยัง

เปนการคุกคามผูทําหนาที่ตุลาการ หนึ่งในอํานาจสามเสาหลักของ

ประชาธิปไตยดวย เปนพฤติกรรมที่แกไมหายของนายรังสิมันต โรม” 

ตอนทาย ทนายเชาว แนะนํา

วา “หากเห็นวาการออกหมายจับตนเอง

เปนการไมชอบก็สามารถย� นคํารองตอ

ศาลขอเพิกถอนหมายจับได หรือถาเห็นวา

พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่ไมชอบกลั่น

แกลงตนเองอยางไร ก็สามารถแจงความ

ดําเนินคดีหรือย� นฟองพนักงานสอบสวน

ในขอหาปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่

โดยไมชอบไดอยูแลว ไมจําเปนจะตองมา

ปลุกระดมประชาชนใหชวยกัน ถาเปนนัก

ประชาธิปไตยจริง ตองเขาใจวาความเปน

ประชาธิปไตยจะสมบูรณไดก็ตอเม� อมีการ

ถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน”

แหม! อยางวา เปนเองซะอยางน้ันนะ “นักประชาธิปไตย” หุ หุ

ลูกรักคุณพอ

เรียกเสียงฮือฮาไดไมนอย อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ อดีตนายกฯ 

ใหสัมภาษณ วูดดี้ พิธีกรช� อดัง มีหลาย

ชวงหลายตอนน�าสนใจอยางยิ่ง บางตอน

ตองสะกดไมใหน้ําตาไหลออกมา แตก็มี

บางชวงเบาๆ สบายๆ เรียกรอยยิ้ม

อยางตอนที่พูดถึงความรูสึกที่มีตอ

การเมืองชวงแรกๆ สมัยคุณพอเปนนักการ

เมืองวา ‘อยากเปนลูกรักพอเนาะ เปน

ลูกสาวคนเล็ก อะไรที่พอทําเราก็ตองชอบ

หมด (พรอมกับหัวเราะอารมณดี) เหมือน

เปนการเอาใจนิดนึง พอไปตีกอลฟรอน

มากแตก็ไปดวย การเมืองคือสิ่งที่พอทํา 

มันก็เลยทําใหเราอยากรู’

วูดด้ีถามวา อนาคตมีโอกาสจะรับตําแหน�งอ� นอีกหรือไม เชน 

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย กลาววา “วาว 

นายกฯ เลยใชไหมคะ (หัวเราะ) ตองแลวแตคนในพรรคจะเมตตาเรา

วาแคไหน จะตองออกมาขางนอกวาประชาชนคิดอยางไรมากกวา!@”

แหะๆ แมเจาตัวยังออกตัวไมพรอมเปนนายกฯ แตดวยเกม

การเมืองของเพ� อไทย ที่เปลี่ยนไดตลอดเวลา คงตองจับตากันตอไป   

อุงอิ๊ง จะยางกาวบนถนนการเมืองอยางไรตอไป

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

เชาว มีขวด 

วราวุธ ศิลปอาชา 

แพทองธาร ชินวัตร

ารไรรูปแปลจากคําภาษากรีก Chaos แปลวา สิ่งไร

ระเบียบที่ไรระเบียบใดๆ ทั้งสิ้น (the disorderly) บัญญัติ

ในภาษาไทยวา สารไรรูป (the formless material) ซึ่งแปลตาม

ตัวก็คงไดความวาเปนอะไรสักอยางที่ยังไมเปนอะไรเลย และก็

ไมใชความเปลาดวย ก็หมายความวา ตองยืนยันวาเปนอะไรสัก

อยางใหได แตจะระบุวาเปนอะไรยังไมไดทั้งสิ้น จึงมีกรณีเดียวที่

เปนไปไดและที่น�าจะเปน คือเปนทุกอยางที่ปนเปกันอยางสับสน

อลหมาน จนไมอาจระบุวาเปนอะไร มีพลังทุกอยางที่ทําการอยาง

เต็มที่ในนั้นจนหักลางกันไปหักลางกันมาจนไมปรากฏผลงานของ

พลังใดทั้งสิ้น ในความเปนจริงเชนนี้ ตราบใดที่ความขัดแยงคาน

พลังกันสมดุลเต็มที่ 100% ก็ยังไมมีอะไรเปนตัวเปนตน แตหาก

เสียความสมดุลเม� อใดพลังท่ีไดเปรียบก็จะปรากฏเปนความเปนจริง

ข้ึนมา และความสมดุลก็จะเสียตอไปเปนโดมิโน ความเปนจริงท่ีมี

พลังสรางสรรคและพลังทําลายก็จะทยอยกันปรากฏตัวข้ึนจากสาร

ไรรูปจนกวาจะมีสาเหตุภายนอกสอดแทรกเขามาระงับกระบวนการ

การลวงเวลา (duration) ในปรัชญาของแอรเริส

ทาทเถิล การลวงเวลาเปนคุณสมบัติของสสาร คือเปนอัตรา

การเปลี่ยนแปลง (number of motion according to before 

and after) สสารอยูนิ่งไมมีการลวงเวลา ตองมีสสารและมีการ

เปลี่ยนแปลงของสสาร ก็มีการลวงเวลาทันทีโดยจําเปน อดีตกาล

และอนาคตกาลเปนสวนแบงของกาลลวงเวลาอันมีปจจุบันกาล

เปนจุดแบง สําหรับแอรเริสทาทเถิลและระบบ

ความคิดของชาวกรีกโบราณโดยทั่วไปนั้น การ

ลวงเวลาโดยไมมีสสารยอมเปนไปไมได แต

เปนไปไดสําหรับปรัชญาระบบอ� น เชน ระบบ

ปรัชญาของศาสนาดั้งเดิมของชาวอิหราน

โบราณกอนการเขาครอบครองของชาวเผา

อารยัน เปนอภิปรัชญาของแซรเรอธูสเถร

อ (Zarathustra) และของผูนับถือศาสนาแซร

เรอธูสเถรอที่เรียกการลวงเวลาแบบนี้วาอูรวัน                    

(Urwan) ซึ่งไมมีความมีอยู แตเปนความมีอยู

เสียเอง เปนความมีอยูบริสุทธิ์ที่ยังไมเปนอะไร 

จึงไมใชความเปนจริง แตก็ไมใชความเปลา

บริสุทธิ์ (Absolute Nothingness) เพราะเปน

ความมีอยูและมีศักยภาพที่จะเปนอะไรก็ได

ตามยถากรรม (at random) เพราะไมมีชะตา

กําหนด เปนศักยภาพบริสุทธิ์ เม� อผสมผสาน

กับแบบอารยันแลวก็ไดแบบเปอรเซียริเริ่มโดย

แซรเรอธูสเถรอและเผยแผโดยโหราจารยมี

เดียน เปอรเซียน แคลเดียน และพารซี ดังมี

ความเปนมาดังตอไปนี้

         

ความคิดเริ่มตน

ในประวัติปรัชญาที่เราเรียนกันมา 

เช� อกันวาอแนกเสอแมนเดอรแหงเมอเลท

เถิส (Anaximander of Miletus) เปนคน

แรกที่กลาววาปฐมธาตุไดแกสารไรรูป แต

แอลเลิน วีลเลียมส (Alan Williams) ผูเขียน

บทความ “Zoroastrianism” ใหกับ Routledge 

Encyclopia of Philosophy มีความเห็นวา ผู

กลาวถึงปรัชญาของสารไรรูปในฐานะเปน

ปฐมธาตุรายแรกน�าจะเปนชาวอิหรานพื้น

เมืองเดิมตั้งแตกอนการเขายึดครองของชาว

อารยันประมาณ ก.ค.ศ.1800 และชาวพื้น

เมืองดังกลาวนี้ เกราร โด โญลี ชาวอิตาเลียน

เช� อวาไดแกปราชญเชื้อสายมีเดียนที่นัก

ประวัติศาสตรเรียกวาโหราจารยที่เช� อและ

สอนวา การลวงเวลาหรือกาละ (Urwan) 

เปนมาแตนิรันดร คือ เปนมาเชนนั้น (to 

be such) ในฐานะเปนบอเกิดและที่มาของ

สรรพสิ่งที่จะมีความมีอยูรวมทั้งเทพเทวีทั้ง

หลายที่จะเกิดขึ้นเองจากการสุกงอมของการ

ลวงเวลา กาละไมใชสิ่งไรรูป (Chaos or 

Formless Material) ที่มีรูปปนเปอยูดวยกันมากมายจนไมมีทางรู

วามีอะไรบางและเปนอยางไร แตมีพลังทุกอยางในศักยภาพจน

มองไมออกวาจะมีพลังใดจะทําอะไร กาละลวงเวลาไปเร� อยๆ โดย

ไมอาจจะรูวาลวงเวลา เพราะไมมีความสํานึกในการลวงเวลา

จนกวาศักยภาพจะปรับตัวเปนความสํานึกขึ้นมาไดเอง แตแลว

ในที่สุด พลังสํานึก (Spenta) เกิดเกาะติดกับพลังความชอบธรรม 

(Amesha) โดยบังเอิญ เกิดความสํานึกอยากมีความสุขและใช

คุณสมบัติของพลังสํานึกวามีเสรีภาพที่จะเลือกความสุขระหวางมี

ความสุขกับการทําดี กับมีความสุขกับการทําชั่ว เคราะหดีที่พลัง

สํานึกดังกลาวเลือกมีความสุขกับการทําดี พลังความชอบธรรมก็

ถือโอกาสมาเกาะติด ชวยใหเปนปจเจกพลังที่เขมขนขึ้น ปจเจก

ความสํานึกแรกที่อุบัติขึ้นนี้ตอมาไดช� อวาอฮูเรอแมสเดอ (Ahura 

Mazda) ที่ชาวเปอรเซียนับถือเปนพระเจา พระเจาแมสเดอทรง

มุงมั่นตลอดเวลาที่จะทําใหตัวเองมีความสุขและทําใหทุกสิ่งมี

ความสุข จึงพยายามหาพลังมารวมกับตนเพ� อตนเองจะไดมีฤทธา

นุภาพมากขึ้น กุศลจิต (amesha spenta) ทั้งหลายที่อธิษฐาน

หาความสุขจากการทําดีมาขอสวามิภักดิ์เพ� อชวยกันหาความ

สุขตามกําลังความสามารถของแตละปจเจก แมสเดอทรงแตง

ตั้งกุศลจิตดวงที่มีพลังมากที่สุดเปนหัวหนาในตําแหน�งมหากุศล

จิต (Spenta Mainyu) มีจิตอีกจํานวนมากที่ปวารณาตัวหาความ

สุขดวยการทําลายความดีของพระแมสเดอ รวมตัวเพ� อชวยกัน

หาความสุขตามคติทําลาย เลือกหัวหนาที่มีพลังทําลายสูงสุดใน

ตําแหน�งมหาอกุศลจิต (Angra Mainyu)

พระแมสเดอทรงดําริแผเมตตาถึงสวนที่เปนสสารที่มี

ศักยภาพจับตัวแตไมมีจิตสํานึกหรือจิตสํานึกที่ไมเขมขนพอที่จะ

เปนอมตะ ทรงปรารถนาใหมีโอกาสใหมีความสุขอมตะดวยการ

ทําดีดวย จึงจัดการใหมีการรวมตัวกันระหวางกายกับกุศลจิตที่ไม

ถึงขั้นอมตะใหเปนปจเจกมนุษยและใหมหากุศลจิตและลูกนอง

ชวยอบรมใหสะสมพลังทําดีดวยการปฏิบัติและฝกฝนจนบรรลุ

อมตภาวะ ก็จะไดมีความสุขนิรันดรทั้งวิญญาณและกายดวยการ

ฟนคืนชีพ เม� อไดชัยชนะเหนืออกุศลจิตจนหมดสิ้นแลว (ซึ่งน�า

จะหมายความวาเปลี่ยนใจทั้งหมดใหเปนกุศลจิตเสียกอน) กาละ

ดั้งเดิมก็จะกลายสภาพเปน Frashokereti (Renovation = กาละ

ปรับตัวใหมหรือฟาใหมแผนดินใหมนั่นเอง) มนุษยจึงตองใหความ

รวมมือภายใตการนําของผูกอบกู (Savior)

ชัยชนะอยางถลมทลาย คือผลการเลือกตั้งที่ผูสมัคร

หรือพรรคหนึ่งๆ ไดรับชัยชนะอยางทวมทน คํานี้ ไดรับความ

นิยมขึ้นมาในคริสตทศวรรษ 1800 เพ� ออธิบายถึงชัยชนะที่

ขาดลอย ถลมทลาย ลอมาจากความหมายของแผนดินถลม

ในทางธรณีวิทยา ที่มวลดินจะฝงกลบทุกสิ่งทุกอยางบนเสน

ทางที่มันถลมลงไป.

แลนดสไลด

แอลเลินวีลเลียมส (Alan Williams) เช� อวา ความคิดเร� อง

นี้ในที่อ� นๆ น�าจะไดรับอิทธิพลจากปรัชญานี้ของโหราจารย 

(the Magi) ของชาวเปอรเซีย (ดู Routledge Encyclopedia of 

Philosophy, vol.9, p.872.) ซึ่งก็คือปุโรหิตของศาสนาของชาว

มีเดียนซึ่งเปนเผาหลักของชาวพื้นเมืองเดิมของดินแดนอิหราน 

วีลเลียมสกลาววา “ศาสดาแซรเรอธูสเถรอไดเปดเผยวิสัยทัศน

ความจริง ปรีชาญาณและความชอบธรรมวาเดินตามคัมภีร

คาถา (Gathas) ที่แตงเปนคํากลอนไวตั้งแตราว ก.ค.ศ.1200-

1000 ทําใหไดช� อวาประกาศกและศาสดาของศาสนาเสอโรสเทอร                                        

(Zoroaster) จนทุกวันนี้ ศาสนานี้ภาษาเปอรเซียเรียกวาแมส

เดอแยสเนอ (Mazdayasna หรือศาสนาพระแมสเดอ) ซึ่งก็ถูก

ตองกวา เพราะแซรเรอธูสเถรอเปนเพียงผูวางรากฐานการนับถือ

พระ (Ahura) ปรีชาญาณ (Mazda) ผูทรงสรางเอกภพและเปนบอ

เกิดของความดีทั้งหมด ผูนับถือศาสนาแซรเรอธูสเถรอทั้งหลาย

ถือวาศาสดาของตนเปน philosophos ตามความหมายดั้งเดิม

ของภาษากรีก คือ ผูอยากรูอยากเรียนอยากฉลาด แซรเรอธูส

เถรอมุงสอนจริยธรรมอยางมีเหตุผล จริยธรรมตั้งบน 2 ฐาน คือ 

1) ละเวนความชั่วโดยเขาใจชัดเจนวาตางจากความดีอยางไร 2) 

สงเสริมปรีชาญาณโดยยกยองอุดมการณ ซึ่งมีเทพ 7 องคเปน

สัญลักษณของคุณสมบัติ 7 ประการ คือ 1.Ahura Mazda อฮู

เรอแมสเดอ องคผูสราง 2.Sublime Truth องคความจริงสูงสุด 

3.Virtuous Power องคพลังคุณธรรม 4.Good Mindset องคกระ

บวนทรรศน 5.Beneficent Piety องคภักดีที่ใหคุณ 6.Wholesome 

Health องคสุขอนามัย 7.Immortality องคอมตภาวะ

         

ปญหาทางอภิปรัชญา

อภิปรัชญาเปนวิชาวาดวยความเปนจริงที่เปนอิสระไมขึ้น

กับการทํางานของปญญา แมไมมีปญญาใดเลยรับรู ความเปน

จริงก็ยังคงเปนอยูเชนนั้น เม� อรับนิยามเชนนี้แลว นักปรัชญายอม

อยากรูตอไปวา ความเปนจริงดังกลาวนั้นเปนอะไรในแกนสารที่

ลึกที่สุด หากแกนที่ลึกที่สุดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามา ก็

อยากรูวาแกนสารแรกสุดกอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นเปนอะไร 

คําตอบดั้งเดิมที่สุดพอจะสรุปไดเปน 5 แนวคือ

1.แนวธรรมชาติ (natural model) มีแมธรรมชาติท่ีใจดี

แตเครงครัดในความตองการของตนเอง มีมนุษยเปนลูกของแม

ธรรมชาติท่ีเวียนวายตายเกิด ซ่ึงมีหนาท่ีตองเอาใจแมธรรมชาติอยาง

เครงครัด ก็จะไดรับการดูแลอยางดีจากแมธรรมชาติ เปนปรัชญา

แบบงายๆ ของมนุษยยุคหินท่ีจะพัฒนาเปนแบบอียิปตและอิหราน

2.แนวเซมีติก (Semitic model) มีพลังสรรพฤทธิ์มาเอง

โดยไมมีจุดเริ่มตน ไดทรงสรางโตฮูวา โบฮู (Tohuva Bohu) หรือ

สารไรรูป (Chaos) ไวมากมายเต็มหวงมหรรณพ (Abyss) ตั้งแต

เม� อไรไมรู ทรงสามารถเนรมิตใหเกิดอะไรขึ้นมาอยางไรและเม� อ

ใดก็ได และจะทําลายใหสูญสิ้นเปนเปลาไปเสียเม� อใดก็ได

3.แนวอารยัน (Aryan model) มีดิน น้ํา ลม ไฟ เปนปฐม

ธาตุอันเปนสสารและพลัง ปฐมธาตุอาจจะมีอยางเดียวที่แปรรูป

ไดหลายรูป หรือหลายอยางที่ผสมกันในอัตราสวนตางๆ กันทําให

เกิดสรรพสิ่ง จากพลังสรางสรรคและพลังทําลายมาแตดั้งเดิม

เหมือนในเมโสโพเทเมีย

4.แนวมิลักขะ ชาวพื้นเมืองเดิมของชมพูทวีป เช� อในเร� อง

เวียนวายตายเกิดของวิญญาณ เม� อผสมผสานกับแบบอารยันก็จะ

ไดปรัชญาอินเดีย

5.แนวอิหราน (Iranian model) มีกาละด้ังเดิมเรียกวาอูรวัน 

(Urwan) อันเปนการลวงเวลาบริสุทธิ์ ที่ยังไมมีสิ่งใดลวงเวลา การ

ลวงเวลานี้แหละ เม� อลวงเวลาไปก็มีศักยภาพที่จะเกิดอะไรก็ได 

ทั้งสสารและจิตสํานึก และเม� อเปนจิตสํานึกก็เปนอมตะและมี

เจตจํานงเสรีที่จะเลือกมีความสุขกับการทําดีหรือเลือกมีความสุข

กับการทําเลวรายก็ได ความดีและความเลวเปนพลังแฝงในอูรวัน

มาแตดั้งเดิม บังเอิญจิตสํานึกแรกคืออฮูเรอแมสเดอ (ปรีชาญาณ

ที่ทรงพลังทําดีสูงสุด) ไดทรงตัดสินพระทัยจะหาความสุขดวยการ

ทําดีใหทุกสิ่งมีความสุขดวย จิตสํานึกอ� นๆ ที่มีขึ้นมาภายหลังมี

พลังดอยกวาพระองคทั้งสิ้น มีจิตสํานึกที่เกิดขึ้นภายหลังจํานวน

มากที่เลือกมีความสุขกับการทําเลวราย พวกนี้สรางสสาร ชีวิต 

และวิญญาณมนุษยมีคุณภาพไมถึงขั้นอมตะ ใหอยูในรางกาย

สสารและยุยงใหหาความสุขกับการทําเลวราย พระแมสเดอเห็น

แลวสงสารอยากจะชวยใหจิตสํานึกทั้งหลายรวมทั้งสสารที่ถูก

สรางใหเปนรางกายของมนุษย ใหมีความสุขแทตามความเปน

จริง จึงพยายามชักชวนจิตสํานึกที่ดีทั้งหลายชวยใหพระปณิธาน

เปนจริงใหไดสักวันหนึ่ง ทรงสัญญาวามนุษยคนไหนชวยงานของ

พระองค จะโปรดใหรางกายไดฟนคืนชีพและมีความสุขนิรันดร

รวมกับวิญญาณเพ� อจะมีความสํานึกไดรวมกัน ไดทรงปวารณาตัว

วา จะไมทรงทอถอยในการชวยจนกวาทุกสิ่งจะ

อยูในอาณาจักรแหงการทําดีตลอดนิรันดร เม� อ

ผสมผสานกับแบบอารยันแลวไดแบบเปอรเซีย 

ขยายผลในมหาอาณาจักรโรมัน สวนแบบมานี 

(Manichaeism) เปนการกลับไปรื้อฟนแบบ

ดั้งเดิมของชาวอารยันผูรุกรานที่เช� อวาในอูรวัน

มีความดีและความเลวปนกันมาแตแรกเริ่มและ

จะตอสูกันอยางไมมีวันจบสิ้น (แนวคิดของเมโส

โพเทเมีย) ดังความเปนมาตอไปนี้

 

ความเปนมา

บนผืนแผนดินอิหรานกอนการเขาครอบ

ครองของชาวเผาอารยันในราว ก.ค.ศ.1800 นั้น 

ไดมีศาสนาของชาวพื้นเมืองตั้งมั่นอยูแลว โดย

มีผูรูทําหนาที่เปนปุโรหิตที่เรียกวาโหราจารย 

(magus, พหูพจน magi) ซึ่งเปนนักปราชญผู

รอบรูหลักปรัชญาของศาสนา รูพิธีกรรมศาสนา

ที่ทําใหจิตใจบริสุทธิ์จากอกุศลกรรมและมุงสราง

กุศลกรรมใหมั่นคงศรัทธาในพระอแมสเดอองค

ความดีสูงสุดแตองคเดียว รูวิชาโหราศาสตร

เพ� อชวยปลอบใจประชาชน รูวิชาการแพทย

เพ� อชวยดูแลสุขภาพของประชาชน

ตั้งแต ก.ค.ศ.1800 เปนตนมา ชาวเผา                          

อารยันทยอยกันเขามาแทรกซึมต้ังหลักแหลงทาง

ภาคตะวันออก ผสมเผาพันธุและอารยธรรม

เปนเปอรเซียน เรียบเรียงคัมภีร โดยรวมศาสนา

อิหรานดั้งเดิมกับศาสนาอารยันดั้งเดิมที่มีพลัง

ความดีและความเลวสูรับกันเปน 2 ขั้ว รวม

เขาดวยกันเปนคัมภีรอเวสเถอ (Avesta เทียบ 

Veda ของชมพูทวีป) ก็คงจะผสมผสานรวม

กันแบบคลุกเคลาไมกลมกลืนกันนัก คณะ

ปุโรหิตคือผูรู สอน และประกอบพิธีกรรมตา

มอเวสเถอที่เปนชาวเปอรเซียจากเผาพันธุ

ใดก็ได ท้ังน้ีคงเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนทางภาค                              

ตะวันออกอารยันเปนสวนมากที่มีผูปกครอง

นครรัฐเปนชาวเปอรเซีย สวนทางภาคตะวัน

ตกอิหรานผูปกครองนครรัฐยังเปนชาวมีเดียน                                         

พื้นเมืองเดิมอยูเปนสวนมาก และศาสนายัง

เปนแบบอิหรานดั้งเดิมอยูและปุโรหิตไดช� อ

วาโหราจารย อยูมาแซรเรอธูสเถรอประกาศ

ปฏิรูปศาสนาเปอรเซียแบบอารยันใหเปน

ศาสนาเปอรเซียแบบอิหรานเสริมดวยศาสนา

แบบอารยัน ถูกตอตานในดินแดนตะวันตก จึงล้ีภัยไปเผยแผทาง

ภาคตะวันออก ไดรับการตอนรับและสนับสนุนอยางดีโดยผูปกครอง

นครรัฐชาวอิหรานโดยเรียกศาสนาใหมวาศาสนาแซรเรอธูสเถรอ                   

เกิดการแตกแยกและสูรบกันชุลมุนเพราะเหตุแหงศาสนาท้ังทาง

ตะวันออกและตะวันตก แซรเรอธูสเถรอมรณภาพในระหวาง

จลาจล ในท่ีสุดราชวงศแอคเขอเมนนิดปราบจลาจลสําเร็จและต้ัง

ตัวเปนจักรพรรดิแหงเปอรเซีย โดยรวมชาวมีเดียนกับชาวอารยัน

เขาดวยกัน และอุปถัมภศาสนาแซรเรอธูสเถรอ แตก็ไลลาบรรดาผู

แข็งขอเปนเหตุให โหราจารยชาวมีเดียตองหลบล้ีหนีภัยไปตางแดน 

นําเอาอภิปรัชญาแบบอิหรานด้ังเดิมไปเผยแผท่ัวสารทิศ เชน ใน

ดินแดนกรีซ เอเชียไมเนอร เมโสโพเทเมีย ท่ีบาบิโลนพวกเขาไดช� อ

วาโหราจารยแคลเดียน (Chaldean) ในสมัยโรมันเรืองอํานาจ พระ

มานี (Manichaeus) ร้ือฟนคําสอนของพระแซรเรอทูสเถรอข้ึนมา

ปรับปรุงและเผยแพร ไดช� อวาลัทธิมานี (Manichaeism) แตนิยม

เรียกกันวาลัทธิโซโรสเถอร (Soroaster)

  

แบบอิหรานในปรัชญากรีก

เวสท (M.L.West) ไดศึกษาความคิดของเฟอรเรอซายดิสอยาง

ละเอียดในหนังสือ Early Greek Philosophy and the Orient 

สรุปวา เม� อราชวงศแอคเขอเมนนิดปราบจลาจลและตั้งมหา

อาณาจักรเปอรเซียไดเปนผลสําเร็จนั้น มีการกวาดลางผูแข็งขอ

อยางหนัก โหราจารายชาวมีเดียนจํานวนมากลี้ภัยไปทั่วสารทิศ 

สวนหนึ่งคงไดไปปกหลักพักพิงในเอเชียไมเมอรและในรัฐเมอ

ลีทเถิสอันเปนภูมิลําเนาของเฟอรเรอซายดิส (Pherrecydes) ซึ่ง

กําลังศึกษาปญหาเร� องปฐมธาตุแขงขันกับนักปรัชญาธรรมชาติ

นิยมอ� นๆ คงไดถือโอกาสฟงแบบอิหรานจากโหราจารยชาวมี

เดียนที่เขามาตั้งสํานักสอน แลวนําเอามาผสมผสานกับแบบกรีก 

เสนอออกมาเปนปรัชญากรีกแบบอิหรานวา “ซาส (=ซูส) และ

เวลาไดมีอยูเสมอมา” (D.K.7B1) นอกจากนั้นยังมีเฮรเรอคลาย

เถิส (Heraclitus) ซึ่งจะศึกษากันตอไป

ความแตกตางระหวางสารไรรูป (Chaos) กับกาละนิรันดร 

(Urwan) ก็คือวา สารไรรูปเปนท่ีรวมของพลังทุกชนิดท่ีปนเคลาหัก

ลางกันจนไมปรากฏผลงานของพลังใดโดยเฉพาะ สวนกาละนิรันดร

ยังไมมีพลังใด มีแตศักยภาพท่ีจะเกิดพลังใดข้ึนมาก็ได แตก็มีศักยภาพ

ทําดีสรางสรรคข้ัวเดียวซ่ึงความเลวไดแกความดีไมสมบูรณ.

ที่มาภาพ : https://images.saatchiart.com/saatchi/86462/art/2794067/1863960-SZEBHOFE-7.jpg



งปลอดภัยดีสำ�หรับผู้นำ�สโลแกน “ไม่ประม�ท 

การ์ดอย่าตก” อย่าง คุณหมอทวีศิลป์-นพ.ทวีศิลป์ 

วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่

ตอนนี้เจ้าตัวลุยงานลงพื้นที่ต่างจังหวัดในเขตรับผิดชอบต่อ

เนื่อง 

ส่วนงานในหน้าที่โฆษก ศบค. มีทีมผู้ช่วยโฆษก ศบค.

มาเสริมทีมแถลงข่าวสถานการณ์รายวันแทน โดยคุณหมอ

เองจะแถลงข่าวเฉพาะวันท่ีมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่เท่าน้ัน 

จากการลงพ้ืนท่ีประชุมติดตามงานต่างๆ ในช่วงสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อยังมากกว่า 

2 หมื่นรายทุกวัน หมอทวี

ศิลป์เองก็มีความเสี่ยงด้วย

เช่นกัน 

โดยก่อนหน้านี้ หมอ

ทวีศิลป์ได้ โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

“ใกล้ตัวมาทุกที….ข่าวคน

ใกล้ชิดติดเชื้อได้ยินได้รับ

ฟังกันทุกวัน  บ้างก็ขอแค่

บอกให้ทราบเฉยๆ บ้างก็

ขอคำาแนะนำา บ้างก็กังวล

เรื่องโรคประจำาตัวเก่าๆ ที่

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ว่าจะทำาไงดี บ้างก็เป็นญาติ

ถามมาว่าต้องทำาไงดีเพราะต้องอยู่บ้านเดียวกัน บ้างก็เป็น

เพื่อนร่วมงานที่เฉี่ยวกันไปมา โควิดที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มเสี่ยง

วง 1-2 บ้างหลายที รอบนี้ก็ต้องลุ้น เพราะกลายเป็นคนใน

กลุ่มเสี่ยงวง 1-2 อีกแล้ว  แต่ผล ATK วันนี้…..รอด…ไป

อีกวัน”

แต่เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่ามาปฏิบัติหน้าที่แทนหมอทวีศิลป์

ที่อยู่ระหว่างกักตัว รอผลตรวจ ATK ที่คาดว่าจะเป็นลบ 

โดยขอส่งกำาลังใจให้คุณหมอด้วย เล่นเอาสื่อและแฟนคลับ

ทั่วประเทศพากันเป็นห่วง 

ล่าสุด คุณหมอปลอดภัยดี ยังทำาหน้าที่เป็นประธาน

การประชุมเขตสุขภาพที่ 10 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ

การอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข  

(นบส.) รุ่นที่ 38 ประจำาปี 2565 พร้อมผู้บริหารเขตสุขภาพ

ที่ 10 ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่  

25 มีนาคม

พร้อมอัปเดตทางเฟซบุ๊กให้ทุกคนสบายใจว่า “ขอบ 

คุณทุกความห่วงใยครับ แม้เลยเวลากักตัวมาหลายวัน ลงพ้ืน

ท่ีทำางานตรวจราชการมาสักพัก ก็พยายามเช็กตัวเองอยู่บ่อยๆ 

ครับ ความสำาคัญยังอยู่ที่ UP ‘ท่องและทำา’  อยู่ตลอดครับ”

สำาหรับหมอทวีศิลป์ เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปใน

ช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ทำาหน้าที่ตอบคำา                                                                           

ถามเรื่องจิตเวชผ่านสื่อต่างๆ ก่อนท่ีจะย้ายมาอยู่ในกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) โดยเริ่มจากการเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต 

และขึ้นเป็นผู้อำานวยการสำานักสุขภาพจิตและสังคม พร้อม 

ดำารงตำาแหน่งโฆษก สธ.ด้วย กระทั่งวันที่ 26 มีนาคม 

2563 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งโฆษก ศบค. และ 

1 ตุลาคม 2563 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจ

ราชการ สธ.

ชงกาแฟเป็นร้านชาวไทยภูเขาที่คุยว่าเขาคั่วกาแฟที่ปลูกเอง แถม

ว่า “พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ ๙ ทรงสอนให้ช�วเข�ปลูกก�แฟและ

ปลูกอะไรอีกเยอะแยะ ข้าพเจ้ารักพระเจ้�อยู่หัวครับ”

จากนั้นนำาผลไม้ข้าวของไปถวายพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พ่อเจ้าอยู่หัวแสนภูเอกอัครมหาราชา ณ อนุสาวรีย์ที่ประทับใน

วัดเจดีย์หลวง แล้วออกไปถว�ยสะตวงที่หน้าสถ�นีตำ�รวจภูธร

อำ�เภอเชียงแสน ซ่ึงเป็นแหล่งเดิมท่ีสถิตของพระเจ้�ล้�นต้ือ (คาด

หมายกันว่าในอดีตนั้นจะต้องคงอยู่ที่บริเวณนั้น เคยมีก�รพบโดย

ผู้คนหล�กหล�ยม�แต่โบร�ณ) การประชุมพูดจาเรื่องนี้เป็นความ

ลับ เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ชาวเชื้อเจ็ดตนเพิ่งจะค้นพบ จึงต้องสาง

ให้สำาเร็จให้จงได้

ในวาระเดียวกันเมื่อ “ช�วตระกูลเชื้อเจ็ดตน” ได้มอบให้

ท่�นอ�จ�รย์สุรัสวดี เป็นผู้แทนทำาสะตวงลงไปวางในแม่น้ำาโขง ก็

เกิดปรากฏการณ์เมฆเกล็ดนาคราช ๗ เส้น (หมายถึงนาคเจ็ดตัว) 

เกิดขึ้นบนท้องฟ้า ทำาให้ทุกคนต่างยกมือสาธุ สาธุ (ได้ยินเสียงชาว

บ้านอุทานกันขรม)  เพราะปรากฏการณ์อย่างนี้ ไม่ได้มีให้เห็นกัน

บ่อยๆ ต่างก็ซุบซิบกัน ซ่ึงพวกชาวเช้ือเจ็ดตนได้ทำาการสักการะแล้ว 

ก็แยกย้ายอำาลาจากกัน และพร้อมจะนัดพบกันวันใหม่

ต้องขออภัย ท่�นอัตถ์/ท่�นเปลว ที่รบกวนเอาเรื่องที่ดูจะ

เป็นส่วนตัวมารบกวนมากเกินไป ต้องขอโทษท่าน ๒ บ.ก.และ

เพื่อนสมาชิก ทพ.ด้วยครับ

กลับมาถึงกรุงเทพฯ ก็ได้ข่าวที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

กับการสูญเสียเพื่อนและน้องที่รักไปพร้อมกัน ๒  คน

คนแรก ธรรมรัตน์ น�คสุริยะ พบกันในแวดวงนักร้อง เขา

กำาลังอยากเป็นนักร้องประจำาวงดนตรี กำานันถึกก็เลยเอาไปเทรน

แล้วส่งเข้าไปร้องประจำากับวง “เวชสวรรค์” ของ “อ�จ�รย์ชัย                    

ยุทธ เวชสวรรค์” ที่รับกันง่าย ๆ เพราะ “ไอ้ธรรม” มันเป็น มธ. 

รุ่นเดียวกันกับกำ�นันถึกน่ะ ได้คุยกัน ๒-๓ คำาตอนป่วย กำ�นันถึก 

ก็ป่วย ไอ้ธรรมที่รักมึงต�ยก่อนไม่ต้องกลัวว้�เหว่ อีกไม่น�นกูจะ

ไปพบมึงบนสวรรค์แน่นอน (แต่ตอนนี้กูไปเผามึงไม่ได้ เพราะหมอ

ประจำาตัวห้ามขาดไม่ให้เผาใคร จะได้ต�ยช้�)

คนที่ ๒ (ต้อยน้องรัก) ถ้าเห็นต้อย/ได้ยินเสียงพี่ก็นึกถึงคน

อยุธยาบ้านอยู่เกาะเมืองที่ชื่อ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์  ด�ร�ฉ�ย�วิค

เตอร์ เมทัวร์ ที่เป็นน้�ของต้อย (เป็นคนกลัวผีที่สุด) พี่สุรสิทธิ์

เป็นนักเรียนโรงเรียนอยุธย�นุสรณเ์หมือนกัน/รักกัน ต้อยอยู่บ้าน

น้าสิทธิ์เยื้องตรงข้ามสถานีรถไฟจิตรลดา (ส่วนพระองค์) ต้อยอยู่

ที่ห้องใต้ถุนบ้�นพี่สุรสิทธิ์ เพราะยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่จบ ม.๖ 

(ลืมว่าเรียน รร.ไหนเพราะจำาไม่ได้) แต่ที่จำาได้แม่นคือ ต้อยชอบ

5บทความ

ม่ธรรมด�นะครับ 

อย่าประเมิน “อุ๊งอิ๊ง” ต่ำาเกินไป 

การหยิบประเด็น “พาพ่อกลับบ้าน” มาพูดบ่อย

ครั้งขึ้น ถือเป็นความกล้าที่คนในพรรคเพื่อไทยน้อยคน 

จะกล้าพูดถึง 

เพราะนโยบาย พาทักษิณ กลับบ้าน ด้วยการเข็น 

กฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่ง เคยเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้รัฐ 

บาลยิ่งลักษณ์ล่มสลายมาแล้ว 

เป็นบทเรียนสำาหรับพรรคเพื่อไทยว่า หากคิดจะเดินย่้ำา

รอยเดิม ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิม 

แต่ “อุ๊งอิ๊ง” ไม่ได้สนใจ

หนำาซ้ำากลับดูเหมือนท้าทาย 

ทำานองว่า จะเอาพ่อกลับบ้าน ใครจะทำาไม

ที่เกิดเป็นประเด็นล่าสุด “อุ๊งอิ๊ง” ให้สัมภาษณ์รายการ  

Woody Exclusive โดย วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา มีบทสนทนา

เรื่องทักษิณอยากกลับเมืองไทย 

“...เมื่อถึงเวลาทุกคนจะรู้ค่ะ 

ส่วนจะรู้จากตัวเองหรือพ่อ เอาไว้ว่ากันอีกที เดี๋ยวไม่                                                                        

เซอร์ไพรส์ แต่ก็รอคอยวันนั้น รอคอย เชื่อว่าทุกคนในครอบ 

ครัวรอคอย 

สิ่งที่พูดกัน ไม่ได้พูดถึงรูปแบบของการกลับมามากมาย 

จะพูดกันในเรื่องแบบว่า กลับมาแล้วอยากทำาอะไร  บอกคุณ

พ่อว่า กลับมาแล้วจะให้อยู่บ้าน เลี้ยงหลาน ไม่ต้องทำางาน

เยอะแล้ว...”

ก็ถือว่าเป็นมวยครับ 

ไม่พูดถึงรูปแบบว่าจะกลับมาอย่างไร 

แค่บอกว่ากลับมาแล้วจะทำาอะไร 

ปล่อยให้เดากันไป 

มีกี่หนทางที่ “ทักษิณ” สามารถกลับไทยได้ 

กลับมาติดคุกชดใช้ความผิด 

ออกกฎหมายนิรโทษกรรม 

ก็มีอยู่เท่านี้ 

แต่วิธีการเป็นเรื่องน่าสนใจ 

“ทักษิณ” เคยยิ่งใหญ่ พาไทยรักไทย กวาดเก้าอี้ ส.ส. 

โอก�สสุดท้�ยของ ‘ทักษิณ’

เกินครึ่งสภา ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

การเมืองไทย 

วิธีการท่ีใช้คือดูด ส.ส. ควบรวมพรรคการเมือง แต่สามารถ

นำามาซึ่งอำานาจได้จริง แม้ที่มาจะถูกมองว่า มีเรื่องสกปรกทาง 

การเมืองปะปนอยู่ก็ตามที

วันนี้เพื่อไทย และ “อุ๊งอิ๊ง” ประโคมว่า จะเกิดปรากฏการณ์

แลนด์สไลด์ อีกครั้ง นี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดลอยๆ แต่มีเป้าหมายที่คาด

ไม่ถึงคือ ใช้เป็นเงื่อนไขพา “ทักษิณ” กลับบ้าน 

อย่าลืมนะครับระบอบทักษิณขึ้นถึงจุดสูงสุด ในการเลือก

ตั้งปี ๒๕๔๘ และวันนี้ “ทักษิณ” ยังคาใจ ต้องการแก้มืออีกครั้ง  

ในความคิด “ทักษิณ” พรรคการเมืองที่ได้เก้าอี้ ส.ส.  ๗๕ 

เปอร์เซ็นต์ แปลความอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศให้การยอมรับ

ฉะนั้นเป้าหมายของ “ทักษิณ” คือ ต้องสร้างปรากฏการณ์

แลนด์สไลด์ ให้เกิดขึ้นอีกครั้งให้ได้

ให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย และนำาไปใช้เป็น

เงื่อนไขในการกลับไทย 

แน่นอนว่า “ยุคยิ่งลักษณ์” เกิดความผิดพลาดจากความ

พยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงกรณีคอร์รัปชันเข้าไปด้วย 

ในขณะที่เครือข่ายของพรรคเพื่อไทยขณะนั้น ไม่ได้แข็ง

แรงพอ 

แม้การเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยสามารถ กวาดที่นั่ง 

ส.ส.ได้เกินครึ่ง คือ ๕๓ เปอร์เซ็นต์ของสภาผู้แทนราษฎร 

แต่พรรคประชาธิปัตย์ มี ส.ส. ๓๒ เปอร์เซ็นต์ จึงเป็น

สัดส่วนที่สมน้ำาสมเนื้อระหว่างพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาล และ

ฝ่ายค้าน 

ต่างจากปี ๒๕๔๘ อย่างสิ้นเชิง 

เพราะเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส.เพียง 

๑๙ เปอร์เซ็นต์

ความผิดพลาดจากยุคยิ่งลักษณ์ “ทักษิณ” ได้วางแผนใหม่

อีกครั้ง 

แต่ไม่ได้ใช้พรรคเพื่อไทยเดินเรื่อง 

การเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ยุคแตกแบงก์พัน เกิดพรรคสาขา

ของพรรคเพื่อไทย กระจายตัวอดีต ส.ส.กลุ่มเดิม แยกไปอยู่พรรค 

การเมืองใหม่ หวังเก็บทุกคะแนนจากการเลือกตั้ง ตามกติกาใหม่

ที่ออกแบบมาเพื่อให้พรรคใหญ่ได้เก้าอี้ ส.ส.น้อยลง

และสู้กับการยุบพรรค 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พรรคไทยรักษาชาติ ยื่น

พระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี เป็นผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียว

กลายเป็นประเด็นเขย่าการเมือง ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน

ประวัติศาสตร์ 

เป็นอีกครั้งที่ “ทักษิณ” วางแผน ให้เกิดปรากฏการณ์

แลนด์สไลด์  

เป้าหมายเพื่อให้ตัวเองเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆ 

ได้ 

แต่...สถานการณ์เปลี่ยน จากหน้ามือเป็นหลังเท้า 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติ

๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็น

เอกฉันท์ ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมตัดสิทธ์ิกรรมการบริหาร

พรรค ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง จดทะเบียนจัดตั้งพรรคใหม่ หรือ

เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลา ๑๐ ปี 

แผนที่ดูเหมือนรัดกุม แต่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มคิด เป็นอีกครั้ง

ที่ “ทักษิณ” ต้องกลับไปคิดใหม่ทำาใหม่เพื่อตัวเอง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป้าหมายหลักของ “ทักษิณ” ไม่ได้

อยู่ที่จำานวน ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร โดยตรง 

แต่อยู่ที่จำานวนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย 

และวันนี้ “อุ๊งอิ๊ง” ถึงได้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อ

ไทย 

การสร้างเครือข่ายพรรคการเมืองในรูปแบบครอบครัว   

นอกจากหลบเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองเรื่องการเสียค่า

สมาชิกพรรค ๒๐๐ บาทต่อปี แล้ว ยังให้ความรู้สึกเหนียวแน่น

กว่าการเป็นแค่สมาชิกพรรคการเมือง 

การที่ “ทักษิณ” เอา “อุ๊งอิ๊ง” มาใช้งานทางการเมือง ก็

มีเป้าหมายชัดเจน คือขยายผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ไปสู่คน

รุ่นใหม่ และกลุ่มแอลจีบีที (LGBT) 

ดึงคนเหล่านี้มาอยู่ในครอบครัว 

เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กลุ่มผู้ที่มีความหลาก

หลายทางเพศ เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองมากขึ้น 

และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของคนรุ่น

ใหม่ 

นี่คือเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด ๑๔ ล้านเสียง

“อุ๊งอิ๊ง” ตอบ “พี่วู้ดดี้”  

“ว้าว นายกฯ เลยใช่ไหมค่ะ ต้องแล้วแต่คนในพรรคจะ

เมตตาเราว่าแค่ไหน จะต้องออกมาข้างนอกว่า ประชาชนคิด

อย่างไรมากกว่า”

และตอบอีกครั้ง 

“...นายกฯ หรอคะ วันนี้ใช่ไหมคะ ยังไม่อยากค่ะ  (หัว 

เราะร่วนตามแบบฉบับของเธอ) แต่ก็รู้สึกว่า ต้องการเห็นการ

เปลี่ยนแปลง อิ๊งว่า ถ้าเวลามันถึง มันใช่ ไม่รู้ความคิดจะ

เปลี่ยนไปอย่างไร แต่ ณ วันนี้ ที่พูดกับพี่วู้ดดี้อยู่ ยังไม่ได้อยาก

เป็นนายกฯ เราอยากจะเก่งกว่านี้ก่อน อยากจะมีประสบการณ์

มากกว่านี้สักหน่อย...”

อยู่กลางแจ้งมาไม่กี่วัน “อุ๊งอิ๊ง” เริ่มรู้ว่าต้องปรับตัว 

อย่างไร 

เก่งกว่า “ยิ่งลักษณ์” ตามที่หลายคนว่าจริงๆ

ครับ...นี่คือโอกาสสุดท้ายของ “ทักษิณ” 

ถ้าพลาดจาก “อุ๊งอิ๊ง” แผ่นดินกลบหน้าในต่างแดน.

ครอบครัวใคร

ปล่อยว�งบ้�งเถิดไม่เกิดทุกข์

บัดนี้ ไม่มียุค ครอบครัวใหญ่

เมื่อวงศ�คณ�ญ�ติโยงเยื่อใย

ประเทศนี้ มิใช่ ของครอบครัว

อย่�สืบทอดอำ�น�จญ�ติมิตร

ปล่อยว�งจิตทบทวนถ้วนทั่ว

เหนื่อยหอบบอบช้ำ�ก็ทำ�ตัว

ครอบครัวครอบครองช�ติของใคร

ต้อยน้องรัก

เรียน ท่�นมห� บ.ก.ทั้งสอง บ.ก. เปลว, คุณอัตถ์ ที่รักนับถือยิ่ง

กระผม กำานันถึก ขอรายงานตัวหลังจากหายหน้าไปโดย

มิได้บอกกล่าวเป็นเวลา ๕ วันเต็ม...เหตุผลเพื่อไปทำาบุญและพบ

กับผองเพื่อนที่เคยร่วมในพิธีอัญเชิญพระเจ้�ล้�นตื้อ ซึ่งจมแม่น้ำา

โขงใต้บาดาลลึกถึง ๑๕ เมตร คณะบุญชาวเชียงแสนนับหมื่น (ทั้ง

ชาวลาวร่วมกันจากฝั่งบ้�นต้นผึ้ง) เพื่อรอดูผลจากการค้นหาโดย

เรือขุดลอกแห่งกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งในครั้งนั้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยัง

ไม่สำาเร็จ ได้ผลเพียงพบว่าองค์พระจมลงไปใต้ท้องพื้นนทีโขง ๑๒  

เมตร และพบเสาไม้แก่นโผล่ตอข้ึนมาจากพ้ืนท้องแม่น้ำาโขง ๓-๔ ต้น

การนัดประชุมชาวเชียงแสนในกลุ่มของร�ชวงศ์เชียงแสน 

มีน�มสกุลพระร�ชท�นจ�กรัชก�ลที่ ๕ ว่า “เชื้อเจ็ดตน” ปัจจุบัน

มี น�ยบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน เป็นหัวหน้า นัดพบกันระหว่างตระกูล

เชื้อเจ็ดตน ณ วัดเจดีย์หลวง วัดประจำาเมืองเชียงแสน สร้าง

โดยพระเจ้าแสนภู หรือพญาแสนภู หรือท้�วแสนภู ผู้สร้�งเมือง

เชียงแสน มรี�ช�นุส�วรีย์อยู่ที่วัดนี้

ผมเดินทางไปกับบุตรบุญธรรม ซ่ึงอดีตชาติเป็นเจ้าหญิงแห่ง

เมืองเชียงแสน เรื่องเช่นนี้มีคนโบราณเชื่อเธอ  ผมกำานันถึกก็เชื่อ

ถือซึ่งความเชื่อเช่นนี้พิสูจน์ได้ และคนในตระกูลเชื้อเจ็ดตนของ

เชียงแสนจะพิสูจน์ได้ทุกคน

เรื่องการประชุมในครั้งนี้จะยังปิดอยู่มิอาจเปิดเผยได้  บอก

ได้แต่เพียงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “พระเจ้าล้านตื้อ” ที่จมอยู่ในแม่น้ำ�

โขง หน้�อำ�เภอเชียงแสน ไปเชียงแสนครั้งนี้ นับไม่ได้ว่าเป็นครั้ง

ที่เท่าไหร่ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  วันเส�ร์ที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ 

๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. มุ่งตรงไปเชียงแสนในเส้นทางใหม่ ถนน

ราบเรียบใช้เวลาไต่เขาเพียงเล็กน้อย มีช่องข้ามเขาไม่เกิน ๓ ช่อง 

นอกนั้นวิ่งเลาะเขาในเส้นทางที่ราบเกือบไม่รู้สึกสะเทือน ทำาให้ใช้

เวลาสั้นผ่านเข้าไปสู่เมืองต่างๆ ที่สำาคัญ เช่นจังหวัดใหญ่ชื่อใหม่ว่า 

“จังหวัดพะเย�” เมืองแห่งสัญลักษณ์สีข�ว ที่แลดูขาวโพลนไปทั้ง

เมือง มีพระเจ้าตนหลวงที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเป็น

ที่เคารพบูชา และเวิ้งน้ำาที่เป็นแอ่งบึงอันไพศาลนาม “ละลม”

แม้จะผ่านเส้นทางวัดร่องขุ่น (ลวดลายแห่งโบสถ์อันพิสดาร

ในฝีมือช่างอันมหัศจรรย์) แต่ช่วงบ่ายๆ วันนั้นฝนเชียงรายก็เทลง

มามืดฟ้ามัวดิน ทำาให้ วัดร้อยล�ย ของอาจารย์เฉลิมชัยต้องเงียบ

สงัดปราศจากนักท่องเที่ยวดูแล้วใจหาย

เพียงสองชั่วโมงพาหนะของเรามุ่งเส้นทางแม่จัน แม่ล�ย 

โค้งผ่านแม่น้ำาลายเลาะเลียบเส้นท�งเอเชียโมเดล เข้าไปเมืองเส้น                                                                                    

ทางปลายทางนัดหมาย ๑๘.๐๐ น. เข้าห้องพักโรงแรมเปลี่ยนเสื้อ 

ผ้าลงไปกราบนมัสการ เจ้�อ�ว�สวัดเจดีย์หลวง (โรงแรมอยู่ชิด

กับถนนข้างวัด) ถวายของแล้วไปดู พระพุทธอุโฆษ พระพุทธรูปที่

สร้างถวายวัดไว้ ณ ศ�ล�ก�รเปรียญ (กำาลังซ่อมสร้างอยู่) เสร็จ

แล้วก็พาญาติพี่น้องไปกินข้าวต้มกันที่ร้านใกล้ตลาดใหม่เชียงแสน 

นัดประชุมญาติตอนเช้า ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลาท่าน้ำาโขง หน้าที่ว่าการ

อำาเภอเชียงแสน แยกกลับเข้าพักโรงแรม ตื่นเช้า ๐๖.๐๐ น. ไปกิน

กาแฟชาวเขา เช้ามีไข่ลวก ป�ท่องโก๋ ฝีมือไม่แพ้ชาวไทยเมือง คน

ยังปลอดโควิด

เล่นดนตรีมีกีตาร์เก่าๆ (เดิมของพี่สุรสิทธิ์) แต่ก็พอจะเล่นได้  (ไม่

ค่อยเป็นเพลง) ต้อยชอบร้องเพลงดีดกีตาร์เป็นคอร์ดประกอบ พี่

กำ�นันจำาได้ว่าเคยสอนเพลงที่มีโน้ตให้ต้อยร้องเล่น (บอกได้เพลง

เดียวนอกนั้นต้อยเล่นได้เอง)

พบกับต้อยบ่อยๆ ภายหลังตอนที่เขาคิดที่จะตั้งวงกับเพื่อน 

(ยุคดิอิมพอสซิเบิล) กำานันถึกเล่นอยู่กับวงเวชสวรรค์ ที่สต�ร์ ไลท์ 

ไนท์คลับ ถนนเจริญกรุง ช่วงนั้นได้ข่าว ดิอิมพอสซิเบิล ได้รางวัล

ดนตรีและกำาลังจะทำาสัญญาไปเล่นต่างประเทศ

ค่ำาวันหนึ่ง ต้อย มาหาที่ สต�ร์ ไลท์ ขอคุยกับนักดนตรีชื่อ 

ปร�จีน ทรงเผ่� เพิ่งเข้ามาเล่นประจำากราบบาลาส (อัลโต) ติดต่อ

ขอตัว ปร�จีน (เสียชีวิตแล้ว) ไปอยู่วง “ดิอิม” กำ�นันถึกก็บอก

ตามใจปราจีน (เพิ่งรับเข้าวงไม่มีสัญญา) นัดคุยกับอาจารย์ชัยยุทธ 

ต้อยพูดขอเพราะจะทำาสัญญากับต่างประเทศต้องได้ชื่อ อ�จ�รย์

ชัยยุทธ ไม่ขัดข้อง เพราะกำ�นันถึกต้องการใหต้้อยได้ทำาหน้าที่

สำาคัญในดิอิม ซึ่งก็สำาเร็จไปด้วยดี ทั้งต้อยและปร�จีนจากนั้นต้อย

กับกำานันถึกก็ไม่ได้พบกันอีกเลย จนวันนี้...ได้ข่าวต้อยตายไม่ต้อง

พูดว่า กำ�นันถึกเสียใจขนาดไหน...วันหนึ่งพี่กำ�นันก็ต้องตามต้อยไป

แน่นอน....

ขอขอบคุณท้ังสองท่าน บ.ก.ใหญ่ไว้เป็นอย่างสูง  (เขียนเยอะ

จนลงไม่หมดแน่ เกินก็ทิ้งนะครับ).

กำ�นันถึก

 

เชียงแสนเป็นอีกเมืองที่น่าเที่ยวน่าอยู่ เป็นเมืองเล็กๆ  เงียบ

สงบ แต่ความเจริญก็เข้าไปถึง มีวัดให้ไปทำาบุญเยอะเพราะเป็น

เมืองเก่าแก่ เหมาะสำาหรับวัยเกษียณจริงๆ ครับ  ผมเคยไปมาสอง

สามครั้ง เมื่อคราวยังหนุ่มๆ ตระเวนทำาข่าวเลือกตั้งภาคเหนือ ยัง

รู้สึกชอบเมืองเชียงแสนมาจนบัดนี้  

ผมเป็นแฟนตัวยงของคุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ และคุณ

เศรษฐา ศิระฉายา ครับ รายการนาทีทองต้องดูให้ได้  ถือเป็นที่สุด

ของรายการที่สร้างความบันเทิงในสมัยนั้นแล้ว    และเพลงที่ชอบ

มากๆ คือ เพลง งัวหาย ของน้าต้อย ท่อนฮุก  

..หากเธอเจอ พบเมื่อไหร่ จับผูกไว้ก่อนหากเจองัว งัว งัว สี

น้ำาตาลอ่อนช่วยจับมัดไว้ก่อน...

ถูกแล้วครับ “งัวหาย” ไม่ใช่ “วัวหาย”  ทำาไมถึงเป็นแบบนั้น

รบกวน กำานันถึก ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบที. 

เป้�หม�ย

   * สักวา “พรรคพลังประช�รัฐ”

ประกาศชัดเลือกตั้งใหม่ในครั้งหน้า

เหล่า ส.ส. ทั้งหลายจะได้มา

เข้าสภาไม่น้อยกว่า “๑๕๐ คน”

   * ช่างมั่นใจอะไรขนาดนั้น

เมื่อบัดนี้พรรคแตกกันจนปี้ป่น

“๕๐ คน” ได้หรือไม่ให้กังวล

ครับ...น่าสนใจน้อยไปเมื่อไหร่เอย.

    สมโชค พลรักษ์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ไ

ยั



ธุรกิจตั้งใหม่เดือนก.พ.ทรุด

คมนาคมปั้น‘แลนด์บริดจ์’

ชูฮับขนส่งภูมิภาคสะดวก ปลอดภัย ประหยัด

คลังกางแผน5ปีปักหมุดพัฒนาตลาดหุ้นไทย
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6 เศรษฐกิจ

กสิกรหั่นจีดีพี65เหลือ2.5%ชี้สงครามกระทุ้งต้นทุนพุ่ง

จิตรกร ว่องเขตกร

ไทยโพสต์ • ธุรกิจตั้งใหม่เดือน ก.พ.65 ทรุด “พาณิชย์” ยังลุ้นทั้งปี

ยอดบริษัทเกิดใหม่แตะ 7.5 หมื่นราย หวังผลมาตรการรัฐ-เปิดประเทศ

หนุน ด้าน “กสิกร” หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 2.5% ชี้วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนทำา

อุตสาหกรรมแบกต้นทุนเพิ่ม 8 หมื่นล้านบาท

ายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและโครงสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็น

หัวใจสำาคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน จำาเป็นต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และได้เร่งรัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม เร่งโครงการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำา และอากาศในวงเงินสูงถึง 

1.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว 

516,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนใหม่ 974,000 ล้าน 

ขณะนี้หลายโครงการมีความคืบหน้าค่อนข้างมาก เมื่อ

โครงการต่างๆ แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศกับนานาประเทศได้ และประชาชนคนไทยจะ

ได้รับประโยชน์จากแผนการลงทุนด้านคมนาคม โดยเฉพาะในเชิง

เศรษฐกิจ ซึ่ง ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า การ

ดำาเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมยังเป็น

ไปตามกรอบเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ เช่น 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง

ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ชุมพร-ระนองนั้น พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำาต้องดำาเนินการ

โครงการแลนด์บริดจ์ให้เกิดขึ้นให้ได้ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้นักลงทุนต่างชาติให้ความ

สนใจเป็นจำานวนมาก และเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลด

ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงฐานการ

ผลิต และยังเป็นประตูส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC                               

หรือตะวันออกกลาง ยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ

สร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศใน                                                                   

อนาคต

ศักดิ์สยาม กล่าวว่า ล่าสุดได้มีโอกาสพูดคุยกับ

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส พร้อมทั้งภาคเอกชน ซึ่งฝรั่งเศสถือเป็น                                                                           

  

สายการเดินเรืออันดับสามของโลก มีความสนใจที่จะเข้ามา

ลงทุนเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของมหาสมุทรอินเดีย

และมหาสมุทรแปซิฟิก และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น 

Transshipment ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำาของภูมิภาค ขณะนี้

บริษัทที่ปรึกษาได้เข้ามารายงานแล้ว โดยเส้นทางยังเป็นตามแนว

การศึกษาแผนพัฒนาโครงข่าย MR-MAP ชุมพร-ระนอง แต่ต้อง

ศึกษาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม โครงการแลนด์บริดจ์ไม่ควรทำาในรูปแบบของ

อีอีซี เนื่องจากมีการแยกก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ละโครงการ 

บริษัทสายการเดินเรือระดับโลกให้มีความสนใจพร้อมจะลงทุนใน

รูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เพราะสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นจากแลนด์บริดจ์คือ พื้นที่หลังท่าที่สามารถสร้างราย

ได้จากการบริหารท่าเรือ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า คลังน้ำามัน

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การเติมน้ำามันกลางทะเล และการพัฒนา

พื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น ก่อสร้างอาคารสำานักงาน 

อาคารพาณิชย์ และโรงแรม เป็นต้น

“แลนด์บริดจ์จะไม่ใช่แค่เรื่องของท่าเรือ 

มอเตอร์เวย์ และรถไฟ แต่ต้องมีระบบท่อขนส่งน้ำามัน

ด้วย ที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ให้ความสนใจเสนอ

ให้ทุน แต่สิ่งที่ต้องคำานึงคือการลงทุนเหล่านั้นจะทำา

อย่างไรให้ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุด 

เชื่อว่าศักยภาพของแลนด์บริดจ์จะทำาให้เกิดความ

คุ้มค่าในการลงทุน ทำาให้การขนส่งสะดวก ปลอดภัย 

และประหยัด รวมถึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งของ

ภูมิภาค” ศักดิ์สยาม กล่าว

ด้าน นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำานวยการ

กรรมการร่วมฯ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะต้องมีการ

พิจารณาพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่อุทยานแห่งชาติก่อนเสนอให้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป คาดว่าการศึกษา

ทั้งโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567 ก่อนที่จะหาตัวผู้      

รับจ้างในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 

และเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2568 พร้อมเปิดให้บริการในปี 

2573

“สัปดาห์หน้าเราจะเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อกระทรวง

คมนาคม จากนั้นกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาร่วมกับกระทรวง 

ทรัพยากรฯ ก่อนรายงาน ครม. และกระทรวงคมนาคมมีแผนจะ

เริ่มโรดโชว์ โครงการหลังจากเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนผลสรุปการ

ศึกษาที่ชัดเจนจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2566 คาดว่าจะเริ่มการ

ประกวดราคาหาผู้ร่วมทุนได้ในปี 2567” ปัญญา กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าในปัจจุบันการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย 

ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งนำาเข้าและส่งออกผ่านช่องแคบมะละกา 

(สิงคโปร์) ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่อ้อมและมีระยะ

ทางไกล การจราจรทางน้ำาคับคั่ง จากข้อมูลปี 2561 ช่องแคบ

มะละกามีความหนาแน่นของปริมาณเรือสูงถึง 85,000 ลำา/ปี 

และในอีก 10 ปีข้างหน้าปริมาณเรือจะเพิ่มขึ้นกว่า 128,000 ลำา 

ซึ่งเกินกว่าความจุของช่องแคบมะละกาที่รองรับได้ 122,000 ลำา

ต่อปี ก่อให้เกิดปัญหาการติดขัดและเสียเวลาในการเดินทาง ดัง

นั้นแน่นอนว่าในอนาคตหากมี “แลนด์บริดจ์” จะช่วยรองรับ

การขนส่งสินค้า เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ทางน้ำาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ.

นายจิตรกร ว่องเขตกร 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                 

เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจ

ประจำาเดือน ก.พ.2565 ว่า มีผู้

ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่ว                                           

ประเทศ 7,211 ราย ลดลง 1% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

เป็นการหดตัวคร้ังแรกในรอบ 6                                                       

เดือนนับตั้งแต่เดือน ส.ค.2564 

และลดลง 10% จากเดือนก่อน                                                         

หน้า ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 

อันดับ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคาร

ทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่

กลับมาติดอันดับ 3 อีกครั้ง หลัง

จากหลุดโผไป 8 เดือน ตามการ

ฟื้นตัวของท่องเที่ยว

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการจด

ทะเบียนธุรกิจคือ มาตรการลง 

ทุนโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการ

กระตุ้นการใช้จ่าย การเปิดประ 

เทศแบบ Test & Go การส่งออก                    

ที่ดีขึ้น และการอ่อนค่าของเงิน                        

บาทที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ประ 

กอบการ โดยกรมฯ ยังคาดการณ์

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อยู่

ที่ 40,000-42,000 ราย และ

ตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 

70,000-75,000 ราย

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริ

กุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด กล่าว

ว่า ได้มีการทบทวนตัวเลขแนวโน้ม

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จี

ดีพี) ในปี 2565 จากสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงเพ่ิมเติม

ท่ีกดดันราคาน้ำามัน และอัตราเงิน                                                  

เฟ้อที่เร่งตัวขึ้น นอกเหนือจาก

ปัจจัยเรื่องการระบาดของโควิด-19                                          

และปัญหาคอขวดของเซมิคอนดัก 

เตอร์ท่ีมีอยู่ก่อนหน้าแล้ว

โดยได้ประเมินผลกระทบ                         

ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีฐาน                            

ที่การปะทะสู้รบระหว่างรัสเซีย-

ยูเครนจำากัดอยู่ในบางพื้นที่ของ

ประเทศยูเครน แต่ข้อตกลงร่วม                              

กันคงยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ และ

มาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ

ของชาติตะวันตกและสหรัฐต่อ

รัสเซียจะคงอยู่ ไปตลอดทั้งปีนี้

นั้น คาดว่าจะทำาให้ราคาน้ำามัน

ดิบดูไบมีค่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 105 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และจีดีพี

ขยายตัวที่ 2.5% ส่วนในกรณีดี                                        

นั้นคาดการณ์ตัวเลขจีดีพี ไว้ที่  

2.9% ซึ่งเกิดขึ้นบนสมมติฐานที่

รัสเซีย-ยูเครนหาทางออกร่วม

กันได้เร็วกว่าที่กำาหนด หรือภาย                         

ในไตรมาสท่ี 3/2565 ทำาให้ราคา

น้ำามันดิบอาจย่อตัวลงในช่วง

ครึ่งปีหลัง และส่งผลให้ค่าเฉลี่ย                                        

น้ำามันทั้งปี 2565 อยู่ที่ 90 ดอล 

ลาร์

นางสาวเกวลิน หวังพิชญ

สุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด กล่าว

ว่า ปัจจัยรัสเซีย-ยูเครนกระทบ

ต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

คิดเป็นมูลค่าราว 80,000 ล้าน

บาท โดยผลกระทบส่วนใหญ่

ตกอยู่กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะถูก

กระทบแตกต่างกันตามสัดส่วน

การใช้วัตถุดิบและความสามารถ

ในการปรับตัว ขณะที่ผลกระทบ

บางส่วนตกอยู่กับผู้บริโภค ขณะ

เดียวกันการท่องเที่ยวก็ได้รับผล 

กระทบผ่านการลดลงของจำานวน

นักท่องเที่ยวรัสเซียและยุโรป ซึ่ง

แม้จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เที่ยวไทยรวมในปี 2565 อาจ

แตะ 4 ล้านคน แต่การใช้จ่ายจะ

ลดลงราว 50,000 ล้านบาทจาก

กรณีที่ไม่มีสงคราม.

กฟผ.ช่วยชาติ

ดูแลพลังงาน

ลุยลดใช้20%

ออริจิ้นสยายปีกบุกหัวเมืองใหญ่

ภ

ไทยโพสต์ • นายบุญญนิตย์ 

วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคา

พลังงานที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อ                                

เนื่อง และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้                              

พลังงานทั่วประเทศและทั่วโลก                                     

กฟผ.ขานรับมาตรการลดการใช้

พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย                                       

มุ่ ง เป้ าลดการใช้พลั งงานใน                                   

สำานักงานลง 20% ด้วยมาตรการ

ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการควบ                                           

คุมระบบแสงสว่างในอาคารโดย

การตั้งเวลา และติดตั้งเซ็นเซอร์

ตรวจจับความเคลื่อนไหว กำาหนด

เวลาปิดเครื่องปรับอากาศใน

ช่วงพักกลางวันและก่อนเวลา

เลิกงานอย่างน้อย 30-60 นาที 

รวมถึงปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ

อากาศให้สูงขึ้น 26-27 องศา

เซลเซียส พร้อมรณรงค์ให้พนัก 

งาน กฟผ.สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบาย

อากาศได้ดีแทนการสวมเสื้อ                                                   

สูท

นอกจากนี้ กฟผ.ได้นำา

ระบบสื่อสารออนไลน์และระบบ

งานดิจิทัลเข้ ามาช่วยในการ

ทำางานเพื่อประหยัดพลังงาน

มากขึ้น อาทิ ระบบประชุมออน 

ไลน์ ระบบบริหารจัดการข้อมูล

องค์กร เปลี่ยนเครื่องพิมพ์แบบ                                                 

เครือข่าย เพื่อสามารถใช้งาน                                                    

ร่วมกันและลดจำานวนเครื่อง 

พิมพ์ เปลี่ยนการส่งข้อมูลเป็น

แบบดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการ

ใช้น้ำาอย่างประหยัด ตรวจสอบ

จุดรั่วไหลของระบบน้ำาในอาคาร

เพื่อลดการสูญเสียน้ำา เป็นต้น

“ในขณะเดียวกัน กฟผ.

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลด

ใช้พลังงานของประเทศ และ

ชวนคนไทยลดใช้พลังงานด้วย

แคมเปญ “Save Energy for ALL 

ร่วมใจประหยัดพลังงาน ผ่าน                                          

วิกฤตไปด้วยกัน” กับ 2 กิจกรรม 

ล้างแอร์ฟรีช่วยชาติ และส่วน    

ลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” นาย 

บุญญนิตย์กล่าว.

ระยอง • ออริจิ้นลุยที่อยู่

อาศัยและสมาร์ทซิตี้หัวเมือง

ใหญ่ ชูอีอีซีต้นแบบ เผยมี

ที่ดินรอการพัฒนา 2 พันล้าน                                    

บาท พร้อมจ่อเปิดตัวคอนโด 

มิเนียม 5 โครงการ

นายปิติ จารุกำาจร ประ   

ธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ออริจ้ิน อีอีซี จำากัด และประ 

ธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท วัน ออริจ้ิน จำากัด เครือ

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี                                         

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

การผสานพลังกันระหว่างวัน 

ออริจ้ิน และออริจ้ิน อีอีซี จะ

ช่วยให้การสร้างเมืองอัจฉริยะ

หรือสมาร์ทซิต้ีตามหัวเมือง

ต่างๆ เป็นไปได้ง่ายข้ึน ครบ

วงจรย่ิงข้ึน โดยออริจ้ิน อีอีซี 

จะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ

ท่ีอยู่อาศัยตามหัวเมืองใหญ่

ต่างๆ ซ่ึงไม่จำากัดอยู่แค่ในอีอีซี                                             

โดยเตรียมไว้และกลายเป็น

อีกหน่ึงกำาลังสำาคัญท่ีช่วยผลัก

ไทยโพสต์ • “อาคม” กางแผน                               

5 ปี ลุยพัฒนาตลาดทุนไทย 5                                          

ด้าน หนุนระดมทุนผ่าน 12 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ปักธงยก                                       

ระดับมาตรการตลาดทุนไทยทัด                                   

เทียมสากล ดึงเทคโนโลยีเสริม

แกร่ง พร้อมแจงไม่ขวางสินทรัพย์

ดิจิทัล แต่ต้องนำามาใช้ให้เกิดประ 

โยชน์กับเศรษฐกิจและไม่กระทบ

ย่ังยืน (ESG) และ 5.สนับสนุนสุขภาพ                                                       

ทางการเงินท่ีดีของประชาชนใน

ระยะยาว โดยเฉพาะวัยเกษียณ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน

“ตลาดทุนไทยมีความแข็ง 

แกร่ง ยืดหยุ่น แม้อยู่ท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนจาก    

โควิด-19 รวมท้ังยังได้แสดงบทบาท

สำาคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งคลัง

พร้อมสนับสนุนการยกระดับ

ประสิทธิภาพตลาดทุนไทยอย่าง

เต็มที่” นายอาคมกล่าว

อย่างไรก็ดี กระทรวงการ

คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและ

นำาสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ ให้ เกิด

ประโยชน์กับเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่                                                 

กระทบกับระบบการเงินของประ 

เทศ เพราะราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับ

สินทรัพย์อื่น และยังมีพัฒนาการ 

รวมถึงเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็น                                                  

อีกเรื่องที่สำาคัญและท้าทายในด้าน                                                         

การกำากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้

เกิดการซื้อขายที่มีความปลอดภัย 

เป็นสากล และมีแนวทางส่งเสริม

แบบสมดุล ซึ่งกระทรวงการคลัง

ได้เสนอมาตรการบรรเทาภาระ

ภาษีสำาหรับการซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัลไปแล้ว และจะมีผลบังคับ

ใช้ในเร็ววันนี้.

ดันให้วัน ออริจ้ิน สามารถเข้าจด                                           

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ตามเป้าหมายภาย 

ในปีน้ี และมีท่ีดินรอการพัฒนา 

(แลนด์แบงก์) อีก 2 พันล้านบาท 

นายปิติกล่าวว่า การพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทปี                                               

2565 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครง 

การที่อยู่อาศัยในแถบเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตอก 

ย้ำาความแข็งแกร่งของบริษัทใน

ฐานะผู้นำาที่อยู่อาศัยครบวงจร

ในภาคตะวันออก อีกทั้งปัจจุบัน

โครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC 

มีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยเฟส 

2 ของการพัฒนา EEC ระหว่างปี 

2565-69 คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(บอร์ดอีอีซี) ยังเดินหน้าพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งท่าเรือมาบ 

ตาพุด ระยะที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง 

ระยะที่ 3 โครงการขนส่งทางราง 

และคาดว่าจะสามารถดึงดูดเม็ด

เงินลงทุนเข้าสู่พื้นที่ ได้มากกว่า 

2.2 ล้านล้านบาท บริษัทเชื่อ

มั่นการเติบโตของโครงสร้าง

พื้ นฐานและการลงทุนใน

ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ 

จะผลักดันความต้องการที่อยู่

อาศัยภายในพื้นที่ ให้เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญด้วย

นายปิติ กล่ าวอี กว่ า 

สำาหรับแผนการดำาเนินธุรกิจ

ของออริจิ้น อีอีซี ปี 2565 ตั้ง

เป้าจะเปิดตัวคอนโดมิเนียม 

5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม                        

กว่า 5,000 ล้านบาท ประ                        

กอบด้วย 1.บริกซ์ตัน แคมปัส                        

บางแสน มูลค่า 460 ล้าน

บาท 2.บริกซ์ตัน ระยอง 

มูลค่า 810 ล้านบาท 3.ไนท์ 

บริดจ์ สเปซ ระยอง มูลค่า 

1,600 ล้านบาท 4.บรอมพ์ตัน 

ระยอง แบรนด์ใหม่ของเครือ 

มูลค่า 650 ล้านบาท และ 

5.แฮมป์ตัน เอ็กเซ็กคูทีฟ 

ศรีราชา มูลค่า 1,200 ล้าน

บาท.

ออมสินมอบกระปุกชิงช้าสวรรค์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย

ว่า ธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคาร

เป็นปีที่ 109 ในวันที่ 1 เม.ย.2565 โดยจัดทำาของขวัญชิ้นพิเศษ 

“กระปุกชิงช้าสวรรค์” มอบให้แก่ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีที่

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 

จึงกำาหนดให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า เพื่อลด

ความแออัดของลูกค้า โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิในวันที่ 

28-31 มี.ค.2565 ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และช่องทาง LINE: 

@GSBsociety ตลอด 24 ชั่วโมง 

ETDA จัดอบรมสร้างภูมิเยาวชนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่าได้นำา

ทีมวิทยากรจัดกิจกรรม “อบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้

อินเทอร์เน็ต ETDA Digital Citizen” เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้

อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

และสร้างความตระหนัก เสริมศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ปลอดภัยให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

บ้านเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรม

กว่า 30 คน 

DEMCO ปักหมุดปี 2565 รายได้ โต 15%

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เด็ม

โก้ หรือ DEMCO เปิดเผยว่า ในปี 2565 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-

15% เทียบกับปีที่ผ่านมา พร้อมเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ ทั้งในส่วน

โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะมี

การเปิดประมูลงานในส่วนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เฉลี่ย 1 

หมื่นล้านบาท/ปี และโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้าประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

และสายส่ง และมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี

ttb เปิดตัว 2 ผู้บริหารเสริมแกร่งดิจิทัล

รายงานข่าวจากทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) แจ้งว่า 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลของธนาคาร ทีทีบี

แนะนำา 2 ผู้บริหาร นายรัชกร ชยาภิรัต และนายนริศ อารักษ์สกุล

วงศ์ เป็นหัวหน้าทีมดิจิทัล ทีทีบี สปาร์ค หน่วยงานของธนาคาร

ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ชูแนวคิดดิจิทัลแบงกิ้งที่เป็นมิตรและรู้ใจ โดย

แยกโครงสร้างการทำางานออกมาอย่างชัดเจน เพิ่มความคล่องตัว 

สามารถพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว

พาณิชย์พัฒนาเครื่องเงินภาคเหนือ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง                                                                        

ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เร่งพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการเครื่องเงินภาคเหนือ ล่าสุดเตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ

ติวเข้มสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้า ช่วยหาตลาดทั้งในและต่างประ 

เทศ และช่วยเชื่อมโยงแหล่งผลิตให้เป็นที่ท่องเที่ยว ตั้งเป้าดัน

เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับ

เงินที่สำาคัญของโลก พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ 10 ราย ทำา

คอลเลกชันและนำาไปโชว์ในงานบางกอกเจมส์ด้วย 

ไทยไลอ้อนแอร์เปิดบินกรุงเทพฯ-น่าน

นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน 

ไทยไลอ้อนแอร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2565 ได้ทำาการ

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-น่าน 

ทำาการบินสัปดาห์ละ 4 วัน 2 เที่ยวบินต่อวัน รวม 8 เที่ยวบินต่อ

สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อไป

จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก คาดว่ามีแนวโน้มที่ผู้ โดยสารจะ

เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมากขึ้น.

25/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,109.64 4,848.98 -739.34
 5,626.95 5,325.39 301.56
 28,979.55 29,843.67 -864.12
 23,395.35 22,093.46 1,301.89

62,111.49
-4.09

1,676.80
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.05 33.77
ยูโร 36.29 37.28
ปอนดสเตอรลิง 43.36 44.55
เยน (100 เยน) 26.93 27.70
หยวนจีน 4.94 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,950 31,050
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)                      

กล่าวว่า ขณะน้ี สนข.อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกตำาแหน่ง                           

ท่าเรือที่เหมาะสม ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยจาก

ผลการศึกษาเบื้องต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม                                                                           

พบว่ามีฝั่งละ 3 แห่งที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของ

ประเทศไทย

ทำาเลที่ตั้งฝั่งละ 3 แห่ง ซึ่งเป็นทางเลือกเชื่อมท่าเรือ

เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แบ่งเป็น ฝั่งอ่าว

ไทย จ.ชุมพร ประกอบด้วย 1.แหลมประจำาเหียง 2.แหลมริ่ว 

3.แหลมคอเขา ส่วนฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ประกอบด้วย 

1.เกาะตาวัวดำา 2.เกาะสน 3.แหลมอ่าวอ่าง โดยในแต่ละแห่งนั้นมี

ทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน

ขณะนี้ สนข.เตรียมสรุปผลการศึกษารูปแบบเบื้องต้น

เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา จากนั้นจะเสนอไปยังคณะ

ระบบการเงินประเทศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ                                  

หัวข้อ “นโยบายพัฒนาตลาดทุน

ไทย กลไกการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

หลังโควิด-19” ในงานสัมมนาออน                                            

ไลน์ แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 

ปี 2565 ว่า คลังได้วางแผนพัฒนา                                        

ตลาดทุนไทย 5 ด้าน โดยให้

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำานโยบาย

ดังกล่าวมาจัดทำาเป็นแผนพัฒนา

ตลาดทุนไทยในช่วงปี 2565-2570 

(5 ปี) โดยให้มีการบรรจุแผนพัฒนา 

ฟินเทคเข้าไปด้วย

สำาหรับแผน 5 ด้าน ได้แก่ 

1.ส่งเสริมการเข้าถึงการระดมทุน

และสนับสนุนการระดมทุนผ่าน

กลไกตลาดทุนโดยเฉพาะใน 12 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.เพ่ิมศักย

ภาพขีดความสามารถในการแข่ง 

ขันของตลาดทุนไทย ยกระดับ

มาตรฐานให้ทัดเทียมสากล 3.ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตลาด

ทุน 4.การพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน 

โดยตลาดทุนไทยจะเป็นกลไก

หลักและกลไกสำาคัญที่ จะขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจจริงด้วยการนำา

แนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่าง
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าวะความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกว่าโรคความดัน

โลหิตสูง เป็นหนึ่งในภาวะสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดใน

สหรัฐอเมริกา ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรค ผู้ใหญ่เกือบครึ่งมีความดันโลหิตสูง แต่หลาย

คนไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าเป็นโรคนี้ และเพียงเพราะว่าความดัน

โลหิตสูงเป็นเรื่องปกติมาก ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเพิก

เฉย ความดันโลหิตสูงอาจทำาให้ผู้คนเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ

ที่ร้ายแรง เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง การ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำาได้ เพื่อ

ปรับปรุงหรือป้องกันความดันโลหิตสูง และการวิจัยแสดงให้

เห็นว่า “โยคะ” สามารถมีบทบาทสำาคัญในการลดความดัน

โลหิตสูงได้ 

การศึกษาจำานวนมากได้แสดงให้เห็นประโยชน์ของ

โยคะ ที่มีต่อความดันโลหิตสูง จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้   

มีทดสอบว่าการฝึกโยคะ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สำาหรับผู้ที่ได้รับ

การรักษาความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ฝึกโยคะ

มีความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่

ฝึก การศึกษาอื่นพบว่าผลของโยคะต่อความดันโลหิตสูงนั้น 

สำาคัญยิ่งกว่าเมื่อการฝึกหายใจและการทำาสมาธิเป็นส่วน

หนึ่งของการฝึก 

จากการศึกษาในปี 2020 ได้ตรวจสอบผลของชั้นเรียน

โยคะ 1 ชั่วโมง ต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง และ

พบว่ายิ่งหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากเท่าไร ความดันเลือด

ก็จะยิ่งลดลง และความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ลดลง นักวิจัยพบว่าผู้คนมีหลอดเลือดแดงที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 

หลังจากฝึกโยคะ 

หากคุณมีความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ฝึกโยคะ ในบางกรณีควรหลีกเลี่ยงท่าโยคะบางท่า รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงการออกกำาลังกายดังกล่าว โดยปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาของแพทย์ เพื่อให้รู้ว่าความดันโลหิตของคุณตอบ

สนองต่อการฝึกโยคะอย่างไร. 

ภ

Kipling ฉลองเดือนสตรีสากล

ร่วมส่งพลังบวกถึงผู้หญิงทุกคน
โยคะ...ควบคุมความดันโลหิต

รางวัลสตรีพิการดีเด่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานงานวันสตรีสากล ประจำาปี 

2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีพิการดีเด่น สายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการ

สำานักงานบริหาร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น

แบบอย่างกับสตรีทำางานคนอื่นๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถ

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติด้วย ที่กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ขนส่งผสานเทคโนโลยีดิจิทัล

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมการดำาเนินงานของ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จำากัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยใช้ความเชี่ยวชาญด้าน

การขนส่ง ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุม พร้อมร่วมทดสอบ

ระบบ QR Payment สแกนจ่ายค่าบริการขนส่งและซื้อสินค้าจากไปรษณีย์ไทยภายใต้แคมเปญ EMS 

ทุกวัน ที่เปิดรับฝาก และพี่ไปรฯ ส่งสิ่งของทุกวัน รวมถึงบริการรับฝากถึงบ้าน Pick-Up Service ที่

สามารถเรียกใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่าน Line@Thailand Post โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้     

ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด สำานักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

มอบชุดตรวจโควิดโรงเรียน ตชด.

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำาโดย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย สุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

บริจาคชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำาลาย (Rapid Antigen Test Kit) แบรนด์ PCL มูลค่า 

1,725,000 บาท แก่ มูลนิธิ พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดน สำาหรับนำาไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมี 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมการมูลนิธิ พลตำารวจเอก

อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เป็น

ผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลตำารวจ เมื่อเร็วๆ นี้

จัดงานออสการ์ครั้งที่ 94

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์         

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย องอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

มีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานจัดงาน “OSCARS 

PARTY : NEVER NORMAL NIGHT” อุ่นเครื่องนับถอยหลังสู่งาน “ออสการ์”                          

ครั้งที่ 94 ประจำาปี 2022 หนึ่งในงานประกาศรางวัลเวทีใหญ่ที่แฟนหนังรอคอยมากที่สุด โดย

มี ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด, ภูวินทร์  

ตั้งศักดิ์ยืน, ณราวิชญ์ เลิศรัตน์ โกสุมภ์, ฐิติพงศ์  ล้อประเสิรฐ์ และณิชชา บุณยากร มาร่วม

งานด้วย ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์.

สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่/

นักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือ

ขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัด

ตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัคร

เข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบ

การใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz 

Starter)” ประจำาปี 2565 เพื่อเสริม

สร้างทักษะและสมรรถนะที่สำาคัญ

ของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบ

ความสำาเร็จ วิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การ

เงิน วางแผนธุรกิจ การบริหาร

จัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่

วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้ดำาเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง

และสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างม่ันคง เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ีถึงวันที่ 

30 เมษายน 2565 (ด่วน! รับจำานวนจำากัด) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC)โทร : 08-1122-2428 (คุณ

พลอย) หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ TechBiz Starter คลิกที่  https://docs.

google.com/.../1FAIpQLSeqZ.../viewform

มหกรรมรวมสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ 

กลับมาอีกครั้ง!! กับงานใหญ่จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์กว่าเดิม กับมหกรรมรวมสุดยอดธุรกิจ

แฟรนไชส์แห่งปี “Smart SME EXPO 2022” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด รวมสุดยอดธุรกิจแห่ง

ปี ด้วยรูปแบบการจัดงานผสมผสาน Hybrid Exhibition กับบูธธุรกิจแฟรนไชส์จริงจัดเต็มพื้นที่ 

10,000 ตารางเมตร คู่ขนานด้วยบูธเสมือนจริงที่ให้คุณได้ช็อปแฟรนไชส์ได้จริงโดยไร้ขีด

จำากัดผ่านรูปแบบออนไลน์ ภายในงานขนทัพแฟรนไชส์มากมายให้เลือกลงทุนตั้งแต่หลักพัน 

หลักหมื่น หลักแสน จนถึงหลักล้าน เวทีแห่งการซื้อขายที่คุณจะได้พบคู่ค้าตัวจริง กับโอกาส

ต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าใคร ด้วยกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อม

โซลูชันดีๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่จัดพิเศษเพื่อผู้ประกอบการในงานก่อนใคร พลาดไม่ได้!! กับ

กิจกรรมเสวนาให้ความรู้อัพเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่ และกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีในงาน หากคุณ

คือผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สุขภาพ-ความงาม 

ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ โรงงานรับผลิตแพ็ก

เกจจิ้ง ฯลฯ ต้องไม่พลาดงานนี้ Smart SME 

EXPO 2022 วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2565 ณ 

ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สนใจออก

บูธในงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข

โทรศัพท์ 09-4915-4624, 08-6314-1482.

กคักครึกโครมกันอย่างมากกับบรรยากาศที่จะมีการเลือกตั้ง 

“พ่อเมือง” กรุงเทพมหานคร นับจากวันนี้ ไปเกือบ 2 เดือน 

เรียกว่าแต่ละนาย แต่ละนาง “ปล่อยของ” เสนอไอเดียขาย

ฝันกันอย่างเต็มที่เพื่อจุดประเด็นความสนใจจากชาว กทม. และ

เป้าหมายคือไปกาหมายเลขของพวกเขาทั้งหลาย

สนามหลวง...ในความทรงจำา

ท่ามกลางรูปแบบการขายฝัน มีหนึ่งนายที่เสนอนโยบาย “ทวง

คืนสนามหลวง” เรื่องนี้ส่งผลให้มนุษย์ป้าต้องหวนคืนกลับไปรำาลึกถึง

อดีตครั้งเก่าก่อน ที่เดินเข้า-ออกสนามหลวง-ท่าพระจันทร์อยู่ 4 ปี

เต็มๆ ประมาณว่า ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ด้วย

ครั้งกระนั้นโน้น จำาได้ว่า เดินผ่านสนามหลวงทีต้องเดินตัวลีบ

มากถึงมากที่สุด เพราะมีวณิพกพเนจรมากมายหลายรูปแบบอาศัย

ต้นมะขามรอบสนามหลวงเป็นที่พักพิง บางต้นก็มีนางไม้สิงสถิตเรียก

ลูกค้า ยิ่งเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ล่ะก็ ไม่ต้องคิดเลยว่า จะหาฟุตบาทหรือ

ที่ว่างเดินสัญจรได้ง่ายๆ เพราะทุกพื้นที่จะต้องถูกพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่

แผงลอยจับจองเต็มพื้นที่ แม้แต่หน้าประตูมหาวิทยาลัยที่ร่ำาเรียน ก็

จะมีเรือขายก๋วยเตี๋ยวยกพลขึ้นบกมาเท้งเต้งตลอดแนว ขนาดคนรอ

รถเมล์ยังต้องไปยืนบนถนน

ตอนเป็นนักศึกษาเคยทำาสมุดขายเพื่อหาเงินใช้ในกิจกรรมของ

คณะ แค่เดินและหยุดขายหน้าศาลฎีกาไม่ถึง 5 นาที ปรากฏว่าเจอ 

“เจ้าที่” หน้าตาน่าเกรงขามมาไล่ บอกเป็นนัยให้รู้ว่า “คนนอก” 

จะสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปทำามาหาค้าขายแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย...ไม่ได้นะ

จากวันน้ันจนถึงวันท่ี “มหาจำาลอง” เมื่อคร้ังดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ 

กทม.ออกนโยบาย “ย้าย” สนามหลวง จดจำาได้ว่า เป็นเรื่องเป็นราว

ใหญ่โตมโหฬาร มีม็อบมีการประท้วงเกิดข้ึนมากมายในทำานอง “รังแก” 

คนจน แต่สุดท้ายด้วยความแน่วแน่ในการท่ีจะจัดระเบียบสนามหลวง 

ขอคืนพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ความดีความงาม

ประเด็นน้ีของมหาจำาลองก็ชนะ พร้อมกับเสียงปรบมือของหลายฝ่าย 

มา ณ ปัจจุบันนี้ มองไปที่สนามหลวงก็มีแต่ความสง่างาม

สมกับเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่พระบรมหาราชวัง และเห็นวัดพระ

ศรีรัตนศาสดารามที่แสนวิจิตรงดงามโดยไม่มีสิ่งรกหูรกตาบดบัง 

..จึงให้สงสัยเหลือเกินว่า เด็กเมื่อวานซืนจะมาทวงคืนสนามหลวงนี่ 

เคยถามคนยุคเบบี้บูมบ้างไหมจ๊ะ.

  “ป้าเอง”  

คึ

นื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองเดือนสตรีสากล

ในเดือนมีนาคมนี้ Kipling ได้สร้างสรรค์วิธี

การเฉลิมฉลองที่ไม่เหมือนใครในวันสตรี

สากล โดย Kipling ได้ร่วมมือกับนักออกแบบ

หญิงผู้มีชื่อเสียง 3 คน ได้แก่ Marylou Faure 

(แมรีลู ฟอเร) ศิลปินจากลอนดอน, Jessica 

Siskin (เจสสิกา ซิสกิน) เจ้าของธุรกิจร้านขนม

หวานจากเมืองนิวยอร์ก และ Grace Lant (เกรซ 

แลนต์) นักออกแบบผ้าถักทอจากฮ่องกง ใน

การรังสรรค์กระเป๋า Art M Tote (อาร์ต เอ็ม 

โท้ต) กระเป๋าสุดฮิตรุ่นไอคอนิกของแบรนด์ท่ีครบรอบ 

30 ปีในปีน้ี ผ่านการออกแบบผลงานทางศิลปะ

ลงบนกระเป๋า ซ่ึงมีท้ังหมด 3 สไตล์ด้วยกัน 

ด้วยเหตุนี้ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ 

ผู้บริหาร Kipling Thailand จึงได้นำาแคมเปญ

สนับสนุนวันสตรีสากลจาก Kipling ระดับ

โลก มาต่อยอดโดยการ

สร้างการรับรู้ผ่าน

แคมเปญพิเศษ ด้วย

การเชิญตัวแทนผู้หญิง

หลากหลายสายอาชีพ 

มาร่วมเป็นกระบอก

เสียงในการส่งต่อพลังบวกให้

กับผู้หญิงด้วยกัน ซึ่งทำาให้แคมเปญ

กลายเป็นที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศเป็นอย่างมาก 

ผู้บริหาร Kipling Thailand เปิดเผยว่า “แคมเปญ

นี้แสดงออกถึงความตื่นตัวและรับรู้ของสังคมผ่านศิลปะ

เ
และกระเป๋าซึ่ง

เป็นของใช้ในชีวิต

ประจำาวัน เป็นการ

ส่งพลังบวกให้กับผู้หญิงทุก

คน โดยแคมเปญนี้เราได้เชิญตัวแทนของผู้หญิงที่มีคา

แรกเตอร์แตกต่างกันจากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่า

จะเป็นนักแสดง นักร้อง นักธุรกิจ นักออกแบบ และอิน

ฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ มาร่วมกิจกรรม โดยแต่ละคนนั้น

ก็เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของสาขาและสายงานของเขา ทุก

คนล้วนต้องการส่งพลังเพื่อที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อน

ของผู้หญิงด้วยกันในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนก็ได้กล่าวถึงมุมมองของการเป็นผู้

หญิงในการมีความฝัน มีเป้าหมาย และมุ่งสู่อนาคต”

ศีกัญญาย้ำาว่า ต้องการให้คนที่ได้เห็นแคมเปญนี้ ได้รับสารที่เราต้องการสื่อ เห็น

มุมมอง เห็นการใช้ชีวิต เห็นความเป็นผู้หญิงที่กว่าจะประสบความสำาเร็จ เขามีความ

คิดหรือคติอย่างไร อยากให้ทุกคนตระหนักว่า Kipling พยายามสร้างพลังบวกและ

สนับสนุนการเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้หญิงทุกคน ถ้าใครสนใจ อยากเห็นว่าตัวแทนผู้

หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ มี

มุมมองและแนวคิดอย่างไร 

ก็สามารถไปติดตาม

แคมเปญนี้ ได้ที่ Instagram 

: kipling_thai_official 

หรือ #KiplingTH และ 

#Livelight รวมทั้งสามารถ

สั่งซื้อกระเป๋า Art M 

Tote รุ่นพิเศษนี้ ได้ที่

เว็บไซต์ https://www.

kiplingthailand.com/art-

festival-collection/
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8 ท่องเที่ยว

ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำาบลบ้านเก่าให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

เส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ยังไม่หมด ออกจากบ้าน

เก่า เราเดินทางกลับเข้าตัวเมือง แวะตำาบลบ้านใต้ ชม โรงงาน

กระดาษกาญจนบุรี เป็นโรงงานกระดาษแห่งแรกของไทย ที่ดิน

แปลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นโบราณสถานกำาแพงเมืองกาญจนบุรี ซึ่ง

สร้างสมัย ร.3 

เราเดินตามแนวกำาแพงเมือง ผ่านซุ้มประตูติดตรารูป 

“ทหารสามเศียร” เป็นเครื่องหมายการค้าโรงงานนี้ พร้อมกับ

นามโรงงานว่า “โรงงานกระดาษทหารกาญจนบุรีของกรม

แผนที่” อดีตพื้นที่มีไม้ไผ่อุดมสมบูรณ์เป็นวัตถุดิบทำากระดาษ 

และมีแม่น้ำาเป็นเส้นทางขนส่งไม้ไผ่ได้สะดวก 

กิจการสุดทันสมัยนี้เปิดปี 2481 กระดาษที่ผลิตนำามาใช้

พิมพ์ธนบัตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรเทาการขาดแคลน

ธนบัตรช่วงสงคราม ยุคนั้นโรงเรือนส่วนหนึ่งทหารกองทัพญี่ปุ่น

ยืมใช้เป็นที่พักด้วย โรงงานเลิกกิจการปี 2530 ตึกเป็นตัวแทน

สถาปัตยกรรมศิลปะแบบโมเดิร์นยุคแรกๆ ของไทย ดูเกลี้ยง

เกลาเรียบง่าย เอกลักษณ์อีกหลังหนึ่งเป็นโรงหลอมโซดา มีชั้น

หอคอยและปล่องไฟสูงใหญ่

ที่นี่เป็นประจักษ์พยานแสดงถึงการพัฒนาประเทศเข้าสู่

ยุคอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ วันนี้กลายเป็นจุดเช็กอิน

ยอดฮิต มีนักท่องเที่ยวแต่งตัวชิกๆ มาเดินเล่นถ่ายภาพ ขณะที่

จังหวัดผนึกกับภาคีเครือข่ายผลักดันการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

และพัฒนาสู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดกาญจนบุรี 

นับเป็นโปรแกรม One Day Trip ที่อยากแนะนำาเป็น

แนวทางเผื่อใครวางแผนเที่ยวชิลๆ ที่เมืองกาญจนบุรี.

อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา มอบออฟฟิศบรรยากาศ

ริมทะเล

ชวนเปลี่ยนสถานที่ทำางานในออฟฟิศแบบเดิมๆ เป็นห้อง

ทำางานริมชายทะเล ด้วยบัตรรายวันสุดพิเศษสำาหรับนักทำางาน

รุ่นใหม่จากอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท กับแพ็ก

เกจ Beach- 

front Nomad   

และ Beach-

front Super 

Nomad บัตร 

ใช้ได้ทุกวัน

ในพื้นที่ของ

ห้องประชุม

ละติจูด ที่

จัดขึ้นเป็นสถานที่สำาหรับทำางานพร้อมอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ในทัศนียภาพสวยงามริมชายทะเล 

ภายในแพ็กเกจ Beachfront Nomad ยังรวมบริการ

เครื่องดื่มชา กาแฟ และคุกกี้ตลอดทั้งวัน การเข้าใช้

สระว่ายน้ำาแบบลากูนขนาดใหญ่ทั้ง 3 สระ ส่วนลด 

15% สำาหรับอาหารและเครื่องดื่มภายในรีสอร์ต ใน

ราคาเพียง 599 บาท สำาหรับแพ็กเกจ Beachfront 

Super Nomad ราคา 899 บาท ได้รับเพิ่มเป็น

อาหารเที่ยง อาทิ ซีซาร์สลัดไก่ แรปไก่ย่าง พิซซ่า 

เป็นต้น สอบถาม โทร. 0-3825-9888

KTC เปิดไกด์บุ๊ก 50 ร้านอาหารหรูในกรุงเทพฯ

เคทีซีเปิดตัวไกด์บุ๊ก “Culinary Collective in 

Bangkok” หนังสือที่รวบรวม 50 ร้านอาหารชั้นนำาระดับไฟน์ 

ไดนิ่งและแคชชวลไฟน์ไดนิ่ง อาทิ อาหาร (R-Haan), ซูริ่ง 

(Sühring), เคเดนซ์ บาย แดน บาร์ค (Cadence by Dan 

Bark), ชิม บาย สยามวิสดอม (Chim by Siam Wisdom), ข้าว 

(Khao), ฤดู (Le Du), เพสท์ แบงค็อก (Paste Bangkok) 

และเสน่ห์จันทน์ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคที

ซี มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท รับส่วนลดสูงสูด 

15% สำาหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เอ็กซ์ เวิลด์ 

รีวอร์ดส มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตเคทีซี 

เวิลด์ รีวอร์ดส มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท รับ

คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 10 เท่า เมื่อมี

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำาหนด ณ ร้าน

อาหารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วัน

นี้-15 ก.ค. ดาวน์ โหลดไกด์บุ๊ก

ฟรีได้ตามลิงก์ https://www.

ktc.co.th/promotion/dining/

international/culinary-collective

บรันช์มื้อสายพร้อมพูลปาร์ตี้ดับร้อน 

AVANI+ BANGKOK

เปิดประสบการณ์ครั้งแรกจำา

ลองบรรยากาศบีชคลับบนรูฟท็อปคอน

เซ็ปต์ Brunchilicious @SEEN สังสรรค์บรันช์

มื้อสายกับเมนูสุดชิก พร้อมพูลปาร์ตี้ดับร้อน ทุกวันเสาร์ ที่ห้อง

อาหารรูฟท็อป ซีน เรสเตอรอง แอนด์ บาร์ (SEEN Restaurant 

าญจนบุรี เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ใกล้กรุงเทพฯ 

สามารถเที่ยวภายใน 1 วันได้สบายๆ มีสถานที่ท่องเที่ยว

หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ดีๆ อีกด้วย อยากแนะนำาหมุดหมายใหม่ที่

ต้องไปให้ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตั้งอยู่ตำาบล

บ้านเก่า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี

บ้านเก่าไม่เพียงเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ค้นพบร่องรอยมนุษย์ยุคหิน นำามาสู่จุดเริ่มต้นงานโบราณคดี

สากลของประเทศไทย ทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แห่งแรกของไทยที่สร้างขึ้นบริเวณแหล่งขุดค้นทางโบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการมานานกว่า 50 ปีแล้ว รวบรวม

โบราณวัตถุชิ้นสำาคัญที่ค้นพบในพื้นที่บ้านเก่าและจังหวัด

กาญจนบุรี โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงอายุมากกว่า 

3,100-5,000 ปี 

แหล่งเรียนรู้สำาคัญของเมืองกาญจน์มีการปรับปรุงครั้ง

ใหญ่ ล่าสุดเปิดให้บริการแล้ว เนื้อหาการจัดแสดงน่าสนใจ 

เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะคอประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

อาคารหลังใหม่ที่แสดงนิทรรศการถาวรออกแบบสถาปัตยกรรม

เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สีดินเทศสวยงาม ได้แรงบันดาลใจมาจาก

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ฯ บ้านเก่าด้านติดกับแม่น้ำา

แควน้อยมีสกายวอล์กทอดยาวให้เดินชิลๆ ชมวิวทิวทัศน์ วัน

นี้กลายเป็นจุดเช็กอินกาญจนบุรี ที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ กันไป

เรียบร้อย  

พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพระดับ

สากล ชูแนวคิด “โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งภูมิภาค

ตะวันตกของไทย” เดินเที่ยวในอาคารจัดแสดงหลังใหม่เหมือน

ได้ร่วมทีมนักสำารวจ เริ่มจากชั้นที่ 1 นำาเสนอผ่านเครื่องมือหิน 

8 ชิ้น (จำาลอง) ที่ ดร.เอช. อาร์. ฟาน เฮเกอเรน นักโบราณคดี

ชาวเนเธอร์แลนด์พบขณะเป็นเชลยศึกถูกคุมตัวมาสร้างทาง

รถไฟสายมรณะใกล้สถานีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี สมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดเริ่มต้นศึกษาโบราณคดีสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์บ้านเก่า หนังสือพิมพ์ที่ลอนดอนเสนอข่าว ได้

รับความสนใจทั่วโลก นำามาสู่การขุดค้นและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์บ้านเก่าในเวลาต่อมา สำาหรับเครื่องมือหินของ

จริงทั้ง 8 ชิ้นปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์พีบอดี มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด สหรัฐ อยู่ระหว่างประสานงานโดยกรมศิลปากรเพื่อ

นำากลับประเทศไทย 

จากนั้นเข้าสู่ห้องฉายวีดิทัศน์จำาลองการค้นพบเครื่องมือ

หินยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเก่า ทางเดินพาย้อนสู่อดีตผ่าน

ถ้ำาจำาลองให้ข้อมูลคนอยู่ถ้ำาและคนใช้ถ้ำาในยุคก่อนประวัติศาสตร์

แต่ละสมัย ตั้งแต่การล่าสัตว์ การทำาเกษตรกรรม ทำาเครื่องมือ

หินกะเทาะในแบบภาพเคลื่อนไหวน่าชม ก่อนจะมาตื่นตากับ

เครื่องมือหินพบจากลุ่มน้ำาแควน้อย แควใหญ่ เครื่องมือหิน

โบราณเหล่านี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมมนุษย์อย่างกระจ่าง 

จากชั้นล่างสุดที่หมายถึงชั้นดินที่พบหลักฐานเก่าที่สุด เรา

เดินทางทางลาดขึ้นสู่ชั้นที่ 2 ชวนมารู้จัก “วัฒนธรรมบ้านเก่า” 

คำาจำากัดความของวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ในภาคตะวันตกของ

ไทย คนตั้งถิ่นฐานตามที่ราบหรือเชิงเขาใกล้ลำาน้ำา มีวิถีชีวิต

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ รู้จักทำาเครื่องมือหินกะเทาะ หินขัด เครื่องมือ

กระดูกสัตว์ เพราะยังไม่มีโลหะหรือเหล็ก แล้วยังมีหุ่นจำาลองวิถี

ชีวิตคนสมัยหินใหม่อีก 12 ชุด น่าดูชม โบราณวัตถุที่โดดเด่นยัง

มีหม้อสามขา ภาชนะรูปแบบเฉพาะของวัฒนธรรมบ้านเก่าอีก

ด้วย 

ตะลึงมากขึ้นไปอีกเมื่อได้เห็นโครงการกระดูกมนุษย์สมัย

ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า 2 โครง

กระดูก โครงกระดูกแรกเป็น 1 ใน 38 โครงกระดูกที่พบจาก

โครงการสำารวจขุดค้นไทย-เดนมาร์ก พ.ศ.2503-2505 ปรากฏ

ร่องรอยเจ็บป่วยโรคลูคีเมียหรือมะเร็งในไขกระดูก ที่เซอร์ไพรส์ 

ก

& Bar Bangkok) ชั้น 26 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ ดื่มด่ำากับทัศนียภาพที่สวยงามของวิวแม่น้ำาเจ้าพระยา 

นั่งสบายริมสระน้ำาอินฟินิตี้พูล พร้อมดีเจ สลับกับการแสดง

ดนตรีเพอร์คัชชันและแซ็กโซโฟนจังหวะสนุกสนาน พร้อมเติม

ความสนุกกับเมนูที่รังสรรค์ โดยเชฟให้เพลิดเพลิน 3 ชม. เริ่ม

ด้วยอาหารเรียกน้ำาย่อยนานาชาติ อาทิ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

อบเครื่องเทศ ไปจนถึง

ซูชิและซาซิมิ ตามด้วย

อาหารจานหลัก อาทิ เป็ด

ตุ๋นน้ำามันหนังกรอบ, หมู

อบหนังกรอบซอส

แอปเปิล, เนื้อริบอายย่าง

เนยสมุนไพร และของ

หวานมาร์ชเมลโลว์เชอร์

รียูซุ เสิร์ฟพร้อมเตาถ่าน

สำาหรับย่าง รวมถึงเครื่อง

ดื่มเสิร์ฟไม่จำากัดถึงบ่าย

สามโมง พร้อมใช้บริการสระว่ายน้ำาดับร้อนได้ สอบถามหรือ

สำารองที่นั่ง โทร. 0-2431-9492. 

 

‘พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า’ที่เที่ยวใหม่กาญจนบุรี

ร่างของคนบ้านเก่าโบราณ  

นิทรรศการมีความต่อเนื่องไปถึงชั้น 3 พาไปเรียนรู้เรื่อง

คนภาคตะวันตกเริ่มใช้ โลหะครั้งแรกเมื่อราว 3,000 ปีที่แล้ว มี

ทั้งสำาริดและเหล็ก โบราณวัตถุชิ้นสำาคัญคือ เครื่องประดับและ

ภาชนะสำาริดจากแหล่งโบราณคดีในอำาเภอต่างๆ ของกาญจนบุรี 

ชั้นสุดท้ายยังมีศิลปะถ้ำา เช่น ภาพเขียนสีถ้ำาตาด้วง เขาวังกุลา 

ถ้ำารูปเขาเขียว ถ้ำามือแดง ถัดมาเป็นเรื่องราววัฒนธรรมโลงไม้

ผ่านการแสดงโลงศพไม้ลักษณะคล้ายเรือ หัวท้ายสลักเป็นรูป

คนหรือสัตว์ พบบริเวณที่ราบสูงตามเทือกเขาทางทิศตะวันตก ดู

แล้วลึกลับน่าค้นหา

ชมด้านในพิพิธภัณฑ์แล้วสามารถไปดูหลุมขุดค้นทาง

โบราณคดีของจริงได้ที่แหล่งโบราณคดีโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ พื้นที่

ติดกับพิพิธภัณฑ์ฯ บ้านเก่า ที่นี่พบหลักฐานหลุมฝังศพร่วมกับ

ภาชนะดินเผา และยังพบพื้นที่ผลิตโลหะสำาริดอีกด้วย กรม

ศิลปากรวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีนี้ต่อเนื่อง 

ได้รับรู้การทำาฟันของคนบ้านเก่า มีการดัดแปลงและตกแต่งฟัน 

ขัดฟันหลายแบบ โซนนี้ยังชวนไขปริศนาจากโครงกระดูกผ่าน

ระบบ Icon Interactive สุดทันสมัย สันนิษฐานหน้าตาและรูป

ตื่นตากับวัฒนธรรมโลงศพไม้ เที่ยวชมโรงงานกระดาษแห่งแรกของไทยและแนวกำาแพงเมืองกาญจนบุรี หม้อสามขา เอกลักษณ์วัฒนธรรมบ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จุดเช็กอินใหม่ จ.กาญจนบุรี

เครื่องมือหิน 8 ชิ้น (จำาลอง) จุดเริ่มต้นศึกษาโบราณคดีบ้านเก่า ถ้ำาจำาลองเสนอชีวิตคนยุคก่อนประวัติศาสตร์

ทางลาดในอาคารนิทรรศการถาวรนำาสู่แต่ละชั้น

ไขปริศนาจากโครงกระดูกด้วยระบบทันสมัย
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9กีฬา

ภรรยา ‘บัวขาว’ ถอนฟ้องจับมือดูแลลูกสาว

กรุงเทพฯ • วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่ 

สน.โชคชัย เก๋-อัญวีณ์ พรชัยวิบูลย์ ภรรยานอกสมรสของนาย

สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) นักมวยชื่อดัง พร้อม

ทนายความ ทนายธีรธร มรกตจินดา, ทนายรุ่งเรือง รัสมี และ

ทนายที่ปรึกษา คุณฟาง-กนกอร สวัสดิ์รัมย์ ได้เข้าพบพนักงาน

สอบสวนเจ้าของคดี พ.ต.ท.ไตรพงษ์ วงศ์อมรอัครพันธ์ ที่สถานี

ตำารวจนครบาลโชคชัย เพื่อถอนแจ้งความร้องทุกข์คดีหมิ่นประ 

มาทที่ ได้แจ้งความร้องทุกข์กับผู้จัดการส่วนตัวบัวขาวและพี่

สาวบัวขาว และแอดมินแฟนเพจ Banchamek Gym (Buakaw 

Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ และผู้เกี่ยวข้องในเฟซบุ๊ก                                                   

กว่า 866 คน ซึ่งนางสาวอัญวีณ์ พรชัยวิบูลย์ ได้ให้อภัยบุคคลที่

ได้เคยกล่าวหมิ่นประมาทเพื่อมุ่งดูแลบุตรสาว โดยเก๋-อัญวีณ์ได้

กล่าวว่า วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อถอนแจ้งความคดีหมื่น

ประมาทกับผู้เกี่ยวข้องในคดีความที่ผ่านมา (2564) ระหว่างตน

กับบัวขาวเรื่องฟ้องต่อศาลให้บัวขาวรับรองบุตร-จ่ายค่าเลี้ยงดู

บุตร โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ทำาการไกล่เกลี่ยตกลง

กันที่ศาล โดยสรุปเราจะช่วยกันดูแลบุตรและจะถอนแจ้งความ

ร้องทุกข์ สำาหรับคดีนี้ที่เราตกลงกันได้และหาทางออกได้นั้น ต้อง

ขอบพระคุณคณะท่านผู้พิพากษาและท่านผู้ประนีประนอมศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง คุณทนายความ ทนายธีรธร มรกต

จินดา และคุณฟาง-กนกอร สวัสดิ์รัมย์ ทนายที่ปรึกษาที่ได้เข้า

มาช่วยเหลือให้คำาแนะนำาด้วยความเป็นธรรม โดยเก๋และบัวขาว

ต่างก็จะร่วมกันดูแลบุตรสาวต่อไป

‘ยามาฮ่า ไทยแลนด์’ พร้อมลุยเอเชียสนามที่ 1

บุรีรัมย์ • ทัพนักแข่ง ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เข้าสู่เกมการ

แข่งขันชิงความเป็นเจ้าแห่งความเร็วทวีปเอเชียอย่างเปิดทางการ 

ประเดิมสนามแรกรายการ เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2022 

กันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

25-27 มีนาคม 2565 สำาหรับโปรแกรมวันแรกของนักแข่ง ยามา

ฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เป็นช่วงของการซ้อม Practice ที่มีด้วย

กัน 3 ครั้ง โดยรุ่น Super Sport 600 cc ซึ่งแชมป์เก่าของรุ่นนี้

อย่าง “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ (56) ก็สามารถประเดิมการซ้อม

ด้วยผลงานที่ดี เรียกกำาลังใจให้กับตัวเองและทีมงานได้ดี ด้วยการ

ทำาเวลาต่อรอบดีที่สุดอยู่ที่ 1 นาที 39.886 วินาที ส่วนในรุ่น Asia 

Superbike 1000 cc คู่หูพระกาฬอย่าง “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์

ธนานนท์ (24) และ “ตี” อนุภาพ ซามูล (500) ต่างลงสนามซ้อม

ด้วยความคึกคักหลังจากที่ในช่วงพรีซีซั่นเทสต์สามารถทำาเวลาได้

เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ก่อนที่ “ตี” อนุภาพ ซามูล จะทำาเวลาต่อ

รอบดีที่สุดอยู่ที่ 1 นาที 36.195 วินาที ส่วนคู่หูทีมเมต “แสตมป์” 

อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ทำาเวลาดีที่สุดอยู่ที่ 1 นาที 36.266 วินาที 

สำาหรับรอบควอลิฟายที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยใน

รุ่น Super Sport 600cc “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จะลงสนามจับ

เวลาหาตำาแหน่งสตาร์ทในเวลา 09.30-10.00 น. ต่อด้วยการควอลิ

ฟายของรุ่น Asia Superbike 1000 cc ซึ่งคู่หู “แสตมป์-ตี” จะลง

สนามในเวลา 10.50-11.30 น.

‘ศิวกร’ คุม VAR เกมเวียดนามพ่ายโอมาน 0-1 

กรุงเทพฯ • “เปาโค้ช” ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite ของ

ประเทศไทย ร่วมทำาหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัด

เลือก รอบ 3 โซนเอเชีย กลุ่มบี ระหว่างทีมชาติเวียดนาม พบ ทีม

ชาติโอมาน ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน

มา โดยเกมดังกล่าว เวียดนามพ่ายให้กับโอมาน 0-1 ทั้งนี้ สหพันธ์

ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ยังเลือกผู้ตัดสินจากประเทศไทยให้ทำา

หน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก รอบ 3 โซน

เอเชีย  นัดที่ 10  ต่ออีกหนึ่งเกม ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 สำาหรับ

ศิวกรเคยทำาหน้าที่ผู้ตัดสินในห้อง VAR ในทัวร์นาเมนต์สำาคัญ

มาแล้วมากมาย อาทิ AFC U-23 Championship 2020, AFC 

Champions League ฤดูกาล 2020 และ 2021, ฟุตบอลโลกรอบคัด

เลือก รอบคัดเลือก รอบ 3 โซนเอเชีย และ AFC Women’s Asian 

Cup 2022 นอกจากนี้ 4 ผู้ตัดสินชาวไทยร่วมทำาหน้าที่ในการ

แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ FIFA International 

Friendly Match เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ กรุงเวียงจันทน์ 

สปป.ลาว โดย 4 ผู้ตัดสินไทยประกอบไปด้วย 1.นายสงกรานต์ บุญ

มีเกียรติ ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE 2.นายวิวรรธน์ จำาปาอ่อน ผู้

ตัดสินระดับ FIFA 3.นายราเชนทร์ ศรีชัย ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA 

ELITE 4.นายโชติระวีย์ ทองดวง ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA โดยเกม

ดังกล่าวปรากฏว่า สปป.ลาว ชนะมองโกเลีย 1-0.

กรุงเทพฯ • ทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะเนปาลไปได้ 2-0 โดยได้

ประตูในครึ่งหลังจากฟิลิป โรลเลอร์ และเชาว์วัตน์ วีระชาติ  ส่วนมา

โน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “การเปลี่ยนตัวช่วงท้ายอยาก

เห็นธีราทรที่เป็นกัปตันทีมได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอล ส่วนการที่ใช้วิง

แบ็กไปเล่นเป็นปีก เพราะเป็นแนวทางที่เคยทำาเอาไว้ตอนซูซูกิ คัพ 

จึงอยากจะลองดูอีกครั้งเท่านั้น เราไม่เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ๆ ออก เพราะ

ว่าอยากเห็นผลงานในสนามด้วย”

การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง

ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ทีมชาติไทย ทีม

อันดับ 112 ของโลก พบกับทีมชาติ

เนปาล ทีมอันดับ 167 ของโลก เมื่อวัน

ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ณ ชลบุรี สเตเดียม 

โดยเกมดังกล่าว มาโน โพลกิง 

เลือกวางอดิศักดิ์ ไกรษร เป็นหน้าเป้า 

พร้อมมี วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ และ

ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ สนับสนุน

ซึ่งรายชื่อนักเตะ 11 ตัวจริงทีม

ชาติไทย ประกอบด้วย พรรษา เหม

วิบูลย์, เชาว์วัตน์ วีระชาติ, อดิศักดิ์ ไกรษร (C), วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ, 

พิชา อุทรา, ทริสตอง โด, กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK), เควิน ดีรมรัมย์, 

ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์, เฉลิมศักดิ์ อักขี,  ธนบูรณ์ เกษารัตน์

ผลการแข่งขัน ทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะเนปาลไปได้ 2-0 

โดยทีมไทยกว่าเครื่องจะร้อนยิงประตูได้ก็ต้องรอถึงเวลาครึ่งหลัง

โดยนาทีที่ 78 ไทยได้ประตูขึ้นนำา 1-0 จากจังหวะที่ฟิลิป โรล

เลอร์ ทำาชิ่งกับทริสตอง โด ก่อนที่โรลเลอร์ล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไป

และนาทีที่ 88 ทีมชาติไทยนำาห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่เชาว์

วัตน์ วีระชาติ ลากบอลมากดด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าไป จบเกมทีมชาติ

ไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลไป 2-0

หลังจบการแข่งขัน มาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ดีใจที่สามารถเก็บ

ชัยชนะได้ เรายิงได้ 2 ประตูแล้วก็ไม่เสียประตู 

เกมรับทำาได้ดี คุมเกมได้หมด ดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้ง 

ซึ่งแฟนบอลชลบุรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำาให้บรรยากาศดีมากๆ”

“เข้าใจว่าแฟนบอลอยากเห็นการทำา

ประตู แต่ช่วงนี้เป็นช่วงสำาคัญของลีก ได้มีการ

ตกลงกับทีมเอาไว้ว่าจะเลือกผู้เล่นเป็น 2 ชุด 

และไม่มีใครได้ลงเล่นเกิน 90 นาที ดังนั้นในวัน

อาทิตย์จะเป็นผู้เล่นอีกชุดหนึ่ง ซึ่งทุกคนที่ลงไป

ก็ทำาได้ดี ทั้งพรรษา เหมวิบูลย์, เฉลิมศักดิ์ อักขี 

หรือผู้รักษาประตูทั้งสองคนมีจังหวะออกมาตัด

บอลและเล่นบอลด้วยเท้าได้ดี”

“เราไม่เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ๆ ออก เพราะ

ว่าอยากเห็นผลงานในสนามด้วย แม้ว่าประตู

จะมาช้าหน่อย แต่ก็สร้างโอกาสได้เยอะ อยาก

ให้นักเตะเข้าใจแนวทางการเล่นที่ทำามาและทุก

คนก็ทำาได้ดี”

“การเปลี่ยนตัวช่วงท้ายอยากเห็นธีราทรที่เป็นกัปตันทีมได้ลงเล่น

ต่อหน้าแฟนบอล เช่นเดียวกับกฤษดา ที่เป็นผู้เล่นของชลบุรี อยากให้ได้

ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง ส่วนการที่ใช้วิงแบ็กไปเล่นเป็นปีก เพราะ

เป็นแนวทางที่เคยทำาเอาไว้ตอนซูซูกิ คัพ จึงอยากจะลองดูอีกครั้งเท่านั้น”

ด้านอับดุลลาห์ อัล มูไตรี เฮดโค้ชเนปาล กล่าวว่า “ต้องแสดง

ความยินดีกับทีมชาติไทย แม้ว่าทีมของตนจะเล่นได้ดี และคิดว่าควร

จะเก็บผลการแข่งขันได้ แต่ก็ไปสร้างความผิดพลาดจนเสียประตูใน 2 

จังหวะทำาให้แพ้ไป”

“ส่วนในเกมที่เห็นโมโหผู้ตัดสินนั้นเป็นจังหวะมีอารมณ์ร่วมและ

‘มาโน’อยากให้ช้างศึกใหม่ โชว์ฝีเท้า

‘กาญจนบุรี’พร้อมรับ2มหกรรมกีฬาใหญ่ปี66

ศรีสะเกษ • นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

แถลงข่าวและลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ, นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช นายก

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี, นายปรีชา ลาลุน ผอ.ฝ่าย

พัฒนากีฬาเป็นเลิศ และนายยุธยา จีนหีต ผอ.สำานักผู้ว่าการ ร่วม

พิธี ณ โรงละครเธียร์เตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวัน

ที่ 24 มีนาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 

“กาญจนิกาเกมส์” ในปี 2566 นี้ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีความ

พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสนามจัดการ

แข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการ

กีฬา การดูแลรักษาความปลอดภัย 

การรักษาพยาบาล รวมทั้งการอำานวย

ความสะดวกในด้านที่พัก โดยจัดให้

นักกีฬาพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับ

สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละ

ประเภท พร้อมทั้งได้มีการกำาหนด

และวางแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนอย่าง

เคร่งครัด นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรี

ยังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

พร้อมให้การต้อนรับและอำานวยความ

สะดวกกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน กองเชียร์

และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามายัง

‘ไวเดอร์เฌอ’รอดวลนักเตะจีน

ทีมชาติไทยU23เร่งฟื้นฟูร่างกาย

จังหวัดกาญจนบุรีให้มีความประทับใจอีกด้วย

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า กกท.มีความเชื่อมั่นว่าจังหวัด

กาญจนบุรีมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันให้ประสบความ

สำาเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากจังหวัด

กาญจนบุรีมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันระดับชาติมาแล้ว

หลายรายการ ทั้งนี้ ในส่วนของการกำาหนดชนิดกีฬาในการแข่งขัน

นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรีจะร่วมกัน

พิจารณากับสมาคมกีฬาต่างๆ และสำารวจความพร้อมของสนาม

แข่งขันก่อนจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 

“กาญจนบุรีเกมส์” มีกำาหนดจัดวันที่ 19-29 สิงหาคม พ.ศ.2566 

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” วันที่ 

2-6 กันยายน พ.ศ.2566 และมี “น้องมัศยา” เป็นมาสคอตประจำา

การแข่งขันในครั้งนี้ โดยออกแบบเป็นรูปปลายี่สก ยืนยิ้มถือคบ

เพลิง โดยมีเปลวไฟสีส้มและด้ามคบเพลิงสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำา

จังหวัดกาญจนบุรี.

คิเอลลินีผิดหวังอิตาลีร่วงบอลโลก2สมัยซ้อน
ปารีส • อิตาลี แชมป์ยุโรปทีมล่าสุดต้องพลาดการเข้าไปเล่นในฟุตบอล

โลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน หลังโดนประตูในช่วงทดเจ็บพ่าย

คาบ้านให้กับนอร์ทมาซิโดเนีย ขณะที่โปรตุเกสและเวลส์ยังได้ลุ้นที่จะไป

ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2022 ต่อ 

อิตาลี ดีกรีแชมป์โลกสี่สมัยช็อกคาเมืองปาแลร์ โม เมื่อโดนประตูใน

ช่วงทดเจ็บของอเล็กซานดาร์ ตรายคอฟสกี ที่ยิงผ่านมือจิอันลุยจิ ดอนนา

รุมมา ผู้รักษาประตูอัสซูรีเข้าไป ทำาให้นอร์ทมาซิโดเนียบุกมาเฉือนชนะ 1-0

จากความพ่ายแพ้ส่งผลให้อิตาลีหมดลุ้นที่จะเข้าไปเล่นฟุตบอล

โลก 2022 รอบสุดท้ายที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้ว หลังจากเมื่อ 4 

ปีที่ผ่านมาในฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2018 ที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ พวกเขา

ก็ตกรอบหลังแพ้สวีเดนในรอบเพลย์ออฟ

นับเป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของแฟนบอลเป็น

อย่างมาก สำาหรับชาติที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาทุกสมัยนับตั้งแต่ปี 

1958 และความล้มเหลวครั้งนี้ยิ่งน่าตกใจเมื่อเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาเพิ่งจะ

คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร เมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ความสำาเร็จในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเป็นส่วนหนึ่งจาก

ผลงานของลูกทีมของโรแบร์ โต มันชินี ผู้จัดการทีมที่พาอิตาลีสร้างสถิติ

โลกด้วยการไม่แพ้ทีมใดติดต่อกัน 37 แมตช์ แต่การเสมอ 4 จาก 5 

แมตช์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบคัดเลือกโซนยุโรปในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงที่ผ่านมา ทำาให้อิตาลีเป็นอันดับสองของกลุ่ม เป็นรองสวิตเซอร์

แลนด์ และต้องมาสุ่มเสี่ยงกับรอบเพลย์ออฟอีกครั้ง

“มันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย นับเป็นความผิดหวังอย่างมาก”  

จอร์ โจ คิเอลลินี กัปตันทีมชาติอิตาลี กล่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ

อิตาลี “พวกเราทำาผิดพลาดกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว และ

นี่คือราคาที่เราต้องจ่าย มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัด”

นอร์ทมาซิโดเนีย ชาติในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งมีประชากรเพียง 

2 ล้านคน เคยเสมออิตาลีที่ตูรินในเวิลด์คัพ 2018 รอบคัดเลือก และใน

ครั้งนี้ยังสามารถเอาชนะเยอรมนีได้ก่อนจะผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิง

แชมป์แห่งชาติยุโรปได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา

“พวกเราเอาชนะพวกอิตาเลียนด้วยวิถีของฟุตบอลอิตาเลียน เรา

ยิงประตูได้จากโอกาสที่มีเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น” บลาโกจา มิลเลฟสกี 

โค้ชของนอร์ทมาซิโดเนีย กล่าว

นอร์ทมาซิโดเนียจะต้องเดินทางไปเล่นที่ปอร์ โตในวันอังคารหน้า 

เจอกับโปรตุเกส แชมป์ยูโร 2016 ที่เปิดเอสตาดิโอ โด ดราเกา ชนะตุรกี 

3-1 ส่งผลให้ตุรกีที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาตั้งแต่ได้อันดับสามในเวิลด์

คัพ 2002 ตกรอบไป ส่วนโปรตุเกสที่เข้ารอบมาตลอดตั้งแต่ปี 1998 

และฝันของคริสเตียโน โรนัลโด ที่จะเล่นบอลโลกในวัย 37 ปียังมีอยู่

ส่วนเวลส์ซึ่งลุ้นจะไปบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1958 เล่นใน

คาร์ดิฟฟ์เอาชนะออสเตรีย 2-1 แต่เกมเพลย์ออฟนัดสุดท้ายในบ้านของ

พวกเขาต้องรอถึงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย เนื่องจากสงครามใน

ยูเครนที่ทำาให้เกมสกอตแลนด์กับยูเครนต้องเลื่อนออกไป.

ยูเออี • ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี ที่เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันฟุตบอล ดูไบ คัพ 

หลังจากนัดแรกพ่ายนักเตะกาตาร์ 0-1 และนัดที่สองจะพบกับจีน 

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้

ล่าสุดเมื่อค่ำาวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) นักเตะทีมชาติไทยชุด u23 ได้ฝึกซ้อมที่สนาม

ในสมาคมฟุตบอลยูเออี โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 

ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งกลุ่มที่ลงสนามเมื่อวานได้เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย 

ส่วนนักเตะตัวสำารองก็ลงเรียกแมตช์เพิ่มความฟิต

ก่อนการฝึกซ้อม วิลเลียม ไวเดอร์เฌอ กองกลางทีมชาติ

ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กล่าวว่า “การซ้อมวันนี้ค่อนข้างผ่อน

คลาย หลังจากที่เรามีเกมมาเมื่อวานและเราต้องฟื้นฟูร่างกาย วัน

นี้เรามีการซ้อมแบบสมอลไซส์ ซึ่งเป็นการซ้อมที่ดี”

“ทุกคนในทีมน่ารักมาก พยายามช่วยเหลือกัน และดีใจที่

ได้ทำางานร่วมกับพวกเขา เกมกับจีน พวกเขาเป็นทีมระดับท็อป 

เราจะมีการดูวิดีโอ และแน่นอนเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ที่สุด”

“ผมสัมผัสได้ถึงกำาลังใจจากแฟนบอลไทย ทั้งที่บ้านและ

ที่มาที่สนามในเกมล่าสุด หวังว่าจะมาช่วยกันอีกครั้งในเกมต่อไป 

ขอบคุณสำาหรับทุกกำาลังใจครับ”

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยชุด u23 จะพบกับทีม

ชาติจีน ที่สนามอัล อาวีร์ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา          

19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี และ

เอไอเอส เพลย์.

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟ

ซี” ในศึกฟุตบอล เอ็ม-150 แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2021/2022 

โดยเกมนัดที่ 29 จะเปิดสนามทะเลหลวงรับการมาเยือนของ

ทีม “ยักษ์แสด” อุดรธานี เอฟซี วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 

เวลา 18.00 น. โดยเกมนัดนี้ทีมมีเดิมพันกับอันดับที่ต้องขยับ

ขึ้นเป็นรองจ่าฝูงให้ได้

ล่าสุด “กัปตันอ๊อด” ศิลา ศรีกำาปัง กองหลังวัยเก๋าของ

ค้างคาวไฟ เปิดเผยว่า นัดนี้ทีมต้องเก็บ 3 แต้มให้ได้สถาน

เดียว เพราะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการขยับกลับไปอันดับสองของ

ตาราง และคว้าโควตาเลื่อนชั้นภายในปีนี้ตามที่ทีมมีเป้าหมาย

ไว้ สำาหรับความพร้อมของทีมนั้น ผู้เล่นตัวหลักสามารถลง

สนามได้ครบทุกตำาแหน่ง และพร้อมสู้เต็มที่ในทุกนาทีที่ได้ลง

สนาม

“ในเกมนี้พวกเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ โดยไม่ประมาท

คู่แข่ง แม้อุดรธานี เอฟซี จะมีปัญหาภายในทีม แต่ผมมอง

ว่านักกีฬาเมื่อเข้าสู่สนามแข่งขันเขาต้องสู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรี

ของตัวเอง ส่วนค้างคาวไฟนั้นต้องเต็มที่และเตรียมพร้อมให้

มากกว่าคู่แข่งหลายเท่าเช่นกัน” กัปตันอ๊อดกล่าว

กัปตันอ๊อดกล่าวด้วยว่า ค้างคาวไฟมีเกมแข่งขันในไทย

ลีก 2 อีก 6 นัดก่อนสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งนักเตะทุกคนตั้งความ

หวังว่าอยากชนะในทุกเกมเพื่อคว้าตั๋วเลื่อนชั้นให้ได้ แต่ตอน

นี้เราโฟกัสแบบนัดต่อนัดก่อน เพราะทุกเกมมีความยากที่แตก

ต่างกัน อย่างไรก็ดี ขุนพลค้างคาวไฟตอนนี้ต้องการกำาลังใจ

จากแฟนบอล จึงขอให้เข้ามาชมและเชียร์กันในสนามให้มากๆ

สำาหรับ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ปัจจุบันแข่งขัน

ผ่านไปแล้ว 28 เกม มีอันดับรั้งอยู่ที่ 3 ของตาราง มี 55 แต้ม 

ตามหลัง ลำาพูน วอริเออร์ ทีมอันดับสอง อยู่ 1 แต้ม และตาม

หลังตราด เอฟซี จ่าฝูง อยู่ 3 แต้ม.

‘ค้างคาวไฟ’ลุ้นชนะ‘ยักษ์แสด’ขึ้นรองฯ

ตกรอบ • จอร์ โจ คิเอลลินี (ขวา)  กัปตันทีมชาติอิตาลี เข้าไปปลอบ

ใจ จิอันลุยจิ ดอนนารุมมา ผู้รักษาประตู โดยอิตาลีต้องตกรอบ

ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน หลังโดนนอร์ทมาซิโดเนียบุกมา

เฉือนชนะ 1-0 ในรอบเวิลด์คัพ 2022 โซนยุโรปรอบเพลย์ออฟ ที่ปา

แลร์ โม ประเทศอิตาลี.

“กัปตันอ๊อด” ศิลา ศรีกำาปัง

กองหลังวัยเก๋าของค้างคาวไฟ

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

วิลเลียม ไวเดอร์เฌอ

กองกลางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

ต้องสู้เพื่อ

ลูกทีมของตัวเอง 

จึงทำาให้เกิดอารมณ์รุนแรง 

แต่เมื่อจบเกมเรายอมรับ

ผลการแข่งขัน เราไม่ได้แพ้

เกมนี้เพราะผู้ตัดสิน แต่แพ้

เพราะพลาดใน 2 จังหวะ 

และกรรมการไม่ได้มีส่วน

ต่อความพ่ายแพ้ของทีมแต่

อย่างใด”

สำาหรับโปรแกรมการ

อุ่นเครื่องนัดต่อไปของ

ทีมชาติไทยจะมี

ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 

27 มีนาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ณ 

สนามบีจี สเตเดียม ทีม

ชาติไทย พบ ทีมชาติซูริ

นาเม (อันดับที่ 140 ใน

ฟีฟ่า แรงกิง) ถ่ายทอด

สด AIS PLAY และ

ไทยรัฐทีวี.

ฟิลิป โรลเลอร์

ยิงประตูแรกให้ไทยนำาเนปาล

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน
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10 บันเทิงเทศ

กระแสการกินเนื้อวัวกําลังมาแรงครับ โดยเฉพาะในหมูคน

รุนใหม เพราะเนื้อนั้นอุดมไปดวยโปรตีน วิตามิน เกลือแร ที่ชวย

เพิ่มการเจริญเติบโตของกลามเนื้อ ยิ่งชวงนี้มีการเลี้ยงเนื้อวัวใน

ประเทศเราเอง ปรากฏวาไดผลดีมาก วากันวามีรสชาติดีกวาเนื้อ

ของตางประเทศที่วาดังๆ ดวยซ้ําไป

พูดถึงเนื้อทําใหน้ําลายสอออกมาทันทีครับ เพราะนึกถึงราน

กวยเตี๋ยวเนื้อของเจลั้งที่จังหวัดเพชรบุรี ที่เวลาผานไปผานมาผม

เปนจะตองแวะเขาไปชิมทุกครั้งไมเคยพลาด ไมใชเฉพาะตัวผม

และเพ� อนๆ ที่นิยมเนื้อเทานั้น แมกระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีของ

ไทยอยางต่ํา 2 ทาน รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปจจุบัน อดีต 

กกต.ผูวาราชการจังหวัด ดาราดังๆ ก็เคยแวะมาชิมฝไมลายมือ

ของเจลั้ง ที่มีช� อจริงๆ วา สุรางค แซพัว กันทั้งนั้น และตางก็

ยอมรับวาฝมือของเจลั้งถือวาสุดยอดอรอยจริงๆ

จะไมใหอรอยไดอยางไรในเม� อเจลั้งเคยเปนแมคาขายเนื้อ 

มีโรงงานทําลูกชิ้นเนื้อทั้งขายปลีกและขายสงในตลาดสดของ

จังหวัดเพชรบุรีทุกวัน จึงมีความรูเร� องเนื้อสวนตางๆ เปนอยาง

ดี ตั้งแตการเลือกซื้อเนื้อวัว เจลั้งจะเลือกซื้อเฉพาะวัวที่กินผักกิน

หญาทั่วๆ ไป เทานั้น จะไมเลือกเอาวัวที่เลี้ยงโดยวิธีขุน เนื้อวัว

ที่นี่จึงอรอยมากกวาปกติ และเจลั้งจะใชเนื้อสวนที่ดีที่สุดมาใสใน

กวยเตี๋ยวใหลูกคาไดชิม เชน เนื้อสด ลูกคาบางทานบอกไมเอา

เพราะกลัววาจะเหนียว เจลั้งบอกวาไมตองกลัว เพราะที่รานเนื้อ

สดจะใชเนื้อสันในที่มีราคาแพง เนื้อจึงนุมเปนพิเศษ และเนื้อสวน

ที่อรอยมีขายทุกวันมิได

ขาด คือ เนื้อน�องลาย 

เนื้อเอ็นกรอบ

สูตรเด็ดอีกอยาง

อยูที่น้ําซุปของเจลั้ง 

กวยเตี๋ยวจะอรอยหรือไม

อรอยก็อยูที่ตรงนี้ น้ําซุป

เธอไดจากน้ําจากการทํา

ลูกชิ้นที่หวานแสนหวาน

นั่นแหละครับ โดยไมตอง

ผสมอะไรตออะไรใหยุง

ยากมากความ

ที่สําคัญอีกอยาง

คือ น้ําจิ้ม ที่เมืองเพชร

นี้ น้ําจิ้มจะมีรสชาติ

แปลกไมเหมือนจังหวัดอ� นๆ 

เหมือนหวานแตเผ็ดลึก โดยเจลั้ง

จะตองตระเวนหาซื้อน้ําตาลตาม

แหลงผลิตน้ําตาลโตนดที่ทําจาก

ตนตาล ปหนึ่งๆ จะมีเพียงหนา

เดียว เอามาเก็บตุนไวเปนโองๆ 

ครั้งละหลายหม� นบาท พริกที่ใชก็

เปนพริกกะเหรี่ยงแทๆ ที่มีความ

เผ็ดรอน แตมีกลิ่นหอมเปนที่รูจัก

กันดีอยูแลววาเมืองเพชรนั่นมี

พริกกะเหรี่ยงอยูมากมาย เจลั้ง

เธอจะเอามาปนเองผสมกับซอส

พริก ทําเปนน้ําจิ้มเวลากินลอง

คีบเอาลูกชิ้นที่กรอบนุมสักลูกจิ้ม

กับน้ําจิ้มที่มีรสชาติคลายๆ กับน้ํา

จิ้มสุกี้ แตไมใสงากับเตาหูยี้ ใส

น้ําตาลโตนดกับพริกกะเหรี่ยงแทน จะหอมกลิ่นของพริกมาก รส

ชาติแซบจริงๆ ครับ แคเขียนถึงนี้น้ําลายยังสอออกมาเลย จน

อยากจะขับรถไปกินเสียเดี๋ยวนี้ดวยซ้ําไป

เม� อไปถึงรานแลว กอนอ� นขอแนะนําใหสั่ง ลวกจิ้ม มากิน

กอนเปนอันดับแรกก็จะเปนการดีที่สุด

ครับ ในจานจะมีทั้งเนื้อน�องลาย (ที่มี

ราคาแพงมาก) เนื้อสด เอ็นแกว ตับ 

หัวใจ ฯลฯ เอามาจิ้มกับน้ําจิ้มสูตรพิเศษ 

จะอรอยลิ้นเปนอยางยิ่งเชียวครับ

ท่ีน้ีจะส่ังกวยเต๋ียวเน้ือสด กวยเต๋ียว

ลูกช้ิน กวยเต๋ียวเน้ือเป� อย ก็ตามแตใจ

ชอบครับ ยืนดูเจล้ังทํากวยเต๋ียวแลวจะ

เพลินและแปลกมาก เพราะไมเห็นเจแก

ปรุงอะไรเลย แคลวกเสนลวกถ่ัวงอกหรือ

ผักบุงและเน้ือสด ตักลูกช้ินข้ึนมาใสชาม 

ตักนํ้าซุปราด แลวยกออกมาเสิรฟเลย 

ถามไถเจล้ังก็ไดความวาในนํ้าซุปน้ันปรุง

สําเร็จมาเรียบรอยแลว เพราะฉะน้ันอยา

เพ่ิงรีบเติมเคร� องปรุงอะไรใสลงไปเปนอัน

ขาด ชิมนํ้าซุปกอนเติมจะเปนการดีท่ีสุด

และเตรียมตักนํ้าจ้ิมท่ีใหไวบนโตะใสถวย

เพ� อไวจ้ิมเน้ือสด จ้ิมลูกช้ิน ก็จะเพ่ิมความอรอยมากข้ึนครับ

ถาไปกันหลายคนจะกินกับขาวตองสั่ง เกาเหลาหมอไฟ มา

ชิม ก็จะมีทุกอยางใสมาในหมอไฟ จะเอาเนื้อสวนไหน ไมชอบ

สวนไหน ขอใหบอก เจลั้งเธอจะตามใจลูกคาเสมอ แตอยาลืมให

ใสเนื้อสวนที่เรียกวาผาขี้ริ้ว ที่ทําใหเคี้ยวไดกรอบ มัน แคนี้ก็จะ

อิ่มแบบอรอยจนลุกแทบไมขึ้นแลวครับ

เจล้ังเธอเปดรานขายกวยเต๋ียวเน้ือมานานกวา 30 ป จนสง

ลูกชาย ลูกสาว เรียนจบนิเทศศาสตรและบัญชีจากมหาวิทยาลัย

ช� อดัง แตลูกท้ังสองคนก็ไมไดทํางานตามท่ีไดรํ่าเรียนมา กลับมา

ชวยกันขายกวยเต๋ียวเหมือนคุณแม แตอยูคนละราน โดยลูกชายคือ   

คุณสุรนาถ นาคสิเนหผล ขายกวยเต๋ียวเน้ืออยูในตัวเมืองใกลๆ  

โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ช� อรานกวยเต๋ียวเน้ือเจล้ัง สาขา 1 (โทร.

09-9392-6541) โดยเปนสูตรเดียวกันกับท่ีรานเจล้ังทุกอยางครับ

นอกจากจะขายกวยเตี๋ยวเนื้อจนโดงดังเปนที่รูจักกันทั่วไป

แลว เจลั้งเธอยังรับสอนวิธีการทํากวยเตี๋ยวรวมทั้งสูตรทั้งหมดที่

ทําใหกวยเตี๋ยวอรอยอยางไมปดบังอําพราง สนใจติดตอไดครับ

กวยเตี๋ยวเนื้ออรอยที่ราน 

กวยเตี๋ยวเนื้อเจลั้ง
จังหวัดเพชรบุรี

ช� อราน  กวยเต๋ียวเน้ือเจล้ัง

เจาของ  คุณสุรางค (เจล้ัง) แซพัว

สถานท่ี  จังหวัดเพชรบุรี รานอยูในตัวเมืองเพชรบุรี จากจวนผูวาไปตามถนนดําเนินเกษม ผานวัด

มหาธาตุไปอีกประมาณ 300 เมตร จะพบรานอยูดานซายมือ เปดบริการต้ังแตเวลา 08.00-17.00 น. โทรศัพท 08-1527-

5323, 08-0111-1205

ากพูดถึงนักเทนนิสหนุ่มมืออาชีพที่เป็นดาวเด่นและน่า

จับตามองที่สุดของวงการ ต้องมีชื่อ แคสเปอร์ รุด นัก

เทนนิสอาชีพ วัย 23 ปี อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน เขา

เป็นนักกีฬาสัญชาตินอร์เวย์คนแรกที่คว้าแชมป์ ATP มากถึง 7 

รายการ โดยปี 2021 เขาคว้ามาได้ถึง 5 รายการ และปี 2022 

คว้าอีก 1 รายการจากทัวร์นาเมนต์ Argentina Open 2022 และ

เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขัน ATP Tour Masters 1000

แคสเปอร์ รุด เริ่มสนใจกีฬาเทนนิสตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนที่

มีระเบียบวินัยและขยันฝึกซ้อมอย่างมาก โค้ชของเขาคืออดีตนัก

เทนนิสมือวางอันดับที่ 36 ของโลก “คริสเตียน รุด” ผู้เป็นทั้งคุณ

พ่อและโค้ชส่วนตัว ทำาให้นักหวดลูกสักหลาดคนนี้ประสบความ

สำาเร็จตามที่เขาเคยฝันเอาไว้ เริ่มก้าวเข้าสู่วงการเทนนิสเยาวชน

ครั้งแรกในปี 2015 ทำาผลงานได้ดีเยี่ยมในฐานะผู้เล่นเยาวชน

ประเภทคู่ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันวิมเบิลดัน 

(Wimbledon) และเฟรนช์ โอเพ่น (French Open)

หลังจากนั้นก็เริ่มเส้นทางนักเทนนิสอาชีพเต็มตัว โดยเริ่มไต่

อันดับจากที่ 200 ของโลก ในปี 2016 สามารถ Turned Pro ได้รับ

‘เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย’

‘แคสเปอร์ รุด’กับเส้นทางแชมป์ATP TOUR

การจัดอันดับให้เป็นผู้เล่น

เยาวชนอันดับ 1 ของโลก 

ซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์คนแรก

ที่ทำาสถิตินี้ ได้ และได้เข้า

ร่วมแข่งขันเทนนิสอาชีพ

ครั้งแรก ในรายการ ATP 

Challenger ซึ่งสามารถ

คว้าแชมป์ Copa Sevilla 

มาครอง หลังจากเอาชนะ 

Taro Daniel ในรอบชิงชนะ

เลิศ กลายเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดลำาดับที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำาได้ และใน

ทัวร์นาเมนต์นี้เขามีชัยชนะเหนือผู้เล่น 150 อันดับแรก จึงได้รับสิทธิ์ Wild Card ซึ่งเป็น

สิทธิ์ที่ทางสมาพันธ์เทนนิสนานาชาติส่งบัตรเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน Chengdu Open 

2016 ซึ่งเป็นรายการ ATP World Tour ทัวร์นาเมนต์แรกของเขา แต่สุดท้ายเขาก็ยังไปไม่

ถึงฝั่งฝัน พ่ายให้กับ Viktor Troicki ในรอบแรก กระทั่งในปี 2018 เขากลับมาคว้าชัยชนะ

อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่ง Australian Open 2018 รอบแกรนด์สแลม

ปี 2022 นี้ แคสเปอร์ รุด สามารถคว้าแชมป์ ATP ในการแข่ง Argentina Open 

นับเป็นรายการที่ 7 ในการแข่งเทนนิสอาชีพของเขา หลังจากเอาชนะ Diego Schwartzman ในรอบชิงชนะเลิศ 

และนั่นทำาให้เขากลายเป็นนักหวดชาวนอร์วิเจียนคนแรกที่ได้แชมป์ ATP TOUR ทำาให้อันดับของเขาทะยานสู่

มือวางอันดับ 8 ของโลกในตารางจัดอันดับ ATP Ranking และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดใน 

ATP TOUR ที่มีสไตล์การตีลูกด้วยแบ็กแฮนด์สองมือที่เร็วและแรง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการเอาชนะคู่ต่อสู้ 

แฟนนักหวดลูกสักหลาดไม่ควรพลาดกับรายการเทนนิส ATP ซึ่งรวมนักหวดโปรไฟล์ โดดเด่นดีกรีเป็นแชมป์

หลายรายการ ทำาให้รอบไฟนอลปีนี้ยังคงเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แฟนเทนนิสทั่วโลกรอลุ้นว่าตัวเต็งอย่าง ยอโควิช จะ

ยังคงครองความยิ่งใหญ่ หรือนักหวดหน้าใหม่จะมาช่วงชิงแชมป์ไปครองเพื่อแจ้งเกิดเต็มตัว ร่วมลุ้นและติดตาม

ช็อตตีโต้ในรายการศึกเทนนิส เอทีพี 250 (Tennis ATP TOUR 250) ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS ONE สุดยอด

ช่องกีฬาแอกชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV. 

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

ค
รบรอบ 52 ปี ช่อง 3 จัดหนัก

จัดเต็มถ่ายทอดสดเปิดตัวพระ-

นาง นักแสดงทั้ง 5 คู่

อย่างอลังการจากโปรเจ็กต์

ละครชุดสุดยิ่งใหญ่ใน

ชื่อ ดวงใจเทวพรหม 

Debut Night แรง

ติดเทรนด์ทวิตเตอร์

ประเทศไทยอันดับ 1 

ด้วยแฮชแท็ก #ดวงใจ

เทวพรหมdebutnight 

อย่างรวดเร็ว เรียกว่า

สิ้นสุดการรอคอย 9 ปี ได้

สมศักดิ์ศรีและสวยงาม หลัง

จากประสบความสำาเร็จเป็นพลุแตกจาก

ละครชุดในตำานานสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ที่

สร้างปราฏการณ์คุณชายฟีเวอร์จนโด่ง

ดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ   

โดยบรรยากาศดำาเนิน

ไปด้วยความคึกคักภายใต้

มาตรการการป้องกันโค

วิด-19 ณ ลาน RIVER 

PARK AT ICON SIAM 

โดยได้สองพิธีกรคู่หู ต้น

หอม-ศกุนตลา เทียน

ไพโรจน์ และนุ้ย-ธนวัฒน์ 

ประสิทธิสมพร กล่าวต้อนรับ 

ก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดเรื่องที่ 1 ลออ

จันทร์ ผลงานจากค่ายแอค-อาร์ต เจ

เนเรชั่น จำากัด นำาแสดงโดย กลัฟ-คณา

วุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รับประกบคู่ จีน่า-ญี

นา ซาลาส ครั้งแรก ต่อด้วยเรื่องที่ 2 ขวัญ

ฤทัย ผลงานจากค่ายโนพลอบเบลม จำากัด 

นำาแสดงโดย ไมกี้-ไมค์ ปณิธาน กับ ญดา-

นริลญา กุลมงคลเพชร เรื่องที่ 3 ใจพิสุทธิ์ 

ผลงานจากค่ายเมตตาและมหานิยม จำากัด 

นำาแสดงโดย เทศน์ ไมรอน ประกบคู่ครั้ง

แรกกับ อุ้ม-อิษยา ฮอสุวรรณ เรื่องที่ 4 ดุจ

อัปสร ผลงานจากค่ายเมกเกอร์ วาย จำากัด 

นำาแสดงโดย กองทัพ พีค ประกบคู่ ม้ินท์-                           

รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร และเรื่องที่ 5 

พรชีวัน ผลงานจากค่ายกู๊ด ฟีลลิ่ง จำากัด 

นำาแสดงโดยน้องใหม่สุดฮอต เก้า-นพเก้า 

เดชาพัฒนคุณ จับคู่ร่วมกับ พีพี-ปุญญ์ปรีดี 

คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์. 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จำากัด (มหาชน) ร่วมกับทรูวิชั่นส์, ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด, บริษัท ฮอนด้า ออ

โตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด, ทรู 5G 

และนิตยสาร HELLO! จัดงาน OSCARS 

PARTY : NEVER NORMAL NIGHT อุ่น

เครื่องนับถอยหลังสู่งานออสการ์ ครั้งที่ 

94 ประจำาปี 2022 หนึ่งในงานประกาศ

รางวัลเวทีใหญ่ที่แฟนหนังรอคอยมากที่สุด                                               

จัดขึ้นที่โรงละคร Dolby Theatre ย่าน

ฮอลลีวูด ตรงกับเช้าวันที่ 28 มีนาคม

นี้ เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ชมสดพร้อมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียว

ในประเทศไทย ให้เหล่าคอหนังได้ชมกัน

แบบฟรีๆ ผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์พา

รากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 

เป็นต้นไป

โดยมีคนดังมาร่วมงานในลุคส์

เฉิดฉายกันอย่างคับคั่ง อาทิ ภูวินทร์ ตั้ง

ศักดิ์ยืน, ปอนด์ ณราวิชญ์, คูเปอร์ ภัทร

พสิษฐ์, ปอย กฤษณพงศ์, แบงค์ อนุ

สิทธิ, อินทัช ณภัทร, เชน ณัชพล, ไนน์ 

ณัฏฐณิชา, เจ ศวัส, เสือ กฤษณะพงศ์, ปัทมวดี เสนาณรงค์, ฐิติ

พงศ์ ล้อประเสิรฐ์, ณิชชา บุณยากร ฯลฯ ภายในงานได้รับเกียรติ

จาก นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการ

ตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) พร้อม

ด้วย องอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) โดยมี ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ รอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำากัด มาร่วม

งานด้วย ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์. 

‘คิมม่อน-ฟ้าใส’พิสูจน์รักข้ามภพ

ใน‘เจ้าหญิงหลงยุค’ทาง‘ช่อง9’

ตั้งแต่มีการปล่อยภาพฟิตติ้งของซี

รีส์เจ้าหญิงหลงยุค ผลงานค่ายไผ่ร้อยกอฯ 

ของผู้จัด หญิง-อริยา บัวคง ออกอากาศ

ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 

แฟนๆ ต่างก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ชมผลงาน

ของ 2 คน 2 ขั้ว ที่โคจรมาเจอกันเป็นครั้ง

แรก สำาหรับ คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑา 

ซึ่งรับบท รัฐ และฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น 

รับบท เจ้าหญิงกรรณิกาเกสร

โดย คิมม่อน วโรดม หนุ่มหน้าใสที่มี

แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศ แจ้งเกิด

กับการเป็นนักแสดงนำาในซีรีส์แนว BOY 

LOVE ซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคถือว่าเจ้าตัว

ได้ขยับมารับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกคู่

กับฟ้าใส ปวีณสุดา ที่แจ้งเกิดจากวงการ

นางงาม เจ้าของตำาแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทย

แลนด์ 2019 และเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย 

มิสยูนิเวิร์ส 2019 ที่ขอก้าวเข้ามาชิมลาง

งานแสดงเป็นครั้งแรก 

พร้อมกันนี้ยังรวบรวมนักแสดงมาก

ฝีมือไว้อีกมากมาย ทั้ง ซูซี่-สุษิรา แอนจิ

ลีน่า แน่นหนา รับบท พอลล่า, มอส-พิ

เชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง รับบท สุธี, เติร์ท-อาทิ

ชา ธนาถิรายุส รับบท โชเบ, ท็อด-สุทธิ

พงษ์ นาคแดง รับบท ราเมศ, เจน-ณฐ

มณฑ์ งามกนก รับบท พีพี, รุ่งรัตน์-ดวง

ขวัญ รับบท พัชรี, นุ้ย-ชูเกียรติ เอี่ยมสุข 

รับบท เมธา, พยัพ คำาพันธุ์ รับบท พ่อ

หมอ ฯลฯ กำากับการแสดงโดย อ๊อด-รา

เมศ เรืองประทุม ได้ชายแฮ็คส์-ดร.วโรดม 

ศิริสุข รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ ลงจอให้ชม

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. 

(หลังเคารพธงชาติ) ทางช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30 เริ่มตอนแรก 16 เมษายนนี้.

‘เมเจอร์ฯ’จัดเดินพรมแดง

นับถอยหลังสู่งานออสการ์ 

บรรยากาศอบอวลไปด้วย

ความฟินและความประทับใจ

ขั้นสุด ส่งท้ายงาน Exhibition 

รูปแบบ Digital Art สุดล้ำา Bad 

Buddy ILLUMINATION กับกิจ

กรรมเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดระเบียง 

Talk ที่จัดเต็มแทนคำาขอบคุณ

เหล่าแฟนคลับ สัมผัสโมเมนต์

สุดประทับใจและร่วมพูดคุย

ถึงเรื่องราวความสนุกของซีรีส์

กระแสปังแห่งปี แค่เพื่อนครับ

เพื่อนจาก GMMTV ที่ไม่เคย

เล่าที่ไหนมาก่อนแบบหมด

เปลือก กับเหล่านักแสดงนำา

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน-

กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เลิฟ-ภัทรา

นิษฐ์ ลิ้มปติยากร, มิ้ลค์-พรรษา 

วอสเบียน, เดรก-สัตบุตร แลดิกี 

ณ House of Illumination ชั้น 8 

ศูนย์การค้า Central world

เริ่มสตาร์ทความประทับใจ

ด้วยพิธีกรอารมณ์ดี เลโอ โซส

เซย์ เชิญคู่จิ้นคู่ฮิต โอม-นนน 

มาทักทายแฟนๆ บอกเล่าความ

รู้สึกและขอบคุณแฟนคลับที่มอบ

ความรักให้อย่างท่วมท้น จาก

นั้น เลิฟ-มิ้ลค์-เดรก ก็ขึ้นมาบน

เวทีร่วมเปิดระเบียง Talk ด้วย

กัน นอกจากนั้นยังจัดเซอร์ไพรส์

วันเกิดให้ โอม อายุครบ 22 ปี 

ซึ่งตรงกับวันจัดกิจกรรม วันที่ 

22 มีนาคม 2565 ด้วย ทำาเอา

โอมถึงกับน้ำาตาซึมที่แฟนๆ ทำา

คลิปพิเศษมาให้และรู้สึกปลื้มใจ ตื้น

ตันใจสุดๆ แต่ไม่พอแค่นั้น นนนยังยก

เค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ โอมบนเวทีอีก

ด้วย พร้อมให้ของขวัญสุดพิเศษเป็น

ชุดสังฆทานสำาหรับนำาไปทำาบุญด้วยกัน 

และทั้งคู่ก็สวมกอดกัน จนแฟนๆ ลั่น

ชัตเตอร์รัวๆ เพื่อเก็บภาพประทับใจที่

แสนอบอุ่นหัวใจอย่างเต็มที่. 

‘โอม-นนน’รวมตัว‘แค่เพื่อนครับเพื่อน’

ส่งท้าย‘Bad Buddy ILLUMINATION’

ฉลองครบรอบ52ปีวิกพระรามสี่

เปิดเซตนักแสดง‘ดวงใจเทวพรหม’ 



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก

กลวยไมสกุลหวายรายใหญของโลก กลวยไม

ตัดดอกสกุลหวายพันธุที่นิยมปลูกกันมาก 

ได้แก่ พันธุ ์บอมโจแดง บอม17 เอียสกุล 

ขาวสนาน ขาวประวิทย แอนนา ซากุระ 

เปนตน ซึ่งต.บานใหม  อ.บางใหญ เปนหนึ่ง

ในแหลงปลูกกลวยไมที่สําคัญของ จ.นนทบุรี 

เกษตรกรนิยมปลูกกลวยไมสกุลหวาย ซึ่ง

ผลิตไดคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ เน� องจากผลิต

ไดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เกษตรกรใสใจดูแลสวนกลวยไมของตัวเอง

เปนอยางดี ผลผลิตไดคุณภาพตามที่ลูกคา

ตองการ คือ กลวยไมติดดอกดก ชอใหญ สี

สดสวย ขั้วดอกเหนียว ติดดอกทน 

เปดตัวรถใหม     ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง 

แถลงขาวเปดตัวรถจักรยานยนตฮอนดาใหม 4 รุน  All New Click160 , New Dax125 , New 

NT1100 และ New GOLDWING Black Edition ที่บูธรถจักรยานยนตฮอนดา ในงานบางกอก

มอเตอร โชว วันที่ 23 มีนาคม- 3 เมษายน ที่อิมแพ็คชาเลนเจอรฮอลล เมืองทองธานี

พัฒนาองคความรู    นพ.ยงยศ ธรรมาวุฒิ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับ สุเมธ งามเจริญ ประธาน บจก.เอ- พลัส ซัพพลาย 

เจาของผลิตภัณฑคอสเมติกแบรนดเอบอนเน� เพ� อการพัฒนาองคความรูและผลิตภัณฑจากกัญชา 

กัญชงและพืชสมุนไพรอ� นท่ีเก่ียวของในการพัฒนาสูตรตํารับเพ� อประโยชนทางการแพทยและ

ทางการพาณิชย ณ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แปลงใหญกลวยไมต.บานใหม นนทบุรี ผนึกกําลัง

ผลิตกลวยไมมาตรฐาน GAP สงออกตลาดทั้งในและตปท.

นายสมชาย คลอยสาย ประธานแปลงใหญกลวยไม ต.บานใหม 

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี เปดเผยวา เกษตรกรไดรวมกลุมเปนแปลง

ใหญในป 2561 มีสมาชิก 34 ราย พื้นที่ปลูก 626.75 ไร เรา

ผลิตกลวยไมอยางพิถีพิถัน ทุกแปลงผานมาตรฐานสินคาเกษตร

ปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP สําหรับกลวยไมสกุลหวายเปน

สายพันธุที ่ดูแลไดงาย และการผลิตเปนไมตัดดอกก็สามารถ

ทําคุณภาพไดดี กลุมมีจุดเดนเร� องคุณภาพของดอกกลวยไม สีสวย 

และตัดกลวยไมที่มีดอกบาน 6 ดอกขึ้นไป ซึ่งเปนที่ตองการของ

ตลาด เนนการผลิตโดยการวางแผนตลาดนําการผลิต ซึ่งเม� อรวม

กลุมเปนแปลงใหญ ก็ชวยใหมีการตอรองเร� องการตลาด และชวย

ลดตนทุน ซึ่งกลุมนําผลผลิตสงใหกับ บริษัท 

KV Orchids ซ่ึงต้ังอยูท่ีต.บานใหมเปนผูรวบรวม

และรับซื้อโดยประมาณ 70% สงออกไปยัง

ประเทศจีน นอกจากนี้ยังขายในพื้นที่ เชน 

ตลาดไท ปากคลองตลาด 

นางโสภา ยอดเกลี้ยง เกษตรอําเภอ

บางใหญ สํานักงานเกษตรอ.บางใหญ จ.นนทบุรี 

กลาววา  ไดสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 

มีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ถายทอดความรู

ดานการผลิต การดูแลจัดการสวนกลวยไม

เชิงการคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ

บูรณาการจากหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ทําใหกลุมสามารถลด

ตนทุนการผลิตจากการรวมกลุมกันซื้อปุย

และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ ชวง

โควิด-19 สงผลกระทบตอการสงออกเปน

อยางมาก กลุมจึงสงเสริมใหเกษตรกรจําหน�าย

ภายในประเทศมากขึ้น และเพิ่มชองทางการ

จําหน�ายทางออนไลน ตลาดออฟไลน โมเดิรน

เทรด และบางรายมีการปลูกไมประดับชนิด

อ� น ๆ เพ� อเสริมรายไดดวย หากสนใจเยี่ยม

ชมสวนหรือแลกเปลี่ยนองคความรูการผลิต

กลวยไมคุณภาพดีติดตอไดที่ ประธานแปลง

ใหญนายสมชาย คลอยสาย 08-1694-4617 

และสมาชิกกลุมแปลงใหญฯพรอมตอนรับ

ดวยความยินดี

แกมโบล (GAMBOL) เปดตัวรองเทา GAMBOL Liverpool FC 

Special Collection     สุรชัย กิจกําจาย กรรมการผูจัดการ บริษัท 

บ๊ิกสตาร จํากัด และ นิติ กิจกําจาย ผูอํานวยการ บริษัท บ๊ิกสตาร จํากัด 

ผูผลิตและจัดจําหน�ายรองเทาแบรนด “แกมโบล” จับมือ สโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล เอฟซี จัดงาน “Walk On with GAMBOL” ภายใต

คอนเซ็ปต กาว...ไปดวยกัน พรอมเปดตัวรองเทา GAMBOL Liverpool 

FC Special Collection ทั้ง 4 รุนที่มีดีไซน โดดเดนเฉพาะของแกมโบล 

ผสานกับโทนสีอันเปนเอกลักษณของลิเวอรพูล โดยมีสาวกหงสแดง 

อาทิ กิตตนกอง ขํากฤษ อดิสรณ พึ่งยา และ แฟนผีแดง บูรณิจฉ 

รัตนวิเชียร มารวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณความคลั่งไคลที่มี

ตอเกมลูกหนัง ณ ลานเอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร ชั้น G 

DMT โชวศักยภาพ ควาใบประกาศรับรอง ISO ดานระบบการ

บริหารงานและสิ่งแวดลอม    ธานินทร พานิชชีวะ กรรมการ

ผูจัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง เปนตัวแทนบริษัทรับมอบ

ประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน ISO ทางดานระบบบริหารงาน

คุณภาพ  ISO 9001 :2015 และ การจัดการสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐาน ISO 14001  : 2015 จากมนตรี  ตั้งเติมสิริกุล ผูจัดการ

ทั่วไป CBE and SGS Academy บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) ณ 

สํานักงานใหญ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พรอมดวยนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ นายอัชฌา สุวรรณนิตย 

รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และคณะ 

ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ติดตามการดําเนิน

งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 

นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

นายไพโรจน มหาวัน ประธานกรรมการ

สหกรณฯ หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่ 

สมาชิกสหกรณ และเกษตรกร ใหการตอนรับ 

ณ สหกรณการเกษตรโหลงขอดสามัคคี จํากัด 

ตําบลโหลงขอดสามัคคี อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

โอกาสน้ี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดมอบอุปกรณการตลาด 

สิ่งกอสราง อาทิ รถแทรกเตอรพรอมอุปกรณ 

เคร� องอบลดความช้ืนพรอมโรงคลุม เคร� องช่ัง

รถบรรทุกพรอมอุปกรณและหองควบคุม รถ

ตักลอยาง รถยกพาเลท โกดัง และลานตาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต โครงการปรับ

โครงสรางการผลิต การรวบรวม การแปรรูป 

ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการ

เกษตร ปงบประมาณ 2564 ใหแกสถาบัน

เกษตรกร 8 แหง ไดแก ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรภาคเหนือ จํากัด สหกรณ โคนม

แมออน จํากัด สหกรณ โคนมสันกําแพง 

(ปาตึงหวยหมอ) จํากัด สหกรณการเกษตร

แมแจม จํากัด สหกรณการเกษตรโหลงขอด

สามัคคี จํากัด สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด 

จํากัด สหกรณการเกษตรฝาง จํากัด และ

สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด รวม

มูลคา 65,602,783 บาท ทั้งนี้ สหกรณการ

เกษตรโหลงขอดสามัคคี จํากัด ไดขับเคล� อน

งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ดานการพัฒนาสหกรณใหเกิดความเขมแข็ง 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม

ส่ ง เสริมสหกรณ์ เพื่ อก่ อสร้ างลานตาก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไมนอยกวา 3,200 

ตารางเมตร เพ� อใชรวบรวมผลผลิตทางการ

เกษตร อาทิ ขาว มันฝรั่ง ลําไย มะมวงของ

สมาชิกสหกรณและเกษตรทั่วไป ซึ่งมีการใช

ประโยชนจากส่ิงกอสรางหมุนเวียนตลอดท้ังป 

สงผลใหสามารถลดตนทุน เพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกร สมาชิกสหกรณ รวมทั้งมีการ

วางแผนการใชประโยชนจากสิ่งกอสรางใหมี

ความคุมคาสูงสุด ชวยเหลือสมาชิกและ

เกษตรกรในพื้นที่ไดอยางทั่วถึงตอไป

“ขอชื่นชมสหกรณ์การเกษตรโหล่ง

ขอดสามัคคี จํากัด และสหกรณในจังหวัด

เชียงใหมที่ใหความสําคัญและใหความรวม

มือในการดําเนินการตามนโยบายตาง ๆ ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงนโยบาย

ท่ีสําคัญของกรมสงเสริมสหกรณดวยดีเสมอมา 

สหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญและงานเรงดวนตามนโยบาย

รัฐบาลไดหลายเร� อง เชนโครงการปรับ

โครงสรางการผลิต การรวบรวม และการ

แปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิต

ทางการเกษตร เพ� อสงเสริมและผลักดันให

สหกรณแมขาย สหกรณลูกขายขั้นกลาง 

และขั้นตน เปนศูนยกลางในการรวบรวมจัด

เก็บและแปรรูป จําหน�าย กระจายผลผลิต

ทางการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยง

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรโหลงขอดสามัคคี จํากัด 

มอบอุปกรณการตลาด มูลคามากกวา 65 ลานบาท พรอมหนุนสหกรณเปนศูนยกลางรวบรวมแปรรูปสรางรายไดใหสมาชิก

เครือขายระหวางสหกรณดวยกัน มีการให

บริการสมาชิกเพ� อลดตนทุน และสรางรายได

ใหกับสมาชิกสหกรณ รวมถึงลดการใชสาร

เคมีอันตรายและสงเสริมใหมีการผลิต การตลาด

สินคาเกษตรปลอดภัย โครงการลูกหลาน

เกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ 

หรือบุคคลทั่วไปที่ ไปประกอบอาชีพตาง

จังหวัดกลับมาทําการเกษตรท่ีบานเกิด โดยมี

สหกรณการเกษตรในพื้นที่คอยเปนพี่เลี้ยง 

ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ นโยบาย

ตลาดนําการผลิตเพื่อพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเปนไปตาม

ความตองการของตลาด หรือ

ผูบริโภคปลายทาง โครงการ

ซูเปอรมารเก็ตสหกรณ เพ� อเพิ่ม

ชองทางการจําหน�ายสินคาเกษตร 

ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงสินค้า

เกษตร ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

รวมถึงเครือขายสหกรณดวย

กันเอง ขอเชิญชวนสหกรณทุกแหง

รวมกันพัฒนาสหกรณ ใหมีความ

เขมแข็ง ชวยกันสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตรใหเปนสินคาเกษตร

ปลอดภัย มีคุณภาพ ลดการใชสารเคมี ชวย

กันขับเคล� อนงาน เพ� อใหสมาชิกสหกรณมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มและมีความ

มั่นคงในอาชีพ อีกทั้งใหมีการวางแผนการ

ใชประโยชน จากโครงการที่รัฐบาลใหงบ

ประมาณสนับสนุนใหเต็มศักยภาพ” รมช.

มนัญญา กลาว

จากน้ัน ไดพบปะหัวหนาสวนราชการ 

สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน

ในพ้ืนท่ีท่ีมารอตอนรับ และเย่ียมชมนิทรรศการ

การดําเนินธุรกิจของสหกรณฯ และบูธจัดแสดง

สินคาทางการเกษตรของกลุมอาชีพในสังกัด

สหกรณกลุมเกษตรกร ไดแก และพบปะ

เกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโครงการนําลูก

หลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพทาง

การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

5 ราย นําโดย นายสถาพร คิดไชย อายุ 47 ป 

นําผลผลิต ปลากดหลวงรมควัน ผักผลไม

อินทรีย ซึ่งผลผลิตไดรับรอง PGS (Partici-

patory Guarantee Systems) เปนระบบการ

รับรองแบบมีสวนรวม รับรองคุณภาพท่ีมุงเนน

การรับประกันคุณภาพในทองถิ่น ตนเองเริ่ม

ทําเกษตรป 2557 ทําไรนาสวนผสม อาทิ 

มันเทศญ่ีปุน ขาวอินทรีย ขาวเหนียวสันปาตอง 

ขาวจาวมะลิ 105 คะนา ผักกาด ลําไย 

มะพราวน้ําหอม มะมวง และประมงน้ําจืด 

เชน เลี้ยงปลา เลี้ยงกระบือ ทําเกษตรแบบ

อินทรียมีตลาดและสามารถจําหน�ายผานบูท 

งานแสดงสินคา ตลาดออนไลน เปนแหลง

เรียนรูดานเกษตรและประมง สรางรายได

พอเพียงตลอดป

ดานนางสาวพัฒนา ขจรศรี อายุ 45 ป 

นําสินคาและผลิตภัณฑแปรรูป ไดแก มะมวง 

มัลเบอรี่ผลสด แยมผลไม ชาผลไม มารวม

จัดจําหน�าย ตนเองมีพื้นที่ทําการเกษตร

ในอําเภอพราว ทําการปลูกพืชผสมผสาน

สลับหมุนเวียน ปลูกขาวจาวไร พืชผักสวนครัว 

ลําไยอีดอ ลําไยสีชมพู มะมวงแกวขมิ้น 

มะมวงงาชางแดง และแปรรูปสินคาการเกษตร

จากผลผลิตในสวน ปจจุบันมีการแปรรูป

ผลิตภัณฑของตนเอง เพ� อเพิ่มมูลคาของ

ผลผลิตในสวนใหมีราคาตามที่ตลาดตองการ 

และเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวดวย 

นอกจากน้ี ยังมีผลผลิต หน�อไมฝร่ัง ลูกหมูดํา 

หมูแมพันธ ของนางสาวทิพวรรณ นาวิเคาะ 

ผลผลิต ขาวเหนียวหอม ผักอินทรีย มะมวง 

ของนายสมบัติ ม่ังคํา และผลผลิต กระเทียมดอง 

มะมวงแชอิ่ม ซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน 

อย. ของนายวรชัย ทองคําฟู จากนั้น ได

เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินธุรกิจ

ของสหกรณ อาทิ การผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง 

ของสหกรณผูปลูกมันฝรั่งเชียงใหม จํากัด 

รวมกับ กรมวิชาการเกษตร นิทรรศการ

ผลิตภัณฑกาแฟ จากสหกรณการเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด นิทรรศการของ

สหกรณภายใต โครงการปรับโครงสรางการ

ผลิต การรวบรวม การแปรรูป ของสถาบัน

เกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ัง

เยี่ยมชมผลิตภัณฑของดีอําเภอพราว ไดแก 

ผลิตภัณฑแปรรูปมันฝรั่ง ขาวไรซเบอรรี ่ 

หอมหัวใหญ ผักอินทรีย ขาวหลาม และการ

ถักทอตะกรา

สหกรณการเกษตรโหลงขอดสามัคคี 

จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ เม� อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีสมาชิก 

352 ราย มีทุนการดําเนินงานมากกวา 15 

ลานบาท ดําเนินธุรกิจ 4 ดาน ไดแก ธุรกิจ

สินเช� อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย ธุรกิจ

รวบรวมผลผลิต ขาวเปลือกและมันฝรั่ง และ

ธุรกิจใหบริการ ทั้งนี้ที่ผานมา กรมสงเสริม

สหกรณ สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการ

ปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวมและ

การแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับ

ผลผลิตทางการเกษตรฯ (พรก.โควิด 19) 

สรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

3,200 ตารางเมตร โดย กรมฯ อุดหนุนเปน

เงิน 1,705,000 บาท สหกรณสมทบไมนอย

กวารอยละ 10 เปนเงิน 189,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,895,000 บาท สหกรณไดใช

ประโยชนเต็มประสิทธิภาพในการรวบรวม

ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก สหกรณฯ 

ยังดําเนินการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก

สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํา จัดหาปจจัยการ

ผลิตที่ไดคุณภาพ และจัดหาหัวพันธมันฝรั่ง

สปุนตาแอตแลนติกมาบริการสมาชิกอีกดวย
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บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว 

ครั้งที่ 43 เปดฉากยิ่งใหญ คายรถยนต-รถ

จักรยานยนตชั้นนํากวา 35 แบรนด เขารวม

จัดแสดงบนพื้นที่กวา 170,960 ตารางเมตร

ของชาเลนเจอร ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ระหวางวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 

พรอมยกขบวนกองทัพรถยนตไฟฟามากกวา 

20 รุน ขยายพื้นที่โซน EV Smart City เพ� อ

ตอบรับไลฟสไตลการใชชีวิตคนยุคใหม และ

จัดเตรียมมาตรฐานความปลอดภัยดาน

สุขอนามัยตามขอกําหนดของภาครัฐอยาง

เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 

งานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร

โชว 2022 โดยบริษัทกรังดปรีซ อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนภายใตแนวคิด 

“กาวดวยกัน ไปดวยใจ ไปไดไกล” หรือ 

“KEEP MOVING FORWARD TOGETHER” 

เพื่อสื่อถึง–ประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ 

ปรับปรุง พัฒนาสรรคสรางแรงบันดาลใจ

ในการเปดประตูบานใหมๆ เพ� อการเรียนรูที่

ไมมีวันสิ้นสุด เปรียบเทคโนโลยีแหงโลกยาน

ยนตที่ไมเคยมีวันหลับใหล กลั่นกรองผลิตผล

แนวความคิดที่ทันยุคสมัย และความแปลก

ใหมใหกับโลกใบนี้ ทุกๆ การกาวเดินไปขาง

หนายอมมีอุปสรรคอยูบนหนทางที่กาวเดิน 

และแสงสวางแหงความสําเร็จจะไมสามารถ

เกิดขึ้นไดหากปราศจากความรวมแรง

รวมใจ มารวมมือกันสรางความสําเร็จ ฟนฟู

เศรษฐกิจดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

โดยบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร โชว 

ครั้งที่ 43 จะเปนงานแสดงรถยนตที่มีรอยยิ้ม 

เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจของใคร

หลายๆ คน รวมตอกย้ําการกาวเดิน ทุกยาง

กาวดวยความมั่นใจ กาวไปพรอมกัน เพ� อ

ความเปนหนึ่งเดียว 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธาน

เจาหนาที่บริหารบริษัทกรังดปรีซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน

จัดงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร

โชว ครั้งที่ 43 เปดเผยวา อุตสาหกรรม

ยานยนตของประเทศไทยในป 2565 เริ่ม

กลับมาตั้งหลัก และฟนตัวอีกครั้ง หลังจาก

ตองเผชิญผลกระทบจากการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในชวงระยะเวลากวา 

2 ป โดยในปนี้หน�วยงานภาครัฐประเมิน

วาการผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตของ

ประเทศไทยจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นหากเทียบ

กับปที่ผานมา หลังจากที่หลายประเทศทั่ว

เริ่มแลว “มอเตอร โชว ครั้งที่ 43” 
คายรถยกทัพรวมงาน ไฮไลทรถใหม รถยนตไฟฟาอัดโปรกระตุนเศรษฐกิจ

โลกสามารถควบคุมการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 ทําใหประชาชนกลับมาใชชีวิตได

ตามปกติ และเศรษฐกิจกลับมาเดินหนาได

อีกครั้ง

บริษัทรถยนต และรถจักรยานยนต

ที่เขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 ไดแก Ford, BMW, 

MINI, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, 

Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, 

Jeep, Toyota, Lexus, MG, Mazda, Suzuki, 

Isuzu, Hyundai, Audi, Honda, Mitsubishi 

Motors, Nissan, Volvo, Porsche , Bentley, 

Kia, Subaru, Takano, BMW Motorrad, 

Thai Honda Manufacturing, Suzuki Mo-

tosales, Yamaha, Kawasaki, Harley-

Davidson, Ducati, Royal Enfield ในสวน

ของรถยนต ไฟฟาที่จะจัดแสดงในงานครั้งนี้

มากกวา 20 รุน ไดแก Audi e-tron, Audi 

e-tron Sportback, Audi e-Tron GT quattro, 

Audi RS e-Tron GT, BMW iX, BMW iX3, 

BMW i4, Lexus UX 300e, Mercedes-Benz 

EQS, New MG ZS EV, MG EP Plus, MINI 

Cooper SE, MINI Electric Collection Edi-

tion, Nissan Leaf, ORA Good Cat, ORA 

Good Cat GT, ORA Black Cat, Porsche 

Taycan, Porsche Taycan Cross Turismo, 

All-New Toyota bZ4X (Concept Car), Volvo 

XC40 Pure Electric, Volvo C40 Pure Electric 

และ Takano 

นอกจากนี้มีรถยนตใหมที่เปดตัวเปน

ครั้งแรกในประเทศไทย และรุนปรับโฉมรับ

ป 2022 เขารวมจัดแสดงในงานบางกอก 

อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 

ประกอบดวย: Audi RS7 Sportback, Audi 

Q7 60 TFSI e Quattro, Audi Q8 60 TFSI 

e Quattro, Bentley Flying Spur Hybrid, 

Bentley Bentayga Hybrid, BMW X4 M 

Competition, BMW X4 xDrive20d M 

Sport, BMW X5 xDrive30d M Sport, BMW 

M440i xDrive Coupe, Ford Ranger Raptor, 

Ford Ranger, Ford Everest, Hyundai 

Creta, Isuzu V-Cross 4X4 Master of All 

Roads, Jeep Wrangler Rubicon, New 

Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz 

C43 AMG 4MATIC Coupe Special Edition, 

MINI Cooper S Hatch 3-Door Brick Lane 

Edition, New Mitsubishi Xpander 2022, 

Mitsubishi Mirage Ralliart, Mitsubishi Triton 

Ralliart, New MG HS 2022, New MG HS 

PHEV 2022, Nissan Almera Sportech 

2022, Porsche Taycan GTS, Rolls-Royce 

Ghost Black Badge, Toyota C-HR GR 

Sport, Toyota Veloz, Tank 300 HEV, Subaru 

BRZ Eyesight และ Suzuki XL-7 2022 

ทางดานคายรถจักรยานยนต มีการนํา

โมเดลใหมมาจัดแสดงไดแก New BMW R 

1250 RT, BMW C 400 GT, BMW R 18 

B, All New Honda Click160, New Honda 

Rebel 1100 DCT, New Honda ADV350, 

New Yamaha XMAX 300, Ducati Panigale 

V4/V4S (2022), Ducati Panigale V4 SP2, 

Ducati Streetfighter V2, Ducati Streetfighter 

V4 SP, Ducati Multistrada  V2S, Ducati 

Multistrada V4 Pikes Peak, Kawasaki Ninja 

ZX-10R, Kawasaki Z650RS, Kawasaki 

KLR650, Harley-Davidson Street Glide ST 

และ Harley-Davidson Road Glide ST 

ภายในงานปนี้จะมีการนําเสนอโซน 

EV Smart City เพ� อจัดแสดงนวัตกรรมยาน

ยนต ไฟฟา และอุปกรณอิเล็กโทรนิกสที่ล้ํา

สมัย ตอบรับเทรนดของผูใชรถยนตชาวไทย

ท่ีสนใจเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟามากข้ึน 

โดยมีการจัดแสดงรถยนต ไฟฟาทั้งแบบขับ

เคล� อนดวยพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) และ

ระบบขับเคล� อนปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) 

จํานวน 8 รุนจากผูผลิตชั้นนําอยาง BMW, 

Great Wall Motor, MG, MINI, Mitsubishi 

Motors, Nissan, Porsche และ Volvo รวม

ทั้งไดรับการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ

เพ� อแนะนําขอมูล และใหความรูเกี่ยวกับการ

ติดตั้งอุปกรณชารจรถยนต ไฟฟาภายในงาน

อีกดวย 

นอกจากนี้บริษัทอรุณ พลัส (Arun+) 

ในเครือปตท. จะเขารวมงานบางกอก อินเตอร

เนชั่นแนล มอเตอร โชว เปนครั้งแรก เพ� อนํา

เสนอแพล็ตฟอรมรถยนตไฟฟาเจเนอเรช่ันใหม, 

อุปกรณที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟา และนํา

เสนอธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวของกับรถยนต

ไฟฟาบนพื้นที่จัดแสดงมากกวา 1,085 

ตารางเมตร    

ดานนายจาตุรนต โกมลมิศร ประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการบริษัทกรังดปรีซฯ และ

รองประธานจัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 เปดเผยถึงการเตรียม

ความพรอมดานอ� นๆ ของการจัดงานในปนี้วา 

สําหรับการจัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 นับเปนปแหงรถยนต

ไฟฟา โดยบริษัทผูผลิตรถยนต และรถ

จักรยานยนต มีการจัดแสดงรถยนต ไฟฟา

ภายในงานมากกวา 20 รุน รวมทั้งการเขา

รวมงานเปนครั้งแรกของบริษัทอรุณพลัส ใน

เครือของปตท. เพ� อนําเสนออนาคตของ

รถยนต ไฟฟาในประเทศไทย รวมทั้งการนํา

เทคโนโลยีเสมือนจริง Metaverse จากการ

รวมมือกับบริษัทฟนน โซลูชั่น เขามาใชเปน

ครั้งแรก เพ� อใหผูที่สนใจซื้อรถยนตในงาน

ปนี้สามารถเลือกรถยนต และทดลองขับใน

รูปแบบ Interactive ผานทางโทรศัพทมือถือ

สวนตัวซึ่งถือเปนการสรางประสบการณ

ใหมใหกับผูเขาชมงานของเรา การจัดงาน

บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว 

ในปนี้ยังคงไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 แตทางผูจัดงานฯ 

มีการเตรียมความพรอมอยางตอเน� อง รวมทั้ง

ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบริษัท

รถยนต, บริษัทรถจักรยานยนต และบรรดา

พันธมิตรตางๆ ที่จะชวยทําใหการจัดงาน

ประสบความสําเร็จดั่งเชนทุกป เปนการยก

ระดับอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย 

รวมทั้งชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ

จากการมีเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 30,000 

ลานบาทตลอดระยะเวลา 12 วันของการจัดงาน  

ในสวนของมาตรการความปลอดภัย

ดานสุขอนามัย การจัดงานบางกอก อินเตอร

เนชั่นแนล มอเตอร โชว ผานการรับรองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยเพ� อ

นักทองเที่ยว (Amazing Thailand Safety 

and Health Administration: SHA) ซึ่งเปน

โครงการความรวมมือระหวางการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) และกระทรวง

สาธารณสุข รวมทั้งขอความรวมมือจากทาง

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพ� อต้ังจุดคัดกรอง

ผูเขาชมงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยจะ

ตองแสดงหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกัน

โควิด-19 อยางนอย 2 เข็ม ซึ่งการจัดงานใน

ปนี้ทางผูจัดงานฯ ไดมีการยกระดับมาตรการ

เพ� อใหทุกบริษัทที่เขารวมจัดแสดง และผูเขา

ชมงานทุกทานมั่นใจในความปลอดภัยตลอด

การเขาชมงาน ในสวนของผูที ่สนใจกีฬา

มอเตอรสปอรต ผูจัดงานฯ มีการจัดแสดงรถ

แขงฮอนดา ซิตี้ แฮตชแบ็ก จากการแขงขัน 

Honda City Hatchback One Make Race, 

โซนกิจกรรมดิจิตัล มอเตอรสปอรต GP e 

Racing, บูธ Grand Prix Motor Park และ

โซนขายของที่ระลึก ROD ที่จะมีทั้งสินคาออ

ริจินัล-ลิมิเต็ดมาจําหน�ายใหกับผูเขาชมงาน

ไดเลือกซื้อ 

นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา ประธาน

เจ าหนาที่ ปฏิบัติการดานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัทกรังดปรีซฯ และรองประธานจัดงาน

บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว 

ครั้งที่ 43 เปดเผยวา การแขงขันรถยนตถือ

เปนสวนหน่ึงของบริษัทกรังดปรีซ มาโดยตลอด 

ในปที่ผานมาบริษัทไดจัดการแขงขัน Honda 

City Hatchback One Make Race ขึ้นเปน

ครั้งแรก ซึ่งมีการกระแสตอบรับที่ดีจากทั้ง

ผูเขาแขงขัน และผูชม รวมท้ังการขยายธุรกิจไป

สูดิจิตัล มอเตอรสปอรต กับการจัดแขงขัน GP 

e Racing ที่เริ่มตนมาตั้งแตป 2562 รวมทั้ง

การบริหาร Grand Prix Motor Park แลนด

มารคของการจัดกิจกรรมกลางแจงแบบครบ

วงจรในจังหวัดกาญจนบุรี และการนําเสนอ

สินคาที่ระลึก ROD ที่จัดทําขึ้นพิเศษเพ� อ

จําหน�ายเปนครั้งแรกในงานบางกอก อินเตอร

เนช่ันแนล มอเตอรโชว ปน้ี นอกจากน้ีทางผูจัด

งานฯ มีการจัดทําแอปพลิเคชั่น Car Buddy 

by GPI เพ� อใชลงทะเบียนลวงหนาสําหรับ

ผูถือบัตรอภินันทนาการ รวมทั้งสามารถใช

คนหาบริการที่เกี่ยวของกับรถยนต โปรโมชั่น

จากคายรถยนตชั้นนํา ราคารถยนต และรีวิว

รถยนตรุนลาสุด   

นายพีระพงศ เอี่ยมลําเนา ประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการดานผลิตส� อ บริษัท

กรังดปรีซฯ และรองประธานจัดงานบางกอก 

อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 

กลาววา นับตั้งแตเริ่มตนใหบริการแอป

พลิเคชั่น Car Buddy by GPI ในป 2562 

ทีมงานไดมีการพัฒนาแอปพลิช่ันน้ีอยางตอเน� อง 

นอกจากเพ� อใชอํานวยความสะดวกแกผูเขา

ชมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร

โชว แอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ได

เพิ่มบริการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการดูแล

รักษารถยนตทั้งขอมูลศูนยบริการ อูซอมรถ 

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน การคนหาขอมูล 

แนะนําการดูแลรักษารถยนตดวยตัวเอง 

พรอมทั้งรวบรวมโปรโมชั่นของบริษัทรถยนต

ไวอยางครบถวนเพ� อชวยใหผูที่กําลังมองหา

รถยนตรุนใหมสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น 

โดยไมตองเสียเวลาคนหาในหลายเว็บไซต

เหมือนในอดีต เพียงเขามาใน Car Buddy 

by GPI แอปพลิเคชั่นเดียวเทานั้น

งานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 จัดขึ้นที่ชาเลนเจอร 

ฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวาง

วันที่ 23 มีนาคม -3 เมษายน 2565 โดยเปด

ใหเขาชมงานเวลา 12.00-22.00 น. ราคา

บัตรเขาชมงาน 100 บาท ลุนสิทธิ์ชิงรางวัล

รถยนต MG EP Plus, ORA Good Cat 

(400 Tech), รถจักรยานยนต Kawasaki 

W175, รถจักรยานยต Honda Super Cub 

, รถจักรยานยนต Yamaha GT125, และรถ

จักรยานยนต Suzuki Smash 115 FI พรอม

ของรางวัลที่ระลึกจากผูจัดงานฯ อีกมากมาย 

มูลคารวมกวา 2,940,370 บาท เพียงตอบคําถาม

จากการสแกนคิวอารโคดดานหลังบัตร รวมท้ัง

ลุนรับรถยนต Ford Ranger Open Cab 2.2 

XL+ 4x2 HR MT (Sport Pack) มูลคา 692,000 

บาท สําหรับผูท่ีจองรถยนตภายในงาน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ดิ่งชั้น 7 ตายปริศนา 4 ศพที่สวิส

มองเทรอซ์ • เอเอฟพีรายงานว่า ครอบครัวชาวฝรั่งเศส

กระโจนลงจากระเบียงชั้น 7 ของอพาร์ตเมนต์ในมองเทรอซ์ 

เมืองทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี 

หลังตำารวจมาเคาะประตู ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และชาย

วัยรุ่น 1 คนอาการสาหัส ตำารวจเผยว่าสมาชิกทั้ง 5 คน

ของครอบครัวดังกล่าวเป็นชายอายุ 40 ปี และภรรยาวัย 

41 ปี และพี่สาวฝาแฝดของเธอ พร้อมด้วยลูกสาวของสามี-

ภรรยาวัย 8 ขวบ และลูกชายอายุ 15 ปี ทิ้งตัวลงมาจาก

ระเบียงอพาร์ตเมนต์หลังเจ้าหน้าท่ี 2 คนข้ึนไปแสดงตัวท่ีหน้า

ประตู หลังจากทางโรงเรียนขอให้ตำารวจไปเชิญตัวพ่อเพื่อขอ

คำาอธิบายถึงสถานะการเรียนของลูก เพราะไม่ยอมติดต่อกลับ 

โฆษกตำารวจรัฐยืนยันว่าจะเปิดการสอบสวนทันที แม้ตำารวจ

สรุปแล้วว่าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึนภายในห้องปิด และยืนยันด้วย

ว่าไม่มีผู้อื่นอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเวลาน้ัน จากการเปิดเผยของ

เพื่อนบ้าน คนเป็นพ่อเหมือนจะทำางานท่ีบ้าน แม่เป็นหมอฟัน

ทำางานท่ีกรุงปารีส ขณะท่ีพ่ีสาวฝาแฝดเป็นจักษุแพทย์

ออสเตรเลียฉีดเข็ม 4 ให้กลุ่มเสี่ยง

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานว่า ออสเตรเลียเตรียมฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มที่ 4 ให้กับกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่เดือนหน้า จาก

การประกาศของหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลเมื่อวัน

ศุกร์ กลุ่มที่ปรึกษาชั้นนำาด้านวัคซีนของออสเตรเลียอนุมัติ

การฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 สำาหรับกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหมายถึงผู้ที่

มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, ชนพื้นเมืองที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้น

ไป, ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้อยู่ในบ้านพักคนชรา ในช่วง 

6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศอื่นๆ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส, 

เยอรมนีและอังกฤษ แนะนำาให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 

สำาหรับคนในกลุ่มเสี่ยงสูง รวมถึงผู้สูงอายุ ออสเตรเลียมี

รายงานผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 50,000 ราย ในช่วง 2-3 

วันที่ผ่านมา มากเป็น 2 เท่าจากเมื่อเดือนก่อน ส่วนหนึ่งมา

จากการระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอนบีเอ 2 ที่ติดเชื้อได้เร็ว

และง่ายขึ้น

นสพ.ศรีลังกาหยุดพิมพ์หลังขาดกระดาษ

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า หนังสือพิมพ์ราย

ใหญ่ 2 แห่งของศรีลังการะงับการพิมพ์ชั่วคราว เนื่องจาก

ขาดแคลนกระดาษ Upali เจ้าของหนังสือพิมพ์เอกชนเผยว่า 

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของพวกเขาชื่อ The Island 

และหนังสือพิมพ์ Divaina ที่เป็นภาษาสิงหลจะเผยแพร่ทาง

ออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกระดาษ

สำาหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ ส่วนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับอื่น

ของประเทศ มีการลดจำานวนหน้าลงหลังจากต้นทุนเพิ่มขึ้น

มากกว่า 1 ใน 3 ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ส่วนการสอบของ

นักเรียนเกือบ 3 ล้านคน จากทั้งหมด 4.5 ล้านคนของศรี

ลังกา ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำาหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

หลังจากไม่มีกระดาษและหมึกพิมพ์เพียงพอให้นักเรียนสอบ.

ม่มีใครไม่รู้ว่ากำาลังมีสงครามที่ยูเครน...เพราะ

ข้าวของแพงขึ้นและความสงบสุขถูกรบกวนอย่าง

ชัดเจน...แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก

นายกรัฐมนตรีรัสเซียลงนามในคำาสั่งพิเศษห้ามการ

ส่งออกน้ำาตาลทรายขาวและน้ำาตาลทรายดิบจนถึงวันที่ 31 

ส.ค. 

อีกทั้งยังห้ามส่งออกข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ 

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเร

เชียนที่อยู่ใกล้เคียงจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 

นี่เป็นหนึ่งในมิติของ “วิกฤตความมั่นคงอาหาร  

โลก” ที่เป็นผลทางตรงจากสงครามยูเครน ที่มีผลกระ

ทบต่อห่วงโซ่อาหารระดับโลก...รวมถึงประเทศไทยเรา                   

ด้วย

รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก 

โดยมีอียิปต์และตุรกีเป็นผู้ซื้อหลัก ส่วนใหญ่แข่งขันกับ

สหภาพยุโรปและยูเครน

“การส่งออกธัญพืชภายในโควตาภายใต้ใบอนุญาต

ส่วนบุคคลจะยังทำาต่อได้” รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย 

Viktoria Abramchenko กล่าวบนโซเชียลมีเดีย

และเสริมว่า จำาเป็นต้องมีการสั่งห้ามชั่วคราวเพื่อ

จัดหาธัญพืชสำาหรับผู้บริโภคในประเทศ

เพราะสงครามเริ่มมีผลกระทบต่อปากท้องของคน

รัสเซียแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

ราคาข้าวสาลียุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงหลัง

จากสำานักข่าว Interfax รายงานว่ารัสเซียจะห้ามการส่ง

ออกธัญพืชจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน โดยอ้างจากกระทรวง

เกษตรฯ

การส่งออกข้าวสาลีของรัสเซียลดลงร้อยละ 45 นับ

ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลการตลาดในเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 

อันเนื่องมาจากผลผลิตพืชผลลดลง

อีกทั้งยังมีปัญหาภาษีส่งออกธัญพืช และโควตาการ

ส่งออกที่กำาหนดไว้ที่ 11 ล้านตันของธัญพืช รวมถึงข้าว

สาลี 8 ล้านตัน สำาหรับ 15 ก.พ.-30 มิ.ย.

รัสเซียยังคงมีข้าวสาลีที่จะส่งออก 6 ล้านถึง 6.5 

ล้านตัน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2 ปีที่ผ่านมา โควิด-19 ได้ทำาให้เกิดปัญหาต่อความ

มั่นคงด้านอาหารของโลกมาแล้ว

วันนี้สงครามยูเครนเพิ่มความหนักหน่วงของปัญหาขึ้น

อีกระดับหนึ่ง

รัสเซียและยูเครนคือผู้ผลิตอาหารที่สำาคัญของโลก 

รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก และ

ยูเครนเป็นประเทศส่งออกอันดับ 5 

2 ประเทศรวมกันคือผู้ส่งออกข้าวบาร์เลย์ 19% ของโลก 

ข้าวสาลี 14% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4% 

นั่นหมายความว่าทั้ง 2 ประเทศคือแหล่งที่มามากกว่า 1 

ใน 3 ของการส่งออกธัญพืชทั่วโลก 

ไม่แต่เท่านั้น 2 ประเทศนี้ยังเป็นผู้ผลิต 52% ของตลาด

ส่งออกน้ำามันดอกทานตะวันของโลก 

ห่วงโซ่อุปทานและปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่หยุดชะงักใน

การผลิตธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำามันของยูเครนและรัสเซียกับ

ข้อจำากัดในการส่งออกของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงด้านอาหารอย่างมีนัยสำาคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ 50 ประเทศที่พึ่งพารัสเซีย

และยูเครนสำาหรับอุปทานข้าวสาลี 30% ขึ้นไป

และหลายประเทศเป็นประเทศยากจนมีรายได้ต่ำา   

และขาดอาหารในแอฟริกาเหนือ เอเชีย และตะวันออก   

ใกล้ 

หลายประเทศในยุโรปและเอเชียกลางพึ่งพารัสเซียใน

การจัดหาปุ๋ยมากกว่า 50% 

ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือ การพยากรณ์ว่าการขาดแคลน

ทั้งหลายเหล่านี้อาจขยายไปถึงปีหน้า

ราคาอาหารได้เพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของ

ปี 2020 ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2022 เนื่องจากความต้องการที่สูง ต้นทุนการ

ผลิตและการขนส่ง และการหยุดชะงักของท่าเรือ 

ตัวอย่างเช่น ราคาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ทั่วโลก

เพิ่มขึ้น 31% ในช่วงปีที่ผ่านมา

ราคาน้ำามันเรพซีดและน้ำามันดอกทานตะวันพุ่งขึ้น

มากกว่า 60% 

ความต้องการที่สูงและราคาก๊าซธรรมชาติที่ผันผวน

ได้ผลักดันต้นทุนปุ๋ยให้สูงขึ้นอย่างน่ากลัว

ตัวอย่างเช่น ราคาของยูเรียซึ่งเป็นปุ๋ยไนโตรเจน    

ที่สำาคัญได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน 

มา

สงครามครั้งนี้จะมีผลทำาให้เกิดการหยุดชะงักของ

กิจกรรมทางการเกษตรของ 2 ประเทศนี้อาจเพิ่ม “ความ

ไม่มั่นคงด้านอาหาร” อย่างร้ายแรงทั่วโลก

แม้ธัญพืชจะพร้อมสำาหรับการเก็บเกี่ยวในเดือน

มิถุนายน แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเกษตรกรในยูเครนจะสามารถ

เก็บเกี่ยวและส่งไปยังตลาดได้หรือไม่

ยิ่งสงครามทำาให้ผู้คนอพยพหนีสงครามกันจ้าละ 

หวั่น ก็ยิ่งมีปัญหาเรื่องแรงงานภาคการเกษตรที่หดหาย

ทันที

รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่การเกษตรก็จะเป็นเรื่องยาก  

การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกและการผลิตผักและผล

ไม้ก็จะถูกจำากัดเช่นกัน

ไม่แต่เท่านั้น ท่าเรือยูเครนในทะเลดำาก็ปิดตัวลง 

แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกจะยังไม่ถึงขั้น

พังพินาศหมด แต่ก็เสียหายหนักหน่วง

การขนส่งเมล็ดพืชโดยรถไฟก็ต้องหยุดชะงัก เพราะ

ขาดระบบรถไฟที่ใช้งานได้จริง 

แม้ว่าเรือยังคงสามารถขนส่งผ่านช่องแคบตุรกี ซึ่ง

เป็นจุดเชื่อมต่อการค้าที่สำาคัญสำาหรับการขนส่งข้าวสาลี

และข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์จำานวนมาก แต่ค่าเบี้ยประกันก็

จะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน

วิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆ.

ไ

ออสซี่กังวลโซโลมอนร่วมมือจีน
ซิดนีย์/เวลลิงตัน • หมู่เกาะโซโลมอนยืนยันว่ากำาลังสถาปนาการ

เป็นหุ้นส่วนด้านความม่ันคงกับจีนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย

ด้านการลงทุนท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ ทำาให้ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์ต่างแสดงความกังวลอย่างย่ิงต่อข้อตกลงน้ี

ข้อตกลงด้านความม่ันคง

ระหว่างหมู่เกาะโซโลมอนกับจีน

ท่ีกำาลังเจรจากันอยู่น้ี นับว่าจะ

เป็นการล่วงล้ำาคร้ังสำาคัญของจีน

ในภูมิภาคน้ี ท่ีออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ท่ีเป็นพันธมิตรกับ

สหรัฐ มองว่าหมู่เกาะโซมอนเป็น

เสมือน “สนามหลังบ้าน” ของตน 

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                                  

ศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 ว่า รัฐ 

บาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ต่างแสดงความกังวลต่อผลกระ

ทบท่ีจะมีต่อความม่ันคงในภูมิภาค

น้ี ในเรื่องความร่วมมือด้านทหาร

ระหว่างจีนกับหมู่เกาะโซโลมอน 

หลังจากร่างเอกสารข้อตกลงด้าน

ความม่ันคงระหว่าง 2 ชาติน้ีหลุด

เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์น้ี 

รัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอน

แถลงคร้ังแรกถึงข้อตกลงด้าน

ความม่ันคงท่ีจะลงนามกับจีนว่า 

เป็นการขยายหุ้นส่วนท่ีมีความ

จำาเป็นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ประชาชนในประเทศ และป้องกัน

ภัยคุกคามด้านความม่ันคงท้ังระดับ

เบาและระดับหนักท่ีประเทศกำาลัง

เผชิญอยู่ และทำาให้มีความหลาก

หลายของหุ้นส่วนด้านความม่ันคง 

รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนกับจีน โดย

กำาลังทำางานเพ่ือท่ีจะลงนามใน

ข้อตกลงหลายฉบับเพ่ือสร้างส่ิง

แวดล้อมท่ีม่ันคงและปลอดภัย

สำาหรับการลงทุนในประเทศและ

จากต่างประเทศ 

เจ้าหน้าท่ีหมู่เกาะโซโล 

มอนเผยกับรอยเตอร์เม่ือวันพฤ 

หัสบดีว่า ข้อตกลงด้านความม่ัน                                                  

คงกับจีนซ่ึงครอบคลุมด้านการ

ทหารด้วย จะส่งให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณา ก่อนหน้าน้ีหมู่เกาะโซโล 

มอนลงนามข้อตกลงด้านการรัก 

ษาความสงบเรียบร้อยกับจีนไป

แล้ว ข้อตกลงน้ีจะครอบคลุม

ความจำาเป็นด้านมนุษยธรรมท่ี

นอกเหนือไปจากหลักนิติธรรม 

หมู่เกาะโซโลมอนมีความจำาเป็น

ต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุ

จลาจลเมื่อปีท่ีแล้ว และจะลง

นามข้อตกลงด้านการให้บริการ

ขนส่งทางอากาศกับจีน รวมถึง

เพิ่มการค้าขายกับจีน 

สำาหรับข้อตกลงด้านความ

ม่ันคงท่ีหมู่เกาะโซโลมอนลงนาม

กับออสเตรเลียในปี 2560 ยังคง

รักษาไว้ตามเดิม

ด้านเซ็ด เซเซลจา รัฐมน                           

ตรีด้านกิจการแปซิฟิกของออส 

เตรเลีย เผยว่า ได้แจ้งต่อนายก

รัฐมนตรีมานาสเซห์ โซกาแวร์ 

ของหมู่เกาะโซโลมอน ถึงความ

กังวลของออสเตรเลียท่ีมีต่อเรื่อง

ข้อตกลงด้านความม่ันคงท่ีหมู่

เกาะโซโลมอนกำาลังเจรจากับจีน 

ออสเตรเลียเห็นว่าข้อตกลงดัง

กล่าวจะเป็นการถอยกลับอย่างมี

นัยสำาคัญในภูมิภาคน้ี 

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ 

มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย ให้

ความเห็นเร่ืองน้ีเม่ือวันศุกร์ว่า 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็น

ส่วนหน่ึงของ “ครอบครัวแปซิฟิก” 

มีประวัติศาสตร์ท่ีสนับสนุนความ

ม่ันคงและแก้ไขวิกฤตร่วมกัน ถ้า

มีชาติอ่ืนท่ีต้องการเข้ามามีอิทธิ 

พลในภูมิภาคนี้ เราจำาเป็นต้อง

จับตาอย่างใกล้ชิด

นาไนอา มาฮูตา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศของ

นิวซีแลนด์ กล่าวในแถลงการณ์

ว่า การเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาค

แปซิฟิกควรจะดำาเนินการอย่าง

โปร่งใส แม้ข้อตกลงเช่นน้ีเป็น

สิทธิของทุกชาติท่ีจะดำาเนินการ

ได้ แต่ข้อตกลงนี้ของหมู่เกาะ

โซโลมอนกับจีนจะส่งผลกระทบ

ต่อสถาบันและข้อตกลงที่เป็น

รากฐานความม่ันคงในภูมิภาคแป 

ซิฟิกมาอย่างยาวนาน.

‘คิม’สั่งการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่

โซล • การยิงทดสอบขีปนาวุธ

ข้ามทวีปทรงพลังชนิดใหม่ของ

เกาหลีเหนือประสบความสำาเร็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดย

ผู้อยู่เบื้องหลังและสั่งการอย่าง

ใกล้ชิดคือ คิม จองอึน ผู้นำา

เกาหลีเหนือ 

เอเอฟพีอ้างรายงานของ                                               

สำานักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็น

เอ) กระบอกเสียงของเกาหลีเหนือ                                                     

เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 

ว่า คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือ 

คือผู้ส่ังการให้มีการทดสอบระบบ

การยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป

รูปแบบใหม่ (ไอซีบีเอ็ม) ที่ใหญ่

ที่สุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน

อาวุธนิวเคลียร์ของประเทศใน

การรับมือกับสหรัฐอเมริกา

การทดสอบยิงจรวดรูป

แบบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี เป็น

ครั้งแรกที่เกาหลีเหนือเปิดตัว

ขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคิม

ในรอบ 5 ปี ด้วยสมรรถนะท่ี

พุงทะยานได้สูงกว่าและไกลกว่า

จรวดรุ่นก่อนหน้าน้ีท่ีเคยทดสอบ

มา เคซีเอ็นเอรายงานว่า ผู้นำา

คิมเป็นผู้สั่งการให้ยิงฮวาซอง-

17 “ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป

รูปแบบใหม่” ด้วยตัวเอง

เคซีเอ็นเอเผยแพร่รูปถ่าย

ของคิมในชุดแจ็กเกตหนังสีดำา

ตามธรรมเนียมและแว่นกันแดด

สีเข้ม เดินตรงไปยังขีปนาวุธ

ขนาดใหญ่ท่ีอยู่บนรถบรรทุก 11 

เพลา

ขีปนาวุธถูกยิงออกจาก

กรุงเปียงยางและพุ่งทะยานนาน 

71 นาที ด้วยระยะทาง 1,100 

กม. ไปตกในน่านน้ำาญ่ีปุ่น ก่อให้

เกิดความโกรธเคืองจากรัฐบาล

โตเกียว แต่เคซีเอ็นเอกล่าวอ้างว่า 

“การยิงดังกล่าวได้ดำาเนินการใน 

โหมดการยิงแนวต้ังโดยคำานึงถึง                                                

ความม่ันคงของประเทศเพื่อนบ้าน”

สำานักข่าวกลางเกาหลีกล่าว

อ้างคำาพูดของคิมที่ว่า “อาวุธใหม่                                                  

ชนิดน้ีจะปฏิบัติภารกิจและหน้าท่ี

อันทรงพลังในฐานะผู้ยับยั้งสง 

ครามนิวเคลียร์” และเขาภาค

ภูมิใจท่ีการพัฒนาอาวุธใหม่ของ

เกาหลีเหนือ ทำาให้คนทั้งโลกได้

รับรู้ถึงพลังของกองกำาลังติดอาวุธ

เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้

อีกครั้ง โดยการทดสอบยิงฮวา

ซอง-17 ที่ประสบความสำาเร็จ

ล่าสุด หมายความว่าเกาหลีเหนือ

มีความสามารถทางการทหาร

และทางเทคนิคท่ีน่าเกรงขาม 

และไม่ได้รับผลกระทบใดจาก

ภัยคุกคามทางทหารและการแบล็ก

เมล์ รวมถึงความพร้อมสำาหรับ

การเผชิญหน้าระยะยาวกับจักร 

วรรดินิยมสหรัฐอเมริกา.

คิมสั่งการ • ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เผยแพร่โดยสำานักข่าวเคซีเอ็นเอของเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ขณะที่ คิม จองอึน 

ผู้นำาเกาหลีเหนือเดินอยู่ใกล้ขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่ ฮวาซอง-17 ก่อนยิงทดสอบในสถานที่ไม่เปิดเผยในกรุงเปียงยาง 

สงครามยูเครนกระทบ

‘ความมัน่คงทางอาหารโลก’



ประกาศเลือกตั้ง

ถึงการสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ว่าเหล่าทัพยังคงให้การสนับสนุนเต็มท่ี โดย

ขอเข้ามาหาเสียงในหน่วยทหารได้ เราเปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพรรคการเมือง 

และผู้สมัครอิสระ แต่ต้องทำาเรื่องขออนุ 

ญาตก่อน จากน้ันหน่วยทหารจะแจ้งไปยัง 

กกต.และกรุงเทพฯ เพื่อประกาศให้ผู้สมัคร

ในแต่ละพรรคและผู้สมัครในนามอิสระเข้า

มาหาเสียงในวันและเวลาเดียวกัน เพื่อ

หน่วยทหารจะได้อำานวยความสะดวก หาก

เข้ามาไม่พร้อมกันคนท่ีจะเข้ามารับฟังจะไม่

เป็นกลุ่มก้อนด้วย

“ยืนยันอีกคร้ังว่ากองทัพวางตัวเป็น 

กลาง และพร้อมสนับสนุนการเลือกต้ังใน

ทุกสนามเลือกต้ังให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

รวมทั้งจัดการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์

และยุติธรรมมากที่สุด” พ.อ.วันชนะ กล่าว

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ 

เ์ฟซบุ๊กถึงการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค

เพื่อไทย (พท.) จำานวน 50 คน ใน 50 

เขต ว่า พท.ส่งแค่ผู้สมัคร ส.ก.ซ่ึงเป็นฝ่าย

นิติบัญญัติ ไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่ง

เป็นฝ่ายบริหารโดยตรง การประกาศนโย                                        

บายว่าจะทำาโน่นทำานี่ ทำาให้รู้สึกงงกับแนว                                        

การเมืองของ พท. ขณะที่ทีมนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ส่งสมัครเฉพาะผู้ว่าฯ กทม. 

แต่ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ก. อย่างนี้ถ้าเป็นการ

ประมูลงานก่อสร้าง เข้าข่ายผิดพระราช

บัญญัติฮั้วประมูล แต่การฮั้วทางการเมือง

จะผิดกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่ก็สงสัยเช่น

กัน เมื่อฟ้องศาลไม่ได้ ก็ฟ้องประชาชนก็

แล้วกัน

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา ว่าท่ี

ผู้สมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์ พรรค พท. 

โพสต์เฟซบุ๊กแจงว่า การท่ี ส.ก.พรรคจะ

สนับสนุนนายชัชชาติ ไม่ได้เป็นการฮ้ัวแต่

อย่างใด และไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับอำานาจ

กับบริหารใดๆ ท้ังส้ิน แต่ได้พิจารณานโย 

บายของผู้สมัครผู้ว่าฯ แต่ละคนแล้ว ซ่ึง

นโยบายของเราสอดคล้องกับ 200 นโยบาย

ของนายชัชชาติมากที่สุด จึงเป็นเหตุให้

สนับสนุนตามหลักประชาธิปไตย ที่เน้นให้

เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะทำาให้ประชาชน

อยู่ดีกินดี สร้าง กทม.ให้น่าอยู่สำาหรับทุก

คน

วันเดียวกัน นายอภิชัย เตชะอุบล ผู้

อำานวยการศูนย์การเลือกต้ังสมาชิก ส.ก.แถลง

ถึงการเลือกต้ัง ส.ก. ท่ีจะมีข้ึนวันท่ี 22 พ.ค.ว่า 

พปชร.เห็นความสำาคัญของ ส.ก. เพราะ 

กทม.เป็นพื้นที่หลักที่พรรคได้รับความไว้
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

นายก อบต.หนองโสนลาออกหนีหนี้

ตราด • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังชาวบ้าน ต.หนองโสน 

อ.เมืองตราด กว่า 10 คน นำาโดยนายวิรยุ อิงคเพียรกุล เข้า

พบนายภิรมย์ ชุมนุม นายอำาเภอเมืองตราด เพื่อร้องเรียนว่า

นายยุทธนัย สุทธิวารี นายก อบต.หนองโสน กระทำาการหลอก

ลวงชาวบ้านว่าจะได้รับเงินจากทรัพย์สินจำานวนมาก  แต่ต้อง

นำาเงินไปดำาเนินการเพื่อให้ได้มา จึงได้ขอยืมเงิน และกู้เงิน

จากชาวบ้านจำานวนมาก พร้อมจะแลกเปลี่ยนด้วยเงินต้นและ

ดอกเบี้ยจำานวนหนึ่ง ทำาให้ชาวบ้านหลงเชื่อและนำาเงินให้ไป 

หลายคนต้องนำาทรัพย์สินไปจำานองเพราะเห็นถึงความน่าเชื่อ

ถือที่เป็นนายก อบต. แต่กลับไม่สามารถนำาเงินมาได้ ชาวบ้าน

จึงเข้าแจ้งความและเข้าพบนายอำาเภอเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ซึ่งขอ

เวลา 1 สัปดาห์เพื่อนำาเงินจากนายก อบต.หนองโสนมาคืนให้ 

และเชื่อว่านายยุทธนัยจะไม่นำาตำาแหน่งมาแลกด้วยเงินแค่ 2-3 

ล้านบาท  ล่าสุด นายภิรมย์ได้ทำาหนังสือถึงสำานักงานการเลือก

ตั้ง จ.ตราดเมื่อวันที่ 22 มี.ค. แจ้งว่านายยุทธนัยได้ทำาหนังสือ

ถึงอำาเภอเมืองตราดว่าขอลาออกจากตำาแหน่งแล้ว โดยระบุ

สาเหตุว่าประสบปัญหาทางธุรกิจและต้องการแก้ปัญหาด้วยตัว

เองเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของทางราชการ 

จ่าทหารสื่อสารเช่าบ้านเก็บยาบ้า 2 ล.เม็ด

เชียงราย • วันที่ 25 มี.ค.65 ชุดสืบสวน บก.สส.ภ.5  พร้อม

ด้วย สส.ภ.จว.เชียงราย, สส.สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ได้

จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ หลังสืบทราบว่าขบวนการ

ได้นำายาบ้าจำานวนมากมาซุกซ่อนในพื้นที่ ต.บ้านดู่ กระทั่ง 24 

มี.ค. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งใน ม.5 ต.บ้านดู่ 

พบกระสอบฟาง 20 ใบ แต่ละกระสอบบรรจุยาบ้าประมาณ 

100,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดประมาณ 2,000,000 เม็ด 

ตรวจสอบพบว่า จ.ส.อ.ไพรสน อายุ 42 ปี ชาว อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก  ตำาแหน่งช่างโทรคมนาคม สังกัดหน่วยงานทหาร

หน่วยหนึ่งในกองทัพไทย (บก.ทท.) เป็นผู้มาเช่าบ้านพักหลังดัง

กล่าวตั้งแต่เดือน เม.ย.64 และได้นั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพฯ 

ลงที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ จากนั้นเดิน

ทางไปยังบ้านเช่าหลังดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีจึงได้จับกุมตัวเอาไว้และ

นำาส่ง สภ.บ้านดู่ พร้อมแจ้งให้ต้นสังกัดรับทราบเพื่อให้ทหาร

พระธรรมนูญ ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของกองทัพเข้าร่วมสอบ

ปากคำาตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบขบวนการค้า

ยารายนี้ ได้ขนยาบ้ามาจากด้านชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่ฟ้า

หลวง จ.เชียงราย เข้ามาพักในพื้นที่ชั้นในก่อนขนต่อไปยังภาค

กลาง เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านอาโย๊ะ 

ม.7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง พบรถกระบะโตโยต้า 1 คัน 

ภายในบ้านพบหญิงอายุ 27 ปีอาศัยอยู่ 1 คน.

วางใจจากการเลือกตั้งปี 2562 โดยได้ 

ส.ส.มากถึง 12 เขต จาก 30 เขต และ

เขตอื่นๆ ก็ได้คะแนนเป็นที่ 2 จำานวน

มากถึง 12 เขตเลือกตั้ง รวมเป็น 24 เขต 

สะท้อนว่าคนกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจ

พรรค พปชร.มากที่สุด พรรคจึงส่งผู้สมัคร 

ส.ก.ครบทั้ง 50 เขต

“ผู้สมัครของพรรคจะผสมผสานระ                                                                   

หว่างคนรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์เคยเป็น 

ส.ก.และคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้กรุง 

เทพฯ ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่” นายอภิชัยกล่าว 

และว่า การท่ีพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำางานของ ส.ก.ของ

พรรค เพราะจะเข้าไปขับเคลื่อนการใช้งบ

ประมาณปีละกว่าแสนล้านบาทของกรุงเทพฯ 

ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 

ขณะท่ีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายสุธา 

ชันแสง ประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืน                           

ท่ี กทม. นำาทัพคาราวานไทยสร้างไทย 77                                        

จังหวัด ลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชนชาวราษฎร์                       

บูรณะ ท่ีศูนย์ประสานงานพรรคราษฎร์บูรณะ 

จากน้ันได้แนะนำาผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคเขต

ราษฎร์บูรณะ คือนายไสว โชติกะสุภา อดีต 

ส.ก. 4 สมัย.

กม.ลูกล่ม

ทำาไมจะอ่านเกมไม่ออก เขาจึงตั้งใจจะให้

ออกมาอย่างนี้ และเมื่อมาถึงจุดนี้ต้องเดิน

ไปแบบนี้ ไม่มีทางที่จะหวนกลับไปใช้บัตร

ใบเดียวนอกจากแก้รัฐธรรมนูญใหม่

นายอนันต์ ผลอำานวย ส.ส.กำาแพง 

เพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะรองประธาน กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.ป. 

ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. กล่าวถึงการลงมติ

บัตรเลือกต้ัง 2 ใบเบอร์เดียวท้ังประเทศหรือ

คนละเบอร์ว่า ขณะน้ีพรรค พปชร.ยังไม่มี

สัญญาณใดๆ ออกมาว่าจะให้โหวตในทิศทาง

ใด เนื่องจากวันท่ี 30 มี.ค. มีการประชุม 

กมธ.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะมีการแสดงความคิด

เห็นเรื่องบัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวทั้งประ 

เทศหรือคนละเบอร์ เรื่องนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับ

พรรค พปชร.อย่างเดียว เพราะ กมธ.มี

ทั้ง ส.ส.พรรครัฐบาล  พรรคฝ่ายค้าน และ 

ส.ว. ดังนั้นต้องรอฟังความเห็น เหตุและ

ผลจากทุกฝ่ายก่อน

รองประธาน กมธ.กล่าวว่า นาย

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะ

ประธาน กมธ. ยังไม่ได้แจ้งชัดเจนว่าจะมี

การโหวตเลยหรือไม่ โดยแจ้งแค่นัดประชุม

เท่านั้น แต่เชื่อว่าความเห็นของ กมธ.จะ

เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง 2 แบบ 

ส่วนตัวมีความเห็นว่าดีทั้งเบอร์เดียวกัน

และคนละเบอร์ การใช้เบอร์เดียวกันทำาให้

คนจำาง่าย แต่ข้อเสียคือเทคนิคทางการ

เมืองอาจไปทำาอะไรที่พิสดาร ส่วนตัวแบบ

ไหนก็ได้ เพราะอยู่ที่คนตั้งใจเลือก ถ้าคน

ไม่ตั้งใจเลือก ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ไม่เอา

อยู่ดี ซึ่งบัตรคนละเบอร์จะมีข้อดีในเรื่อง

การประเมินคนว่าได้คะแนนนิยมเท่าไหร่ 

และพรรคได้คะแนนนิยมเท่าไหร่ ถ้าเบอร์

เดียวอาจจะไหลตามกัน

ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการจัดงาน 

30 ปีพฤษภาประชาธรรม ร่วมกับคณะ

สังคมศาสตร์ ได้จัดเวทีเรื่อง ประสานมิตร 

: ถอดบทเรียนเหตุการณ์ 17 พฤษภาคม 

35 กับการพัฒนาประชาธิปไตย 

โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราจะก้าวไป

ข้างหน้าสู่เสรีประชาธิปไตยไม่ได้เลยภาย

ใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะ

บทเฉพาะกาล และอาจเกิดความขัดแย้ง

หลังการเลือกตั้งขึ้นอีก ภายใต้อำานาจของ 

ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จะต้องลด

เงื่อนไขนี้ให้ได้ ดังนั้น ทุกพรรคการเมือง

ควรจะสนับสนุนการสร้างกติกาให้มีความ

เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าไม่ว่า

จะแก้ไขหรือร่างขึ้นใหม่ โดยเก็บประเด็น

ต่างๆ ท่ีผ่านมามาทบทวนเพื่อสร้างรัฐธรรม 

นูญฉบับใหม่ร่วมกัน 

“แต่ไม่ว่าจะแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญ

กันอย่างไร ถ้ามีการรัฐประหารข้ึนเขาก็ฉีก                                                          

รัฐธรรมนูญทุกคร้ัง เราจึงต้องสร้างวัฒน 

ธรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยร่วมกัน และ

ฝากความหวังไว้ท่ีฝ่ายตุลาการในการตีความ

วินิจฉัยการกระทำาของคณะรัฐประหารเสีย

ใหม่ และยืนยันการกระทำาเหล่าน้ันไม่ชอบ

โดยกฎหมาย” อดีตนายกฯ กล่าว

นายโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐ 

สภา กล่าวว่า เราต้องเขียนรัฐธรรมนูญ

ให้เป็นประชาธิปไตย ถึงจะแก้ไขปัญหาระ                                           

บอบอำานาจนิยมได้ ต้องให้ประชาชนแข็ง                                                           

แรง ถึงจะต้านทานและป้องกันการรัฐประ 

หารในอนาคตได้ โดยเฉพาะศาลไปรับรอง

อำานาจรัฏฐาธิปัตย์หากรัฐประหารสำาเร็จ 

จึงต้องสร้างเครื่องมือให้ศาลไว้ เขียนไว้

ในรัฐธรรมนูญฉบับหน้าว่าการยึดอำานาจ

รัฐประหารไม่ชอบถือเป็นประเพณีการปก 

ครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดไป เพื่อ

ให้ศาลใช้อ้างเพื่อตีความในอนาคตได้

นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีต                                                    

ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประ

ชาธิป ไตย (ครป.) กล่าวว่า ค่านิยมในการ

ต่อต้านรัฐประหารมีความกล้าหาญมากข้ึน

กว่าในอดีต รวมถึงค่านิยมด้านประชาธิป

ไตยอื่นๆ เช่น เรื่องเพศ เรื่องสัดส่วนชาย

หญิง เรื่องพหุวัฒนธรรม สิทธิเสรีภาพใน

การชุมนุมทางการเมือง และการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ มากขึ้น 

เป็นต้น น่ีเป็นบทเรียนสำาคัญของสังคมไทย

ในการออกแบบรัฐธรรมนูญในเชิงโครงสร้าง

ต่อไป เพื่อเฝ้าระวังนักการเมืองแบบอำานาจ

นิยม และนักรัฐประหารในระบบราชการอำา 

นาจนิยม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบ

หน้าในการเตรียมเน้ือหาและย่ืนญัตติอภิ 

ปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตาม                                    

รัฐธรรมนูญมาตรา 151 ทันทีท่ีเปิดสมัย

ประชุมสภาในเดือน พ.ค.น้ีว่า ประชุม 2 

คร้ังแล้ว ได้ต้ังคณะทำางานเพื่อดูเน้ือหาสา                                           

ระในการอภิปราย ท่ีมีนายสุทิน คลังแสง 

ส.ส. มหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้านเป็น

ประธาน มีมติว่าจะยื่นญัตติดังกล่าวให้เร็ว

ท่ีสุด เว้นแต่มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์

เบื้องหน้าขณะนั้นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ 

ถ้ายื่นไปแล้วเสียประโยชน์จะพิจารณาเป็น

เรื่องๆ ไป ส่วนเน้ือหาสาระการอภิปราย

น้ัน ได้มอบหมายให้แต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เตรียมข้อมูล และคณะทำางานจะรวบรวม

ข้อมูลเพื่อเขียนญัตติต่อไป ได้กำาหนดกรอบ

คร่าวๆ ถ้ายื่นเดือน พ.ค.น้ี ควรจะต้องเสร็จสัก 

2 สัปดาห์ก่อนเขียนญัตติ

วันเดียวกัน น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วน

ร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัว 

พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ 

Woody Exclusive ซึ่งสัมภาษณ์ โดย วู้ดดี้-

นายวุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง ผ่าน

ทางยูทูบ มีความยาวประมาณ 20 นาที มี

หลายช่วงหลายตอนที่น่าสนใจ 

โดย น.ส.แพทองธารพูดถึงเรื่องเอ็น

ทรานซ์ว่า ตอนนั้นโดนเยอะ ล่าสุดในอิน                                                            

สตาแกรมส่วนตัว ระบุว่าเรื่องนี้มันเก่า

มากแล้ว เราผ่านกระบวนการของการสอบ

สัมภาษณ์ทุกอย่าง เขาสืบสวนสอบสวน

หมดแล้ว เราเข้าเรียนได้ปกติ แล้วจบมา 

4 ปีตามปกติ

พิธีกรถามว่า อยากให้อะไรเกิดขึ้น                                              

เร็วที่สุดสำาหรับประเทศชาติบ้านเรา น.ส. 

แพทองธารตอบทันทีว่า “อยากให้มีการ

เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลค่ะ คิดว่ารู้สึกว่า

มันนานละที่มันเป็นอยู่แบบนี้ คิดว่าประ 

เทศมันต้องไปต่อ มันต้องไปต่อ ตอนนี้มัน

ถอยหลังอย่างเดียว จากการที่คุณพ่อออก

ไป ประเทศหรือเศรษฐกิจทุกอย่างก็ยังไม่

เคยดีเท่าวันนั้น”

เมื่อถามว่า มีคนบอกว่าถ้าอยากจะรู้

กลับเมืองไทยพ่อกลับเมื่อไหร่ให้ถามอุ๊งอิ๊ง 

วันที่ 25 มี.ค.65 พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต. 

มนตรี เทศขัน ผบก. ป.พร้อม

เจ้าหน้าที่หน่วยหนุมานนำากำาลัง

เข้าจับกุมนายจำารัส รักจันทร์ 

หรือฉุย รักจันทร์, นายรวยอัฐ

พล ใหม่อ่อน หรือรวย และ 

น.ส.น้ำาแฟนสาวของนายจำารัส ท่ี

โรงแรมแห่งหน่ึงภายในซอยมหาด 

ไทย ย่านรามคำาแหง หลังก่อเหตุ

อุกอาจยิง  ด.ต.อนันต์ มีแสง ผบ.หมู่

กก.6 บก.ป.เสียชีวิต ส่วน ด.ต.ชัช

ชัย พันธอู และ ร.ต.อ.นพดา 

ณัทณพงศ์ บาดเจ็บ ขณะเข้าจับ 

กุมท่ีส่ีแยกบ้านท่านางพรหม ม.6 

ต.โคกม่วง  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

ก่อนหลบหนีไป 

พล.ต.ท. จิรภพเปิดเผย

ว่า เจ้าหน้าท่ีได้ติดตามจับกุมมา                                              

อย่างต่อเนื่อง โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์                                                      

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้ลงมาควบ                                                      

คุมด้วยตัวเอง โดยเป็นการทำา                                                    

งานร่วมกันระหว่าง บก.ป. และ

ตำารวจภาค 9 ทั้งชุดสืบสวนและ

ปฏิบัติการพิเศษ เนื่องจากกลุ่ม

คนร้ายมีความเหี้ยมโหด ประวัติ

โชกโชนทั้งคดีฆ่า พยายามฆ่า                                             

ยาเสพติด เป็นขบวนการใหญ่                            

ผบ.ตร.จึงส่งกำาลังติดตามจับกุม                                               

กระทั่งจับกุมได้ ในซอยมหาด 

ไทยครบทุกคนในแก๊งนี้

คดีน้ีต้ังแต่เกิดเหตุคนร้าย

ได้หลบหนีในพ้ืนท่ี จ.พัทลุงและ

สงขลาซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่ายาง โดยเจ้า                                                   

หน้าท่ีได้กดดันอย่างหนักก่อนท่ี

จะหลบหนีข้ึนมากรุงเทพฯ ส่วน

จะผ่านมาได้อย่างไรน้ันคนร้าย

มีประสบการณ์เยอะ มีการวาง                                                 

แผน มีวิธีการที่แยบยลโดยมีผู้                                               

ให้การช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่

มีข้อมูลอยู่และจะสืบสวนสอบ 

สวนต่อไป ถ้ามีพยานหลักฐาน

ปรากฏก็จะดำาเนินคดีร่วมด้วย ท้ังน้ี

ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ แต่เรา

มีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ย่ิง

ปฏิเสธย่ิงดีจะได้ไม่ได้รับการลด

โทษจากศาล

ผบช.ก.กล่าวอีกว่า ก่อนจับ                                          

กุมคนร้ายหลบหนีอยู่ในพ้ืนท่ีพัทลุง                                                   

-หาดใหญ่ พัทลุง-สงขลา จาก

รวบ‘ไอ้ฉุย’มือยิงตร.กบดานกทม.

นั้นได้ขึ้นมาที่กรุงเทพฯ ประ 

มาณ 2-3 วันที่ผ่านมา เจ้า

หน้าที่ ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษ

เข้าจับกุม ส่วนคนร้ายไม่มีอา 

วุธจึงถูกจับกุมโดยง่าย แต่จาก

การตรวจค้นห้องพบอาวุธปืน

หลายกระบอก 

ขณะอยู่ย่านรามคำาแหง

คนร้ายอาจจะหนีไปท่ีอ่ืนก็เป็น

ได้หรือออกนอกประเทศ แต่ถูก

จับกุมเสียก่อน สาเหตุท่ีข้ึนมา

กรุงเทพฯ เชื่อว่าถูกกดดันอย่าง

หนักท้ังในหมู่บ้าน  ป่าสวนยาง 

ขนำาในพ้ืนท่ี โดยนายฉุยเป็นคน

ท่ีมีความเช่ียว ชาญในการหลบ

หนี ส่วนแฟนสาวต้องสอบสวน

ต่อไปว่ามีส่วนเก่ียวพันกับคดี

หรือไม่ ปัจจุบันยังไม่พบหมาย

จับแต่อนาคตไม่แน่ 

ทั้งนี้ นายจำารัส หรือฉุย 

รักจันทร์ เป็นมือปืนรับจ้าง

ตามประกาศจับ สตช.ลำาดับที่ 

145 ก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่ 

รวมทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด.

สงขลา • เมื่อเวลา 17.00 น. วัน

ท่ี 24 มี.ค.65 เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติ

การสืบสวนสอบสวนอาชญา                                                   

กรรมทางเทคโนโลยี หรือ CCIB 

ร่วมกับตำารวจ สภ.คอหงส์ นำา

โดย พ.ต.ท.อัครวุฒิ ชุกชื่น รอง 

ผกก.2 กองบังคับการสืบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี, 

พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผกก.สภ.                                

คอหงส์ นำาหมายค้นของศาล

แขวงสงขลาเข้าตรวจค้นภายใน

ห้องพักช้ัน 10 ของนภาลัยคอน

โด เลขที่  123/1303 ถ.ราษฎร์

ยินดี กลางเมืองหาดใหญ่ 

สืบเน่ืองจากทราบว่าถูก                                                   

ใช้เป็นท่ีต้ังของเว็บพนันออน 

ไลน์ชื่อ www.euro97.com ซ่ึง

เป็นเว็บเดิมพันกีฬาอันดับหน่ึง

ของไทย และเปิดให้เล่นพนัน

ออนไลน์ เช่น  สลอตแมชชีน, ฟุต                                                  

บอล, บัคคารา และหวยออนไลน์ 

โดยเจ้าหน้าท่ีปูพรมตรวจ

ค้นห้องพักบนช้ัน 10 ท้ังหมด 12                                             

ห้อง ตั้งแต่ห้อง 1001-1012 

ปรากฏว่ามี 5 ห้อง คือห้อง 

1001, 1002, 1003, 1006 และ                                               

1008 ที่พบพนักงานคอลเซ็น                                                

เตอร์กำาลังให้บริการ ติดต่อลูก 

ค้าชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ และคอยตอบปัญ 

หาให้ลูกค้าที่เข้ามาเล่น 

เจ้าหน้าท่ีจึงควบคุมตัว

เอาไว้ได้ท้ังหมด 17 คน เป็นชาย 

9 คน หญิง 8 คน พร้อมอุปกรณ์ 

อาทิ จอคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 24                                     

จอ เครื่องประมวลผลหรือซีพียู                                               

10 ตัว เราเตอร์ 5 ตัว โน้ตบุ๊ก 7 

เครื่อง นอกจากน้ียังมีอีก 3 คนท่ี

ทำาหน้าท่ีเปิดบัญชีให้ประชาชน

เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ จึงคุม

ตัวไปสอบสวนท้ังหมด 

เบ้ืองต้นแจ้งข้อหาจัดให้มี

การเล่นหรือทำาอุบายล่อ  ช่วยประ                                                           

กาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อ่ืนเข้าเล่น

หรือเข้าพนัน (สลอตแมชชีน, ฟุต 

บอล, บัคคารา, หวยออนไลน์) ใน

การเล่นซ่ึงมิได้อนุญาต และจะ

ขยายผลไปถึงผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลังและ

เครือข่ายท้ังหมดเพื่อจับกุมต่อไป. 

ทลายเว็บพนันออนไลน์เมืองหาดใหญ่

พิจิตร • วันที่ 25 มี.ค.65 นายอภิ

ชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผอ.ป.ป.ช.จ.พิจิตร 

พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันการ

ทุจริต พนักงานไต่สวน และชมรม 

STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจัง 

หวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จ

จริงหลังเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ถนน งบประมาณ 2.87 ล้าน สร้าง

เสร็จไม่ถึง 2  เดือนพัง

พบว่าถนนดังกล่าวเป็นงบประ 

มาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ซ่ึงเทศบาลตำาบลบางคลานได้เสนอ

ขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 การก่อสร้างเป็นลาดยาง

ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 

สาย พจ.ถ 18-025 DK2  บ้านแหลม

สน ม.2 ต.บางคลาน อ.โพทะเล 

จ.พิจิตร งบประมาณ 2,950,000 

บาท งบประมาณก่อสร้างตามสัญญา 

2,844,900 บาท เป็นงานก่อสร้าง

ถนนกว้าง 6 เมตร 

สภาพพ้ืนผิวถนนมีการแตกร้าว

เป็นทางยาวเกือบตลอดท้ังเส้นทางท่ี

ก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาให้เหตุผลรอย

แตกเพราะสองข้างทางเป็นแหล่งน้ำา

ทำาให้เกิดการทรุดตัว  ด้านเทศบาลตำา 

บลบางคลานยืนยันช่วงตรวจรับถนน

เสร็จเรียบร้อยดี แต่เมื่อเร่ิมใช้สัญจรโดย

เฉพาะรถบรรทุกทำาให้ถนนเสียหาย

ท้ังน้ียังอยู่ในระยะประกันสัญ 

ญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำาเนินการ                                                   

ซ่อมแซมอีกคร้ัง โดยจะเชิญผู้เช่ียว 

ชาญจากแขวงทางหลวงพิจิตรร่วมให้

ข้อเสนอเพ่ือกำาหนดแนวทางในการ

ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน

ของถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัล

ติก สามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดการชำา                                             

รุดเสียหายอีก และต้องไม่เกิดการทุจริต

ในโครงการ หากตรวจพบสำานักงาน 

ป.ป.ช.จ.พิจิตรจะดำาเนินการเข้าสู่

กระบวนการปราบปรามการทุจริตต่อไป.

ปปช.พิจิตรตรวจ

ถนนใช้งบ2.8ล้าน

เปิดไม่ถึง2ด.พัง

เพราะว่าได้กระซิบบอกลูกสาวเรียบร้อย

แล้ว คุณพ่อเมื่อไหร่จะกลับมา น.ส.แพ

ทองธารบอกว่า “คุณพ่อบอกห้ามบอกพี่  

วู้ดดี้ พ่อบอกว่าจะออกรายการพี่วู้ดดี้เห

รอ ชูวส์ เงียบไว้ก่อน”

น.ส.แพทองธารระบุว่า เมื่อถึงเวลา

ทุกคนจะรู้ค่ะ ส่วนจะรู้จากตัวเองหรือพ่อ 

เอาไว้ว่ากันอีกที เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ แต่

ก็รอคอยวันนั้น รอคอย เชื่อว่าทุกคนใน

ครอบครัวรอคอย สิ่งที่พูดกัน ไม่ได้พูดถึง

รูปแบบของการกลับมามากมาย จะพูดกัน

ในเรื่องแบบว่ากลับมาแล้วอยากทำาอะไร 

บอกคุณพ่อว่ากลับมาแล้วจะให้อยู่บ้าน 

เลี้ยงหลาน ไม่ต้องทำางานเยอะแล้ว

ถามว่า คิดว่าจะมีโอกาสสามารถ

ทำางานร่วมกับนายกฯ คนปัจจุบันได้หรือ

ไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่า “ตอนนี้พรรค

เพื่อไทยทำางานในสภาอยู่แล้ว ถ้าถาม

ส่วนตัวนะ ก็เปลี่ยนไหมอะ มันก็นานแล้ว

เหมือนกันนะ ถ้าอ่านอะไรในโซเชียลบ้าง 

มันก็จะเห็น คนเขาลำาบากจริง แล้วเขาก็

อยากได้การเปลี่ยนแปลงจริงๆ อิ๊งว่ามัน

ถึงเวลาแล้วที่มันต้องเปลี่ยน”

เมื่อถามอีกว่า อนาคตมีโอกาส

จะรับตำาแหน่งอื่นอีกหรือไม่ เช่น นายก

รัฐมนตรีของประเทศไทย น.ส.แพทอง

ธารร้องว่า “ว้าว นายกฯ เลยใช่ไหม

คะ (หัวเราะ) ต้องแล้วแต่คนในพรรคจะ

เมตตาเราว่าแค่ไหน จะต้องออกมาข้าง

นอกว่า ประชาชนคิดอย่างไรมากกว่า”

เมื่อถามย้ำาว่า อยากเป็นไหม หัว 

หน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยนิ่งคิดชั่วครู่

พร้อมย้อนถามมาว่า นายกฯ เหรอคะ วัน

นี้ใช่ไหมคะ ยังไม่อยากค่ะ (หัวเราะร่วน) 

แต่รู้สึกว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อิ๊งว่าถ้าเวลามันถึง มันใช่ ไม่รู้ความคิดจะ

เปล่ียนไปอย่างไร แต่ ณ วันน้ี ท่ีพูดกับพ่ีวู้ด

ดี้อยู่ ยังไม่ได้อยากเป็นนายกฯ เราอยาก

จะเก่งกว่านี้ก่อน อยากจะมีประสบการณ์

มากกว่านี้สักหน่อย

ถามว่า การเมืองมันค่อนข้างดุเดือด 

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม จะมีการขุดคุ้ย 

สืบค้น ในโซเชียลมันออกมาหมด เรา

พร้อมแล้วใช่หรือไม่ท่ีจะยืนอยู่กลางแจ้ง 

หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยตอบว่า ชิน

วัตรถูกขุดคุ้ยมาตลอดเลย ยังไม่มีวันไหน

ยังไม่ถูกขุดคุ้ยเลย มันเป็นมานานแล้ว อิ๊ง

ปรับตัวตรงนั้นมานานแล้ว 

ในตอนท้าย นายวุฒิธรถามอีกว่า 

เมื่อลงสนามการเมือง กลัวประวัติศาสตร์

จะซ้ำารอยหรือไม่ ลูกสาวคนสุดท้องของ

นายทักษิณยอมรับว่า เอาจริงๆ นะ เคย

คิดไหมเหรอ คิด แต่ไม่ได้คิดไปในแง่

นั้น คือแค่รู้สึกว่ามันต้องดีขึ้น การเมือง 

เศรษฐกิจ ความคิดของประเทศ มันต้อง

ดีขึ้น มันต้องก้าวไปข้างหน้าได้แล้ว เราจะ

ไม่หยุดอยู่ที่เดิม ความยุติธรรมต้องชัดเจน

ข้ึน ทุกอย่างมันต้องเคลียร์ข้ึน โลกโซเชียล 

มันแรง. 

มติ ‘ยูเอ็น’

กับท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 

และบรรดาผู้นำาของกลุ่มนาโต, จี 7 และ

สหภาพยุโรป (อียู) ประชุมกันท่ีกรุงบรัส 

เซลส์ของเบลเยียม เพื่อหารือแนวทางกด                                                    

ดันรัสเซียมากข้ึนในด้านเศรษฐกิจและพลังงาน 

โดยสหรัฐและอียูตกลงจัดตั้งคณะทำางาน

พิเศษร่วมด้านพลังงานที่จะช่วยให้ยุโรป

ลดการพึ่งพาพลัง งานจากรัสเซีย

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี 

กล่าวต่อที่ประชุมอียูเมื่อคืนวันพฤหัสบดี

ผ่านระบบวิดีโอด้วย โดยเขาตอกย้ำาถึง

ความย่อยยับของหลายเมือง โดยเฉพาะ

เมืองท่ามาริอูโปล เพื่อเรียกร้องให้ โลกตะ 

วันตกสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครนมากขึ้น 

ในวันเดียวกันนั้น สภาเมืองมาริอู

โปลเผยผ่านเทเลแกรมว่า “จากปากคำาผู้

เห็นเหตุการณ์ ข้อมูลปรากฏออกมาว่ามี

คนเสียชีวิตประมาณ 300 คนในโรงละคร

ดรามาของมาริอูโปลหลังเครื่องบินรัสเซีย

โจมตี” คำาแถลงไม่ได้แสดงหลักฐานประ 

กอบ การค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากโรง

ละครที่เดิมยูเครนอ้างว่ามีพลเรือนหลบ

ภัยอยู่ถึง 1,000 คน ไม่สามารถทำาได้

เนื่องจากโดนรัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่อง 

หลังการประชุมสุดยอด  ประธานา 

ธิบดีไบเดน ซึ่งจะเดินทางไปเยือนเมือง

แซซุฟของโปแลนด์ที่อยู่ห่างจากชายแดน

ยูเครน 80 กม. กล่าวเตือนรัสเซียว่า นา

โตจะ “โต้ตอบ” หากประธานาธิบดีวลาดิ

มีร์ ปูติน ใช้อาวุธเคมีในยูเครน 

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบเครม                                                     

ลิน แถลงตอบโต้ในวันศุกร์ว่า ไบเดนกำา 

ลังเบี่ยงเบนความสนใจจากโครงการอาวุธ

เคมีและชีวภาพของสหรัฐที่มีอยู่ทั่วโลก 

รวมถึงในยูเครน และแน่นอนว่าไม่เพียง

รัสเซีย ยังมีอีกหลายประเทศ รวมถึงจีน ที่

ต้องการคำาอธิบายจากสหรัฐ 

โฆษกรัสเซียยังปฏิเสธเรื่องการใช้

ระเบิดฟอสฟอรัสที่ประธานาธิบดียูเครน

กล่าวหาเมื่อวันก่อนด้วย โดยยืนกรานว่า

รัสเซียไม่เคยละเมิดอนุสัญญาระหว่างประ 

เทศ 

ทั้งนี้ กฎหมายระหว่างประเทศห้าม

การใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาวในพื้นที่อยู่อา 

ศัยที่มีประชากรหนาแน่น แต่อนุญาตให้

ใช้ได้ในพื้นที่โล่งเพื่อกำาบังทหาร.

กรุงเทพฯ • หน่วยหนุมานบุกเข้าจับกุมนายจำารัส รักจันทร์ หรือฉุย 

รักจันทร์ มือปืนยิงดาบตำารวจกองปราบฯ ดับ พร้อมเพื่อนและแฟน

สาวหลังหนีมากบดานย่านรามคำาแหง
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